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สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ปีพุทธศักราช	 2559	 ที่ผ่านมาเป็นปีท่ีคนไทยทุกคนจะจดจ�าจารึกไว้ตลอดชีวิตว่า	 เป็นปีที่คนไทยได้ 
สูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 พระมหากษัตริย์อันที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย	
ภาพใบหน้าที่นองน�้าตาของพสกนิกรท้ังมวลนับแต่วันที่ได้ทราบข่าวการสวรรคต	 เมื่อวันที่	 13	 ตุลาคม	 2559	 
จวบจนกระทั่งบัดนี้	 แม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนแล้วแต่ความอาลัยรักของประชาชนชาวไทยก็มิได้ห่างหาย	
ผู้คนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางไปกราบสักการะพระบรมศพ	ณ	พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาทอย่างเน่ืองแน่น
ทุกวันแม้จะต้องใช้เวลาในการรอคอยในแต่ละวันยาวนานสักเพียงไหนก็ตาม	 สายใยแห่งความผูกพันระหว่าง 
พระมหากษัตริย์พระองค์นี้กับคนไทยมาจากการที่ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพนับแต่เสด็จขึ้น 
ครองราชย์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยแท้
	 ในฐานะที่ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นข้ารองพระบาทท่ีได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็น 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมเสมอมา	ดังที่ปรากฏในเนื้อเพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า	“ร่มภูพิงค์นั้นด�ารง	ทุกครา
ทรงเสด็จมา	พระเมตตาแผ่พร้อมมา	ถึงพวกเราทุกเหล่าเอย”	ผมขอเชิญชวนผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนเจริญรอยตามพระยุคลบาท	โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริ	แนวปฏิบัติ 
ในการทรงงาน	 มาเป็นแบบอย่างในการครองตน	 ครองคน	 และครองงาน	 ให้สมดังปณิธาณของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ท�าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง
	 ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่	 11	 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
สภามหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจอันส�าคัญในการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ระยะท่ี	 12	 
(พ.ศ.	2560	–	2564)	โดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมข้อมูลต่าง	ๆ	ในการจัดท�าแผนอย่างรอบด้าน
และผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย	 สภามหาวิทยาลัยได้จัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น 
เชิงนโยบาย	 (Retreat)	 ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 การจัดท�า 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระยะที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	ขึ้น	เมื่อวันที่	4-5	มีนาคม	2559	
ณ	มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์	เมืองมัณฑะเลย์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	เนื่องจากมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์
มีพื้นท่ีอยู่ใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่	 และได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยดีเสมอมา	ซึ่ง
การจดังานสมัมนาดงักล่าวเป็นจุดเริม่ต้นของการขยายความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่กบั
มหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มากขึ้นด้วย	ผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย	
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรทุกฝ่ายท่ีได้มีส่วนท�าให้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ส�าเร็จลงได้ด้วยดีตามก�าหนดเวลา	 หากผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยมุ่งม่ันปฏิบัติ
ภารกิจให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้แล้วเชื่อได้ว่าจะท�าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	และจะเป็น
ก�าลังส�าคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างแท้จริง
 

	 	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม		วัฒนชัย
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	 การด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ผ่านการประชุมเป็นส�าคญั	โดยในปี	พ.ศ.	2559	มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัย	12	ครั้ง	มีระเบียบวาระ	329	เรื่อง	จ�าแนกเป็น	ระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	87	เรื่อง	
ระเบยีบวาระนโยบาย	14	เร่ือง	ระเบยีบวาระการแต่งตัง้ผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการตามทีก่ฎหมายหรอืระเบยีบ
ข้อบังคับก�าหนด	24	เรื่อง	ระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณา	101	เรื่อง	ระเบียบวาระเสนอเพื่อทักท้วง	103	เรื่อง	
ในบรรดาระเบียบวาระเหล่านี้อาจจ�าแนกผลการด�าเนินงานออกเป็น	2	ประเภท	คือ

 1. ผลการดำ�เนินงานตามอ�นาจหน้าที่ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มีประเดำ็นสาระส�คัญ ประกอบดำ้วย
  1.1	 การก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย	 มีเรื่องส�าคัญ	 ได้แก่	 (1)	 สภา
มหาวิทยาลัยได้จัดการ	 retreat	 เพื่อพิจารณาจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ระยะที่	 12	 
โดยมีกรรมสภามหาวิทยาลัย	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน	 เข้าร่วมในการระดมสมอง	ณ	
มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	ในวันที่	4-5	มีนาคม	2559	หลังจากนั้นก็ได้เสนอร่าง
แผนฯ	ในการสมัมนาผู้บรหิารมหาวทิยาลยั	เมือ่วนัที	่25-26	มนีาคม	2559	และสภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุ	
ครั้งที่	 6/2559	 เมื่อวันที่	 26	 มิถุนายน	 2559	 ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
ระยะที	่12	(พ.ศ.	2560-2564)	(2)	สภามหาวทิยาลยัได้ก�าหนดทศิทางและยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัผูส้มควร
ด�ารงต�าแหน่งอธกิารบดต้ีองด�าเนนิการในระยะ	4	ปีข้างหน้าเพือ่ให้คณะกรรมการสรรหาอธกิารบดีน�าไปใช้ในการ
สรรหาอธิการบดีแทนอธิการบดีที่ครบวาระ	(3)	การปรับระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
(4)	 ให้ความเห็นชอบนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 (5)	 ก�าหนด
นโยบายการบรหิารมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	ทีส่ามารถท�าให้การเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัได้ประโยชน์สงูสดุ	
(6)	ให้ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์และแผนการบริหารงานในวาระการด�ารงต�าแหน่ง	4	ปีของหัวหน้าส่วนงานที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่	จ�านวน	5	ส่วนงาน
  1.2	 การออกประกาศ	ระเบยีบ	และข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั	โดยออกประกาศ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั
ใหม่	มีจ�านวน	11	ฉบับ	(รวมทั้งปรับปรุงประกาศ	ระเบียบ	ข้อบังคับเดิมโดยยกเลิกฉบับเดิมทั้งฉบับ)	และออก
ประกาศ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ที่เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	จ�านวน	4	ฉบับ	มีข้อบังคับและประกาศที่ส�าคัญ	คือ	
	 	 	 (1)	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ว่าด้วยการก�าหนดระดับต�าแหน่ง	และการแต่งตัง้ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น	พ.ศ.	2559

ผลการดำ�เนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ�ปี 2559
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	 	 	 (2)	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ว่าด้วยคณุสมบัต	ิหลักเกณฑ์	และวิธีการคดัเลอืกสภาวิชาการ	
พ.ศ.	2559	
	 	 	 (3)	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2559
	 	 	 (4)	 ประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เรือ่ง	นโยบายการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี
	 	 	 (5)	 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่สามารถท�าให้
การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐได้ประโยชน์สูงสุด
  1.3	 การอนุมัติหลักสูตรและการอนุมัติการส�าเร็จการศึกษา	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่	จ�านวน	
6	หลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร	จ�านวน	48	หลักสูตร	อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
จ�านวน	78	หลักสูตร	อนมุติัการเปิดสอนหลักสตูรสองปรญิญา	จ�านวน	3	หลกัสตูร	อนมุตักิารปิดหลกัสตูร	จ�านวน	
1	หลักสูตร	อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา	จ�านวน	7,969	คน
			 	 1.4	 อนุมัติยุบเลิกสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	ซึ่งเป็นส่วนงานวิชาการภายใน	และจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเป็นหน่วยงานใหม่ในคณะเกษตรศาสตร์
	 	 1.5	 อนุมัติงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
	 	 1.6	 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน	 แต่งตั้งคณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	
และแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการให้ด�ารงต�าแหน่งช�านาญการ	 ช�านาญการพิเศษ	 และเชี่ยวชาญ	 แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงาน	และแต่งตัง้คณะกรรมการทีร่ะเบยีบข้อบงัคบัก�าหนดให้แต่งตัง้โดยสภา
มหาวิทยาลัย
 

 2. ผลการดำ�เนนิงานในด้ำานการก�กบัดูำแล และหน้าทีอ่ืน่ทีก่�หนดำไว้ในระเบยีบและข้อบงัคบั
ที่เกี่ยวข้อง
	 	 2.1	 การให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการประเมินผลการบริหารงานของ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	 ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการประเมินผลการบริหารงานของ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน	จ�านวน	21	ส่วนงาน
		 	 2.2	 ให้ความเหน็ชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่กบัมหาวทิยาลยั
ต่างประเทศ	ซึง่อธกิารบดหีรอืคณบดีทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจได้ลงนามแล้ว	จ�านวน	25	ฉบบั	และให้น�าเสนอส�านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป
	 	 2.3	 รับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	 (กบม.)	 ในฐานะ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	 ท�าการแทนสภามหาวิทยาลัย	 ได้มีมติอนุมัติในการบริหารงานบุคคลส�าหรับ
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2547	 และฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม
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องค์ประกอบ จ�นวน 27 คน ประกอบดำ้วย
	 1.	 นายกสภามหาวิทยาลัย	ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง
	 2.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	15	คน	ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	
	 3.	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	จ�านวน	4	คน	ได้แก่	อธกิารบด	ีประธานกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยั	ประธาน
สภาพนักงาน	และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 4.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบ้รหิาร	จ�านวน	3	คน	ซึง่เลอืกจากรองอธกิารบด	ี1	คนและหวัหน้า
ส่วนงาน	2	คน
	 5.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า	จ�านวน	3	คน	และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่
คณาจารย์ประจ�า	จ�านวน	1	คน	ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
	 การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ	(1)	(2)	(4)	และ	(5)	เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	
	 นายกสภามหาวิทยาลัย	และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อ�นาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
	 มีอ�านาจและหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
พ.ศ.	2551	โดยเฉพาะมีอ�านาจและหน้าที่	ดังนี้	(มาตรา	25)
	 1.	 ก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์
	 2.	 ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย	
และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
	 3.	 ออกข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และประกาศอื่น	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 และอาจ 
มอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและระเบียบส�าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง	ๆ	ไปก็ได้
	 4.	 อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ศึกษาแห่งชาติ	รวมทั้งการยุบ	รวม	เปลี่ยนแปลง	และยกเลิกหลักสูตร
	 5.	 อนุมัติการรับเข้าสมทบ	 การจัดการศึกษาร่วม	 หรือการยกเลิกการสมทบการจัดการศึกษาร่วมของ
สถาบันการศึกษาชั้นสูง	และสถาบันวิจัยอื่น
	 6.	 อนุมัติการให้ปริญญา	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 อนุปริญญา	 และ
ประกาศนียบัตร	รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
	 7.	 อนุมัติการจัดตั้ง	 การรวม	 และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุง 
หน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว
	 8.	 อนุมัติการจัดต้ังองค์กรที่เป็นนิติบุคคล	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย	ตลอดจนก�าหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว
	 9.	 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ	และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
	 10.	 พิจารณาด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	 แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	อธิการบดี	ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์พิเศษ
	 11.	 แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 รองศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	 ต�าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น	 รองอธิการบดี	 และหัวหน้า 
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา	40
	 12.	 แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
	 13.	 รับรองรายงานกิจการประจ�าปีของมหาวิทยาลัย	และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี
	 14.	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย
	 15.	 แต่งตัง้คณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่เพ่ือกระท�าการใด	ๆ 	อนัอยูใ่นอ�านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	 รวมทั้งมอบอ�านาจให้คณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวท�าการ
แทน	แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
	 16.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดำยต�แหน่ง

ศ.เกียรติคุณ	นพ.เกษม	วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางวีณา	ภัทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.เกียรติคุณ	นพ.อาวุธ	ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.ไพฑูรย์	ณรงค์ชัย
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.สมศักดิ์	เชาว์วิศิษฐ์เสรี
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์

ผศ.ดร.นิพนธ์	ตุวานนท์

ดร.ณอคุณ	สิทธิพงศ์

นายดุสิต	ศิริวรรณ

รศ.ดร.นิพนธ์	พัวพงศกร

นางสาวนวพร	เรืองสกุล

ศ.กิตติคุณ	ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราภชิานไกรฤทธิ	์บุณยเกยีรติ

ดร.สถิตย์	ลิ่มพงศ์พันธุ์

ศ.เกียรติคุณ	ดร.ปิยะวัติ	บุญ-หลง

ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช

ศ.นพ.สิน	อนุราษฎร์ ศ.กิตติคุณ	นพ.สุทธิพร	จิตต์มิตรภาพ

รศ.ดร.วีระพงษ์	แพสุวรรณ
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ศ.ดร.ไพโรจน์	วิริยจารี
รองอธิการบดี

ศ.คลินิก	นพ.วัฒนา	นาวาเจริญ
หัวหน้าส่วนงาน

รศ.ดร.สิริวุฒิ	บูรณพิร
หัวหน้าส่วนงาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอื่นๆ

รศ.พญ.มลฤดี	เอกมหาชัย
คณาจารย์ประจ�า

ดร.หรรษา	เทียนทอง
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ที่มิใช่คณาจารย์ประจ�า)

ศ.ดร.ชูชัย	สมิทธิไกร
คณาจารย์ประจ�า

รศ.ดร.ธีรวรรณ	บุญญวรรณ
คณาจารย์ประจ�า

ผศ.นพ.ศุภชัย	เชื้อรัตนพงษ์

รองอธิการบดำี
เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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ผลการดำ�เนินงาน
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปี พ.ศ. 2559
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	 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ด�าเนินการโดยผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก	
ซึง่ในปี	พ.ศ.	2559	สภามหาวทิยาลยั	มกีารประชมุทัง้สิน้	12	ครัง้	มรีะเบยีบวาระรวม	329	ระเบยีบวาระ	จ�าแนก
ตามประเภทของระเบียบวาระ	ได้ดังนี้

ครั้งที่	 แจ้งที่ประชุมทราบ นโยบาย แต่งตั้งผู้บริหาร/กรรมการ พิจารณา ทักท้วง รวม

ครั้งที่	1 8 1 6 10 9 34

ครั้งที่	2 1 1 0 0 0 2

ครั้งที่	3 4 2 2 6 14 28

ครั้งที่	4 12 0 2 12 11 37

ครั้งที่	5 7 0 0 13 11 33

ครั้งที่	6 4 1 0 12 7 24

ครั้งที่	7 7 0 3 7 9 26

ครั้งที่	8 13 2 2 9 11 37

ครั้งที่	9 6 0 3 10 9 28

ครั้งที่	10 9 2 1 5 2 19

ครั้งที่	11 6 4 2 9 10 31

ครั้งที่	12 10 1 3 8 10 32

รวม 87 14 24 101 103 329

ผลการดำ�เนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในรอบปี พ.ศ. 2559
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1. ผลการดำ�เนินงานตามอ�นาจหน้าที่ที่ก�หนดำไว้ในพระราชบัญญัติ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
 1.1 การก�หนดำนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
	 	 1.1.1	 นโยบาย	และแผนระดับมหาวิทยาลัย
	 	 	 1.1.1.1	 ความคิดริเริ่มในเชิงนโยบาย
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคดิรเิริม่เชงินโยบายและการพัฒนามหาวทิยาลยัและการ
รับใช้สังคม	ดังนี้
	 	 	 (1)	 Earth	Protection	Day	(วันคุ้มครองโลก)
	 	 	 วันที่	 22	 เมษายน	 ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก	หรือ	 Earth	 Protection	 Day	 ซึ่งในช่วง
ฤดูร้อนของปี	 2559	 ประเทศไทยติดอันดับท่ีสามของเมืองในประเทศที่มีสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในโลก	 (จ�านวน	
14	 เมือง)	ส่งผลให้รังสีอุลตร้าไวโอเลต	 (UV)	 ในประเทศไทยเกินค่ามาตรฐาน	นอกจากนี้ก็ยังเกิดปัญหาภัยแล้ง	
ขาดแคลนน�้า	ที่ขยายความรุนแรงมากขึ้นเกือบทั่วประเทศ	นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้หารือกับอธิการบดีที่จะ
จดัท�าโครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรตถิวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ซึง่ 
เชื่อว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพลังท่ีจะผลักดันโครงการน้ีอย่างเต็มก�าลัง	 โดยอาจจะเริ่มปลูกในพื้นท่ีต้นน�้า	 คือ
อ�าเภอแม่แจ่ม	 ซึ่งเป็นอ�าเภอที่มีการท�าลายป่าไม้มากที่สุด	 และนายอ�าเภอแม่แจ่มก็มีนโยบายร่วมกับภาค 
ประชาสังคมท่ีจะยกระดับปัญหาการท�าลายป่าไม้และปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาอันดับหน่ึงท่ีทุกคนในอ�าเภอ
จะร่วมกันแก้ไข	ซึ่งการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส�าคัญที่มหาวิทยาลัยจะใช้ทรัพยากร	องค์ความรู้ที่มีอยู่
ร่วมแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต	
	 	 	 (2)	 บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศ
	 	 	 มหาวิทยาลัยในประเทศ	ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ	200	แห่งนั้น	อาจแบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่ม	คือ	
กลุ่มที่	1	มหาวิทยาลัยของรัฐ	ซึ่งส่วนใหญ่เปิดมานานแล้ว	กลุ่มที่	2	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	มหาวิทยาลัยราชมงคล	
ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ	และกลุ่มที่	3	มหาวิทยาลัยเอกชน	ขณะนี้มหาวิทยาลัยของไทยไม่มีทิศทางการพัฒนา
ที่ชัดเจน	ต่างคนต่างก�าหนดแผนและยุทธศาสตร์ของตน	ซึ่งไม่ประสานกัน	 ไม่เป็นประโยชน์	 และไม่สอดรับกับ
แผนการพัฒนาประเทศ	 ถ้าจะเรียนรู้จากต่างประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์จากตรงน้ีได้	 ก็น่าจะเป็นประโยชน์
กับประเทศได้มาก	 หากจะเสนอแนวทางในการพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ของประเทศ	 แล้วให้
มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนในการช่วยผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ถึงแม้ต่างคนต่างคิด	หรือช่วยกันคิด	
ก็น่าจะเป็นประโยชน์	อย่างไรก็ตามคงต้องให้เป็นนโยบายของรัฐบาลในการด�าเนินการในเรื่องนี้	โดยมีความเห็น
ว่า	มหาวิทยาลัยควรต้องแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ
	 	 	 กลุ่มที่	1	มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม	ซึ่งมีประมาณ	15-20	แห่ง	ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน	 โดยให้รัฐบาลเป็นผู้ก�าหนดทิศทางการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 
ในการพฒันาประเทศให้กบัมหาวทิยาลยัเหล่านี	้เช่น	การพฒันาระบบรางรถไฟของประเทศ	ซึง่อาจมกีารมอบหมาย 
ให้มหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง	ประมาณ	5-6	แห่ง	ช่วยกันท�าวิจัยเพื่อเสริมการสร้างคน	ความรู้	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ระบบ
คอมพิวเตอร์	 รวมทั้งระบบบริหารจัดการ	 และประสานงานกันออกมาจนกระท่ังใช้งานได้	 ซึ่งมีตัวอย่างการท�า
แบบนี้ในประเทศจีน	 ที่มีมหาวิทยาลัย	 4	 แห่ง	 มาร่วมกันศึกษาวิจัยการท�ารถไฟความเร็วสูง	 โดยมหาวิทยาลัย
แห่งแรกท�าการศึกษาเรื่องระบบราง	 มหาวิทยาลัยแห่งที่สองศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวรถไฟ	 มหาวิทยาลัยที่สาม
ศึกษาเรื่องระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์	 และมหาวิทยาลัยสุดท้ายศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ	ปัจจุบัน
ประเทศจีนจึงมีทางรถไฟความเร็วสูงที่ยาวท่ีสุดในโลก	 คือรวมกันทุกเส้นทางแล้วประมาณ	 10,000	 กิโลเมตร	
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ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่	และมีความพร้อมอยู่แล้ว	รัฐบาลจึงควรตั้งเป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	พ.ศ.	2558	–	2577	แล้วให้มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน	
	 	 	 กลุ่มที่	 2	 มหาวิทยาลัยประจ�าจังหวัด	 เรื่องนี้ได้รับเสียงสะท้อนมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มี
วิสัยทัศน์หลาย	ๆ	คน	ตัวอย่าง	เช่น	จังหวัดกระบี่	ซึ่งเป็นจังหวัดเล็ก	ๆ	เศรษฐกิจของจังหวัดมาจากสองทาง	คือ	
การเกษตรทีม่ปีาล์มน�า้มนัเป็นหลกั	และการท่องเทีย่ว	แต่กระบีไ่ม่มมีหาวทิยาลยั	นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาของ
กระบี่หากต้องการจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต้องออกไปเรียนที่อื่น	 และอัตราการกลับถิ่นฐานเดิมเม่ือจบ
การศกึษามน้ีอยมาก	ดงันัน้จึงไม่มผีูม้าท�าการวจิยัต่อยอดปาล์มน�า้มนั	ในอดตีประเทศไทยเริม่ต้นเรือ่งปาล์มน�า้มนั
พร้อม	ๆ 	กับประเทศมาเลเซยี	แต่ปัจจุบนัน้ีประเทศมาเลเซยีก้าวหน้าไปไกลกว่ามากเพราะให้มหาวทิยาลยัท�าการ
วิจัยต่อยอด	ขณะที่การวิจัยของประเทศไทยไม่มีทิศทาง	ขึ้นอยู่กับนักวิจัยว่าสนใจท�าเรื่องไหนก็จะขอทุนท�าวิจัย
เร่ืองนัน้	การท่องเทีย่วของจังหวัดกระบ่ีมรีายได้ประมาณปีละ	7-8	หม่ืนล้านบาท	แต่คนทีท่�ากลับกลายเป็นคนนอก
จังหวัดซ่ึงดูจะไม่สอดคล้องกัน	 จึงควรพัฒนาคนในจังหวัดให้มีมหาวิทยาลัยประจ�าจังหวัด	 ในความเป็นจริงควร
มีมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ	2	ประเภท	คือ	มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ	และมหาวิทยาลัยที่ 
รับผิดชอบในการพัฒนาจังหวัดทั้ง	77	จังหวัด	มีการพัฒนาเด็กและเยาวชน	แรงงานต้องเป็นแรงงานที่มีฝีมือและ
มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไป	ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต้องมารับหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่	ไม่เช่นนั้น
ก็จะมีคนตกงานหรือเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อเพราะยากจนมากจนกระท่ังไม่สามารถเรียนต่อได้	 ขาดแรงงานท่ีมีฝีมือ	
และไม่มีคนที่สามารถท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้	 เพราะไม่ได้เตรียมการไว้	 ระบบการศึกษาและ
แผนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงต้องน�ามาเชื่อมโยงกันให้ได้
	 	 	 กลุ่มที่	 3	 มหาวิทยาลัยที่มีเสรีในการพัฒนา	 แต่ต้องมีการก�าหนดภารกิจให้กับมหาวิทยาลัย
ที่เก่งมาก	ๆ	เนื่องจากประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกมากถึง	8	แห่ง	ถ้าต่างคนต่างท�า 
ก็จะไม่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
   ปรากฏการณ์สากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์	ประกอบด้วย
	 	 	 (1)	 ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์	(globalization)
	 	 	 (2)	 การมาถึงของเทคโนโลยีดิจิทัล	(digitalization)	ซึ่งประเทศไทยยังล้าหลังอยู่อีกมาก
	 	 	 (3)	 การตัดคนกลางออกจากกิจกรรมต่าง	ๆ 	(dis-intermediation)	เป็นสิ่งที่รุนแรงที่สุด	และ
คนไทยมักมองไม่เห็น	ตัวอย่างเช่น	การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	เลือกจากคนที่พรรคการเมืองเลือก
มาให้	 และไปเป็นผู้แทนในการออกกฎหมาย	 ซ่ึงคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องว่า	 ส.ส.	 ออกกฎหมายอะไรไปบ้างในสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ขณะที่ถ้าเป็นต่างประเทศ	 เช่น	 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	 เวลามีการออกกฎหมายท่ีส�าคัญ	 
จะไม่ใช้	 ส.ส.	 ด�าเนินการ	 แต่จะให้ประชาชนทุกคนออกเสียงเองโดยไม่มีคนกลาง	 มหาวิทยาลัยก็เช่นกัน	 
ขณะนีถ้้านกัเรยีนต้องการมคีวามรูก็้ต้องเข้ามาศกึษาเตม็เวลา	แต่ในอนาคตอาจเข้ามาศกึษาในมหาวทิยาลยัเพยีง
ร้อยละ	50	และศึกษาด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอีกร้อยละ	50	มหาวิทยาลัยเพียงแต่ท�าหลักสูตรว่าส่วนใด
ต้องศกึษาในมหาวิทยาลัยและส่วนใดทีน่กัศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง	กจ็ะเป็นการตดัคนกลาง	เช่น	อาจารย์	 
และมหาวิทยาลัยออกไป	 และให้นักศึกษาสร้างความรู้เอง	 ขณะท่ีบางหลักสูตร	 เช่น	 การตลาด	 ก็จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร	เพราะคนกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคถูกตัดออกไปแล้ว	คนกลางต้องเปลี่ยนบทบาท
ใหม่	ซึ่งเรื่องนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนมากในอนาคต
	 	 	 (4)	 การเข้าสูค่วามสดุโต่งและรนุแรง	(radicalization)	เป็นเรือ่งทีอ่นัตรายมาก	และมไีด้ทัง้ใน
ความเชื่อ	ศาสนา	และอื่น	ๆ	มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอย่างไรในการจัดการกับเรื่องนี้
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	 	 	 ประเทศก�าลงัเผชญิหน้ากบัทัง้สีป่รากฏการณ์	บางปรากฏการณ์กเ็กดิมานานแล้ว	เช่น	ปรากฏ
การณ์โลกาภิวัตน์	 ขณะที่บางปรากฏการณ์อาจจะเพิ่งเกิด	 จึงขอเสนอให้เป็นข้อคิดว่าจะมีวิธีรับมืออย่างไรกับ
ปรากฏการณ์เหล่านี้	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรพิจารณา	และสามารถน�าไปก�าหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์
ได้ในทุกระดับ	ทั้งระดับมหาวิทยาลัย	คณะ	สถาบัน	ส�านัก	วิทยาลัย	และอื่น	ๆ	 	
	 	 	 (3)	 เทคโนโลยีดิจิทัล
	 	 		 ขอให้มหาวิทยาลัยน�าเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลไปด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น	 Digital	 University	 ตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้	 โดยมีเรื่องหลัก	 ๆ	 ที่ต้องด�าเนินการ	 
ดังต่อไปนี้
		 	 		 	 (3.1)	 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง	ๆ	ซึ่ง
อธกิารบดไีด้มกีารก�าหนดยทุธศาสตร์เรือ่ง	Digital	University	แล้ว	ขอเสนอให้น�ายทุธศาสตร์ดงักล่าวมาจดัแบ่ง
ตามล�าดบัเวลา	เพ่ือให้เหน็ภาพความก้าวหน้าในแต่ละปี	โดยควรด�าเนินการทุกอย่างให้แล้วเสรจ็ภายในปีท่ี	3	และ
ท�าการทดสอบระบบในปีที่	4
		 	 	 	 (3.2)	 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาต่าง	 ๆ	 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เรื่องการ
ใช้ข้อมูลสถิติ	 โดยขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาและ 
ด�าเนินการในเรื่องนี้	และให้น�าเสนอความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
		 	 		 	 (3.3)	 การพฒันาบคุลากรของมหาวิทยาลยั	ท้ังอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี	เพือ่ให้มีความรูท้าง
เทคโนโลยีดิจิทัล	ขอให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลน�ากลับไปพิจารณาเพื่อด�าเนินการต่อไป
	 	 	 (4)	 การสร้างอุปนิสัยให้แก่เด็ก
	 	 	 จากการสืบค้นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	5	รัชกาลที่	9	และ
รัชกาลที่	10	การสร้างอุปนิสัยให้แก่เด็ก	พบว่ามีความเชื่อมโยงกัน	ดังนี้
	 	 	 1.	 ความรู้กับคุณธรรมจะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน	 จากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ	 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่5	เนือ่งจากในเวลานัน้มแีรงกดดนัจากลทัธล่ิาอาณานคิมของประเทศองักฤษ
และฝรั่งเศส	พระองค์จึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	การเลิกทาส	2)	การให้การศึกษา	และ	 
3)	 ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน	 (จัดตั้งกระทรวง	 ทบวง	 กรม)	 ส�าหรับด้านการศึกษารัชกาลที่	
5	 ได้ทรงสร้างโรงเรียนหลายแห่งทั่วทั้งประเทศ	 ดังพระราชด�าริที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2441	 
ความว่า	“ให้มีความวิตกไปว่าเด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากศาสนาจนเลยกลายเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น...คน
ไม่มีธรรมเป็นเครื่องด�าเนินตาม คงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง ฤาโกงไม่สนิท ถ้ารู้มาก
กโ็กงคล่องขึน้และโกงพสิดารมากขึน้ การทีห่ดัให้รูอ่้านอกัขรวธิ ีไม่เป็นเครือ่งฝึกหดัให้คนดแีลคนชัว่ เป็นแต่ได้วธิี
ส�าหรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น”
	 	 	 2.	 พระบรมราโชวาท	รัชกาลที่	9	
		 	 	 	 2.1	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
เมือ่วนัที	่5	กรกฎาคม	2505	ความว่า	“ประเทศชาติของเราจะเจรญิหรอืเสือ่มลงนัน้ ย่อมขึน้อยูก่บัการศกึษาของ
ประชาชนแต่ละคนเป็นส�าคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องก�าหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า...” 
ข้อที่น่าสังเกตคือพระองค์ทรงเน้นย�้าการศึกษาของประชาชนแต่ละคน	 ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการศึกษาของเยาวชน
เท่านัน้	ดงัจะเหน็ได้จากโครงการพระราชด�ารด้ิานการศกึษา	อาท	ิโรงเรยีนพระดาบส	ซึง่เริม่ด�าเนนิโครงการก่อน
ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารจะเข้ามาด�าเนนิการในระยะหลงั	เนือ่งจากทรงเหน็ว่าการศกึษาอบรมเป็นเครือ่งมอืส�าคญั
ที่จะก�าหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้าได้
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		 	 	 	 2.2	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัย
วิชาการศึกษา	 เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2503	 วิทยาลัยวิชาการศึกษาในขณะนั้นเป็นแม่แบบของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาหรือครู	 อาจารย์	 โดยสรุปความได้ว่า	
“ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่าน้ันก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรม
เด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมท้ังให้มีความส�านึกรับผิดชอบในหน้าท่ี และในฐานะท่ีจะเป็น
พลเมอืงดขีองชาตต่ิอไปข้างหน้า...การสอนคอืการให้ความรูแ้ก่ผูเ้รยีน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจติใจของผูเ้รยีน
ให้ซึมซาบติดเป็นนิสัย...”	 ดังนั้น	 หากเปรียบเทียบนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นต้นไม้และเช่ือมโยงเข้ากับการสอน
การอบรมดังกล่าวข้างต้น	จะเป็นลักษณะดังนี้คือ	ส่วนที่เป็นดอกผลของต้นไม้เปรียบได้กับการสอน	(ทักษะชีวิต	
ทักษะงาน	ความรู้พื้นฐาน	ความรู้เฉพาะทาง)	และส่วนที่เป็นรากแก้วที่มั่นคงเปรียบได้กับการอบรม	(มีคุณธรรม
จริยธรรม	มีวัฒนธรรม	รับผิดชอบในหน้าที่	และเป็นพลเมืองดี)	แต่เป็นที่น่าเสียดายที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้
น�าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จ
		 	 	 	 2.3	 พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	9)	สรุปความได้ดังนี้
	 	 	 	 	 1)	 พระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในหน้าที่	
			 	 	 	 	 2)	 หน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัว	 ประกอบด้วย	 1)	 หน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดิน	 (ต้อง
ดูแลราษฎร)	และ	2)	หน้าที่ในฐานะทรงเป็นพลเมืองดี	(เห็นอะไรที่จะท�าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท�า)
	 	 	 3.	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 ในวโรกาสทรงตอบรับเป็น 
พระมหากษัตริย์	(รัชกาลที่	10)	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2559	ทรงรับสั่งว่า	“เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน (รัชกาลที่ 
9) และเพือ่ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทัง้ปวง”	และเมือ่ครัง้ทีอ่งคมนตรไีด้เข้าเฝ้าฯ	ทรงมพีระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาไว้ว่า	 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน	 ประกอบด้วย	 1)	 ทัศนคติที่ถูกต้อง	 และ	 2)	 
พื้นฐานชีวิต	(อุปนิสัย)	ที่มั่นคงเข้มแข็ง	
	 	 	 ทั้งนี้	มีตัวอย่างของวิธีการพัฒนาคนจนเป็นนิสัยของประเทศต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 	 ญี่ปุ่น	 	 มีวินัย	ใฝ่เรียนรู้	รับผิดชอบต่อส่วนรวม
	 	 	 สิงคโปร์		 ซื่อสัตย์	มีวินัย	ใฝ่เรียนรู้
	 	 	 เกาหลีใต้		 มีวินัย	ใฝ่เรียนรู้	สู้งานหนัก
	 	 	 ไทย		 	 ซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	มีน�้าใจ
	 	 	 มหาวิทยาลยัจะมวิีธีการในการพัฒนาพืน้ฐานชีวติ(อปุนสิยั)	ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่
อย่างไร	จงึจะเป็นอตัลกัษณ์ของการเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ในอนาคตต่อไป	โดยน้อมน�าพระราชปณธิาน 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภมูพิลอดลุยเดช	รชักาลที	่9	และพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ	
บดินทรเทพยวรางกูร	รัชกาลที่	10	มาพิจารณาด�าเนินการให้บังเกิดผลต่อไป
	 	 	 1.1.1.2	 การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ	ของมหาวิทยาลัย
	 		 		 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ	 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการของ
มหาวิทยาลัย	ดังต่อไปนี้
   (1)	การจดัท�าแผนพฒันาการศกึษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	ระยะท่ี	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)
	 	 	 จากนโยบายของรฐับาลทีจ่ะน�าพาประเทศไทยเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนในปี	2558	อย่าง
สมบูรณ์	โดยการสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	การเมือง	และความ
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มั่นคงในภูมิภาคด้วยนั้น	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะเป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบทางภาค 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ	 ก็มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับแผนกลยุทธ์ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อ
การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื	โดยการผลติบัณฑิตหรือการสร้างทรพัยากรบุคคลท่ีมีคณุภาพ 
ให้กับประเทศ	เพื่อให้สามารถแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
	 	 	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐและเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้
ก้าวสู่สากลทั้งในระดับอาเซียนและนานาชาติอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย	 มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการด�าเนินงาน
เรื่องต่าง	ๆ	ในลักษณะเชิงรุกหรือรูปแบบใหม่	ๆ	เพิ่มมากขึ้น	เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	เข้าถึง	และการร่วมพัฒนา
ไปด้วยกนัระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กบัมหาวทิยาลยัต่าง	ๆ 	ในภมูภิาคอาเซยีน	เหตนุี	้สภามหาวทิยาลยัจงึได้ 
เล็งเห็นความส�าคัญที่จะต้องสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น	 จึงได้ด�าริที่
จะจัดงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย	 (Retreat)	 ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	เรือ่ง	การจัดท�าแผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่	ระยะที	่12	(พ.ศ.	2560	–	2564	
ขึ้น	เมื่อวันที่	4-5	มีนาคม	2559	ณ	มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์	เมืองมัณฑะเลย์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์มีพ้ืนที่อยู ่ใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่	 และได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยดีเสมอมา	 ซึ่งการจัดงานสัมมนาดังกล่าวข้างต้น	 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายงาน
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่มหาวิทยาลัยอื่น	 ๆ	 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มากข้ึนด้วย	 ซ่ึง
ปัจจบุนัมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	รวมถงึส่วนงานต่าง	ๆ 	ได้มคีวามร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัในสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมาร์แล้ว	จ�านวนทั้งสิ้น	7	มหาวิทยาลัย
	 	 	 นอกจากการจัดท�าแผนพัฒนาการศกึษาแล้ว	ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณเกษม	วฒันชัย	นายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ท�าพิธีเปิด	CMU	Corner	@	University	of	Mandalay	ร่วมกับ	Profressor	Dr.ZAW	
WIN,	 Deputy	 Director	 General,	 Department	 of	 Higher	 Education,	Ministry	 of	 Education,	 The	 
Republic	 of	 the	 Union	 of	 Myanmar	ณ	 อาคารห้องสมุดมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์	 ซึ่ง	 CMU	 Corner	 
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มีแผ่นพับ	 หนังสือต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมท้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�าหรับเช่ือมโยงระหว่าง
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ไปยังส�านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านระบบออนไลน์	 (Digital	
library)	ทั้งนี้	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตกลงความร่วมมือที่จะมอบทุนการศึกษาแก่บุคลากร	2	คน	จากห้องสมุด 
ของมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์	ให้มาศึกษาเกี่ยวกับระบบห้องสมุดยังส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
	 	 	 จากการระดมสมอง	 และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ท�าให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่อ	 วิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์	 พันธกิจ	 และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ระยะที่	
12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ดังนี้
   ความเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของแผน
   วิสัยทัศน์	ควรใช้ว่า	“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า	 รับผิดชอบต่อสังคม	และสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน”
   ความเห็นเกี่ยวกับพันธกิจ
	 	 	 พนัธกจิส�าคญัทีจ่ะเชือ่มโยงกบัวิสยัทัศน์ข้างต้นประการหน่ึง	คอื	การสร้างนวัตกรรมบนพืน้ฐาน
ของวัฒนธรรมล้านนา	 ซึ่งควรรวมถึงนวัตกรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพล้านนาด้วย	 เพราะเป็น 
จุดเด่นที่จะน�าไปสู่เรื่องอื่น	ๆ 	ที่ได้เสนอไว้	เช่น	เรื่อง	Bio	Economy	เป็นต้น	และที่ใช้ค�าว่า	“Green	and	Clean	
University”	น่าจะใช้ค�าว่า	“Cultural	and	Green	University”	ซึ่งจะมีความหมายที่ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับความเป็นล้านนามากกว่า
   ความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของแผน
	 	 	 1.	 ยุทธศาสตร์ควรมุ่งเน้นในเรื่องส�าคัญ	เช่น	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างบุคลากร	หากต้องการ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก	 มหาวิทยาลัยต้องสร้างคนดีและคนเก่ง	 ต้องได้คนเก่งมาเป็นอาจารย์	
การสรรหาอาจารย์จึงต้องท�าในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการสร้างเอง	 โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีปัญญาเลิศแล้ว 
ส่งไปศึกษาต่อ	 หรือเชิญชวนคนเก่งและดีที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศเข้ามาเป็นอาจารย์	 ซึ่งวิธีหลังจะเสียค่าใช้จ่าย
และเวลาน้อยกว่ามาก	
	 	 	 	 -	 ระบบบริหารจัดการคนเก่ง	(Talent	Management)	ต้องบริหารจัดการด้วยวิธีพิเศษ
	 	 	 	 -	 กระบวนการเรยีนรูข้องนกัศกึษา	และบคุลากร	ซึง่ควรมีทัง้ระบบการสอนงาน	(Coaching)	
และระบบพี่เลี้ยง	(Mentoring)	ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม	เช่น	ระบบพี่สอนน้อง	เพื่อนสอนเพื่อน
	 	 	 	 -	 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	ต้องด�าเนินการอย่างแข็งขัน	และในเชิงรุก
	 	 	 2.	 แนวโน้มของโลกปัจจุบันเป็น	“Internet	of	Things”	หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง	หมายถึง
การที่สิ่งต่าง	 ๆ	 ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต	 (Connected	Devices)	 ควรน�ามาเป็นกรอบในการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ด้วย
	 	 	 3.	 มหาวิทยาลัยอาจก�าหนดยุทธศาสตร์พิเศษที่ให้ทุกส่วนงานคิดและท�าร่วมกัน	 เช่น	 เรื่อง
เชียงใหม่ศึกษา	โดยจัดล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินการใน	10	ปีข้างหน้า	ว่าจะท�าอะไรก่อนหลัง	เช่น	ด้าน
เทคโนโลยีสิ่งใดที่ยังขาดแคลนและมหาวิทยาลัยสามารถท�าได้	 เช่น	 เรื่องพลังงานสะสม	 (Energy	 Storage)	 
ก็สามารถจัดท�าเป็นยุทธศาสตร์พิเศษจัดหาแผนรองรับต่อไป
	 	 	 4.	 มหาวิทยาลัยควรมียุทธศาสตร์ที่จะตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น	เช่น	
วิทยาลัยวุฒิวัย	 ที่จะมีหลักสูตรให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ามาเรียนได้	 ทั้งหลักสูตรปกติ	 หรือหลักสูตรพิเศษ	 เพื่อให ้
ผู้สูงอายุเหล่านี้รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต	 และผู้สูงอายุเหล่านี้บางรายก็สามารถ
สร้างคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยได้	
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	 	 	 5.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่เป็นเลิศ	 ควรเน้นการวิจัยประเด็นนโยบายสาธารณะ	 ซึ่งเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างส�าคัญ	 โดยเฉพาะนโยบายการปฏิรูปการคลังและงบประมาณ	 เพราะท่ีผ่านมาการบริหารงบประมาณ
แผ่นดินจะมลีกัษณะการบรหิารในแนวดิง่เพยีงอย่างเดยีว	(จดัสรรงบประมาณฐานกรม)	ทัง้นี	้แนวคดิการบรหิาร
งบประมาณตามเขตพื้นที่	 ก็ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควร	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยใช้โอกาสน้ีน�าร่องท�าการวิจัย 
ในประเด็นดังกล่าว	 ที่จะสามารถบูรณาการศาสตร์ได้ในหลายสาขาวิชา	 ผลการวิจัยที่ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติอย่างมาก
   ความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ของแผนหรือการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ
	 	 	 1.	 การทีจ่ะท�าให้แผนพฒันาฯ	ไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิได้	มหาวทิยาลยัต้องสร้างทมีบรหิารจดัการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง	 (Change	Management	Team	หรือ	Transformation	Management	Team)	และ 
ผลักดันให้แผนพัฒนา	ฯ	เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
	 	 	 2.	 มหาวิทยาลัยอาจจะเน้นกระบวนการให้ได้ผลลัพธ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ 
ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ	ใน	3	ประเด็น	ดังนี้
	 	 	 	 2.1	 บคุลากร	(ทรพัยากรบคุคล)	ต้องมีคณุลกัษณะสะท้อนความเป็นมนุษย์และมีอตัลกัษณ์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ทั้งนักศึกษา	บัณฑิต	คณาจารย์	พนักงาน	และเจ้าหน้าที่
	 	 	 	 2.2	 การบรหิารจดัการทรพัย์สนิทีมี่อยูใ่นมหาวทิยาลยั		ทัง้ทีเ่ป็นทรพัย์สนิทางปัญญาและ
ทรัพย์สินอื่น	ๆ	ต้องบริหารจัดการเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด	ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐก็ตาม
	 	 	 	 2.3	 สภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั	จะต้องเป็นกลไกขบัเคลือ่น
หลักของแผนพัฒนาฯ	 ซึ่งกรรมการทั้งสองชุดต้องท�าหน้าท่ีคานและดุล	 (Check	 and	 Balance)	 และท�างาน 
ร่วมกนัตามอ�านาจหน้าทีข่องตนในประเด็นทีต้่องการความเอกภาพในการท�างานซึง่น่าจะจัดให้มีการปรกึษาหารอื
ร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
	 	 	 3.	 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการสหวิทยาการและพหุวิทยาการ	 (Interdisciplinary/ 
Multidisciplinary)	 ปัจจุบันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยท่ีจะประสบผลส�าเร็จในทางปฏิบัติ	 เพราะระบบยัง 
ไม่เปิดกว้างมากพอ	การเปิดหลักสูตรแล้วให้นักศกึษาจากคณะต่าง	ๆ 	มาเรยีนร่วมกันกอ็าจจะท�าได้เพยีงระดบัหนึง่	 
แต่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตอาจไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาจากคณะต่าง	 ๆ	 เข้าเรียนในหลักสูตร
ร่วมกันเท่านั้น	 มหาวิทยาลัยต้องเปิดมุมมองและเปิดโอกาส	 รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	 
การบรหิารจัดการทรพัย์สนิ	เพือ่ให้ระบบการจดัท�าหลกัสตูรเปิดกว้างมากขึน้กว่าเดมิ	ซึง่น่าจะท�าให้เกดิหลกัสตูร
ใหม่	ๆ 	ทีส่ามารถเป็นการจดัการศกึษาแบบสหวทิยาการหรอืพหวุทิยาการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสบผล
ส�าเร็จตามเป้าหมาย
	 	 	 4.	 คุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตออกไปรับใช้สังคม	เช่น	ทักษะของบัณฑิตใน
ศตวรรษที่	21	ความพร้อมของบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน	เป็นต้น	มหาวิทยาลัยควรเตรียมพร้อมและออกแบบ
การเรียนการสอนเพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะดังกล่าว
	 	 	 5.	 มหาวิทยาลัยควรมีการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดระบบนิเวศ	 (Eco-system)	 ของการเรียน 
การสอนให้เป็นรูปแบบใหม่	 เช่น	 การเรียนรู้จากสภาพจริง	 โดยเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูง	 และเอื้อให้
นักศึกษาสามารถไปหาประสบการณ์เพื่อจะได้มีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยต้องการมากขึ้น	 เป็นการเรียนที่
นอกเหนอืจากการเรยีนเฉพาะหลักวิชาชพี	เปิดโอกาสให้นกัศกึษาสามารถเลอืกทีจ่ะเรยีนสาขาวชิาอืน่	ๆ 	เพิม่เตมิ 
ได้มากขึ้น	 นอกจากนี้	 ต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการภารกิจของอาจารย์ผู้สอนให้มีความหลากหลาย	
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เนื่องจากอาจารย์มีความถนัดในภารกิจที่แตกต่างกัน	 รวมท้ังมหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษามากขึ้นด้วย
	 		 	 6.	 ร่างแผนพัฒนาฯ	มีลักษณะเป็นการปฏิรูปขนานใหญ่ของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา	
ในมหาวิทยาลัย	 ซึ่งส่ิงส�าคัญที่ต้องปฏิรูปคือ	 รูปแบบการเรียนรู้ในแบบดั้งเดิมท่ีเป็นการถ่ายทอดความรู้จาก
อาจารย์สู่นักศึกษา	 ให้เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่	 (transformation	 learning)	 โดยมีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นบัณฑิตยุคใหม่	ดังนั้น	การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนไป	 
การลดชั่วโมงการบรรยาย	 การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์	 เพิ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงมากข้ึน	 มีการ 
บูรณาการการเรียนรู้จากทุกภาคส่วนทั้งอาจารย์	นักศึกษา	ผู้ประกอบการ	และชุมชน	ทั้งนี้	อาจารย์ต้องมีทักษะ
ที่จะสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถมีกระบวนการคิดด้วยตัวเองและตอบกลับความคิดน้ันในกระบวนการ
เรียนการสอนได้	 นอกจากนี้	 ยังสะท้อนให้เห็นมุมมองต่อคุณสมบัติของผู้ที่มหาวิทยาลัยจะรับเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่น้ี	 
ผลงานหรอืประสบการณ์การท�ากจิกรรม	และการท�างานด้านจิตอาสาจะเป็นส่วนหน่ึงในการพจิารณารบัเข้าศกึษา
นอกเหนือจากผลคะแนนด้วยหรือไม่
	 	 	 7.	 มหาวิทยาลัยอาจจะปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบใหม่	คือ	การให้นักศึกษากลุ่มสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ได้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ	(entrepreneurship)	
เพือ่ให้นักศกึษาทีก่�าลงัส�าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้มทีกัษะในการประกอบอาชพีและพร้อมท่ีจะเข้าสูก่าร
เป็นผู้ประกอบการเอง
	 	 	 8.	 รฐับาลมแีนวโน้มทีจ่ะสนบัสนนุผู้ประกอบการใหม่ในภาคอุตสาหกรรม	โดยสนบัสนนุทนุวจิยั
ทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัภาคอตุสาหกรรมได้	และพร้อมจะสร้างความเชือ่มโยงระหว่างภาครฐัและเอกชนไป
พร้อมกัน	ดังนั้น	หากมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้คณาจารย์ท�างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น	มหาวิทยาลัย
ควรก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้สามารถน�าผลงานวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเหล่านีม้าประกอบการพจิารณา
การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์	และรองศาสตราจารย์ได้	
   ความเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายของแผน
	 	 	 1.	 ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ก�าหนดไว้	3	ข้อ	ในแต่ละข้ออาจจะระบุเป้าหมายที่ส�าคัญ	ๆ	ให้ชัดเจน	
มากขึ้นดังนี้
	 	 	 	 1.1	 Environment	 and	 Energy	 (ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน)	 เป้าหมายต่อบริบท
ภายนอก	คือ	Innovation	Economy	(เศรษฐกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรม)
	 	 	 	 1.2	 Food	and	Health	(ด้านอาหารและสุขภาพ)	เป้าหมายต่อบริบทภายนอก	คือ	Bio	
Economy	(เศรษฐกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ)
	 		 	 	 1.3	 Crenovation	 Lanna	 (ด้านความเป็นล้านนา)	 เป้าหมายต่อบริบทภายนอก	 คือ	 
Cultural	Economy	(เศรษฐกิจบนพื้นฐานของวัฒนธรรม)
	 	 	 2.	 การใช้กระบวนการ	EdPEx	(Education	Criteria	for	Performance	Excellence)	หรือ	
“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ”	เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	
	 	 	 3.	 การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ให้ครบวงจรเพื่อให้การพัฒนา
เมืองเชียงใหม่ก้าวไปได้ในทิศทางที่ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น	
	 	 	 4.	 มหาวิทยาลัยจะต้องพจิารณาจากกระแสแนวโน้มของโลกในเรือ่งส�าคญัต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของเป็น	Aging	Society,	New	Technology,	Globalization	Climate	Change	เป็นต้น	กระแสเหล่านี้
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จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะก�าหนดขอบเขตและบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในระดับใด
	 	 	 5.	 การก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน	เช่น	การสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับตลาดแรงงาน	ก็จะน�าไป
สู่กระบวนการที่ชัดเจน	เช่น	บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความรู้ด้านภาษา	ด้านเทคโนโลยี	โดยมีวิธีการเรียน
การสอนที่ให้เปิดโลกทัศน์	ที่ใช้เวลาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพียง	1	-	2	ปี	แล้วให้นักศึกษาไปหาประสบการณ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย	เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	
	 	 	 6.	 การลดความเหลื่อมล�้าทางด้านสังคม	 ซึ่งความเหลื่อมล�้าจะมีทั้งความเหลื่อมล�้าทางด้าน
ของเศรษฐกิจและความเหลื่อมล�้าทางสังคมด้วย	การที่จะลดความเหลื่อมล�้าดังกล่าว	ต้องมีหลักการใหญ่	ๆ	ที่จะ 
ตอบสนองต่อเรื่องเหล่านี้	 เช่น	 เรื่องของกิจการเพื่อสังคม	 (Social	Enterprise)	ชีวเศรษฐกิจ	 (Bio	Economy)	
หรือเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ	และเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม	(Cultural	Economy)	
	 	 	 7.	 การติดตามปรากฏการณ์ทางสังคม	 และเตือนสังคมให้ทราบเกี่ยวกับความผันผวน	 ความ 
ไม่แน่นอนทีอ่าจเกิดขึน้ได้	ทัง้เรือ่งของการเมอืง	โรคระบาด	และเศรษฐกจิ	ซึง่ในอนาคตอาจเกดิความผนัผวนจาก
การเกง็ก�าไรอสังหารมิทรพัย์	ทีเ่รยีกว่า	ฟองสบู่อสงัหารมิทรัพย์	คอื	ภาวะท่ีเกิดจากราคาของอสงัหารมิทรพัย์ได้แก่	
บ้าน	คอนโดมิเนียม	ที่ดิน	ตึกแถว	และทรัพย์สินต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าราคาตามความเป็นจริง	จนเกิดความ
ต้องการซ้ือไม่แท้จรงิ	แต่ซือ้มาเพือ่เกง็ก�าไร	ท�าให้ราคาเพิม่สงูขึน้ไปเรือ่ย	ๆ 	ขยายตัวเหมอืนฟองสบู	่	เมือ่ราคาเริม่
ลดลงภาวะฟองสบู่ก็จะหดตวัลงอย่างรวดเรว็	จนท�าให้เกดิภาวะฟองสบูแ่ตก	ซึง่จะท�าให้เกดิปัญหาหนีเ้สยีตามมา	
สร้างความเสยีหายมากมาย	และจะเกดิความเสยีหายในเมอืงใหญ่มากกว่าเมอืงเลก็	ขณะนีม้สีญัญาณบางอย่างที่
ส่อไปในทิศทางนั้น	เช่น	ปริมาณการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงถึง	หนึ่งล้านล้านบาท	และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
มีมูลค่าประมาณ	2.3	ล้านล้านบาท	และยังมีปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการเก็งก�าไร	คือ	โครงการสร้างรถไฟความเร็ว
สูง	ที่อาจมีการซื้อที่ดินหรือสร้างเมืองใหม่	รวมถึงการเปิดประชาคมอาเซียนที่คนต่างชาติสามารถเข้ามาซื้อที่ดิน
ท�าให้ราคาที่ดินสูงขึ้น	และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่	
	 	 	 8.	 แนวคิดเรื่องของ	 Robo	 Land	 ซึ่งเป็นรูปแบบของศูนย์การค้าแบบใหม่	 ที่รวบรวมงานที่
เกีย่วกบัด้านวิศวกรรม	เป็นสถานทีส่�าหรับทกุเพศทกุวยัสามารถท�าการทดลอง	ท�าการวจิยัของตนเอง	รวมถงึเป็น
สถานทีส่�าหรบันกัศกึษารุน่พีส่อนรุน่น้อง	และมอีาจารย์คอยให้ค�าแนะน�าจะก่อให้เกดิการบ่มเพาะทางวทิยาการ
และเป็นศูนย์การค้าไปในตัว	
	 	 	 9.	 มหาวิทยาลัยต้องมีการด�าเนินงานที่ตอบสนองต่อสังคมล้านนา	วิถีชีวิตล้านนาในมิติอื่น	ๆ	
เพิ่มเติมนอกเหนือจากมิติด้านวัฒนธรรม	ซึ่งจะช่วยให้มีความครอบคลุมทางด้านล้านนามากยิ่งขึ้น	ซึ่งต้องเน้นที่
กระบวนการและเครื่องมือ	เพื่อน�าแนวคิดไปสู่การบริหารจัดการให้ได้
   สภามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ในคราวประชมุ	ครัง้ที	่6/2559	เมือ่วนัที	่26	มถินุายน	2559	ได้
ให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ระยะที	่12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	โดยทีป่ระชมุ
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญในการด�าเนินการตามแผนฯ	ดังนี้
	 	 	 1.	 การปฏิรูปและการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องรีบด�าเนินการ 
โดยเร็ว	
	 	 	 2.	 เรื่องของการมอบอ�านาจควรด�าเนินการในทุกระดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ท้ังระดับ
บน	ระดับกลาง	และระดับล่าง	และก�าหนดเป็นแผนที่ชัดเจนที่จะท�าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นในทุกระดับ	
	 	 	 3.	 การก�าหนดเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ	 1	 ของประเทศไทย	 ต้องรีบด�าเนินการ	
โดยก�าหนดกรอบระยะเวลา	และตัวชี้วัดที่จะน�าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
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	 	 	 (2)	 ก�าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ท่ีจะให้ผู้ท่ีสมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีด�าเนินการ
ในระยะสี่ปีข้างหน้า	(10	พฤศจิกายน	2559	–	9	พฤศจิกายน	2563)	ดังนี้	
	 	 	 	 1.	 วสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั	คอื	“เป็นมหาวิทยาลยัช้ันน�า	รบัผดิชอบต่อสงัคมและสร้าง
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน”
	 	 	 	 2.	 ยุทธศาสตร์เชิงรุก	
	 	 	 	 	 2.1	 ด้านสิง่แวดล้อมและพลงังาน	เป้าหมายต่อบรบิทภายนอก	คอื	เศรษฐกจิบนพ้ืนฐาน 
ของนวัตกรรม	(Innovation	Economy)
	 	 	 	 	 2.2	 ด้านอาหารและสุขภาพ	 เป้าหมายต่อบริบทภายนอก	 คือ	 เศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีชีวภาพ	(Bio	–	Economy)
	 	 	 	 	 2.3	 ด้านความเป็นล้านนา	เป้าหมายต่อบรบิทภายนอก	คอื	เศรษฐกจิบนพืน้ฐานของ
วัฒนธรรม	(Cultural	Economy)
	 	 	 	 3.	 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์เชิงรุก
	 	 	 	 	 3.1	 ทบทวนโครงสร้างและการบริหารทรัพยากร	เพื่อสร้างความเข้มแข็งพื้นฐาน	ทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัย	คณะและหน่วยงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 	 	 	 	 3.2	 ปฏิรูปการบริหารจัดการให้กระชับ	 ประหยัด	 กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากร	
สามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
	 	 	 	 	 3.3	 มีกระบวนการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนที่ทันโลก	 โดยมุ่งเป้าตามทิศทางของ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกตามข้อ	2	ทั้งสามด้าน
	 	 	 	 	 3.4	 การสร้างระบบการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทีถ่าวรและเป็นองค์รวม	(ทัง้	Financial	
assets,	Physical	assets	และ	Intellectual	assets)
	 	 	 	 	 3.5	 แสวงหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ
	 	 	 	 	 3.6	 เปลีย่นแปลงและพฒันาระบบนิเวศ	(Eco-system)	ของมหาวทิยาลยั	เพือ่ให้เอือ้
ต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	
	 	 	 (3)	 ให้ความเห็นชอบนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	ดังนี้	
	 	 	 	 1.	 ให้มหาวิทยาลัยจัดท�าแผนยทุธศาสตร์เพือ่รองรบันโยบายการยกระดบัมาตรฐานภาษา
อังกฤษของนักศึกษา	โดยก�าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน
	 	 	 	 2.	 ให้มีการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นรายบุคคล	
ดังนี้
	 	 	 	 	 (1)	 การสอบ	English	Proficiency	Test	ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	
1	เพือ่ทราบระดบัความสามารถด้านภาษาองักฤษของนกัศกึษา	ใช้ประกอบการเรยีนการสอนกระบวนวชิาภาษา
องักฤษพืน้ฐาน	และใช้เป็นแนวทางการจดัท�าโครงการ/กจิกรรม	และวธิกีารพฒันาความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษ
ของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม	
	 	 	 	 	 (2)	 การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส�าเร็จการศึกษา	 โดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ	 Common	 European	 Framework	 of	 Reference	 for	 Languages	
(CEFR)	หรือมาตรฐานอื่น	 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	 เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษา
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อังกฤษของนักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษา	 แต่ไม่ถือเป็นเง่ือนไขการส�าเร็จการศึกษา	 และมีการแจ้งคะแนนสอบ
ให้นักศึกษาทราบ	พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา	เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
	 	 	 	 3.	 ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัยจัดท�าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้
	 	 	 	 4.	 ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน	และการใช้ภาษา	
อังกฤษเป็นสื่อการเรียนของคณะ/วิทยาลัยตามความเหมาะสม	 โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษา
อังกฤษในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นสากล	และมีทักษะการสื่อสารภาษา	อังกฤษในระดับที่
ใช้งานได้
    ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ดังนี้
	 	 	 	 1.	 การทีม่หาวทิยาลัยมกีารจดัสอบวดัความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษก่อนส�าเรจ็การศึกษา	
และในระหว่างที่นักศึกษาก�าลังศึกษา	 มหาวิทยาลัยควรต้องจัดท�าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับ
นกัศกึษาอย่างต่อเนือ่งและจรงิจัง	เช่น	หลกัสตูรภาษาองักฤษเฉพาะวชิาชพี	การน�าเสนองานหรอืเอกสารการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ	การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีภาษาอังกฤษผสมผสานอยู่ด้วย	 เป็นต้น	กิจกรรมเหล่านี้
จะช่วยสร้างให้นกัศึกษาเกิดทกัษะภาษาอังกฤษขึน้ภายในตวัเองได้	หากมหาวทิยาลยัยงัไม่ได้ด�าเนนิการโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 แล้วมีการจัดสอบวัดความรู้และทักษะ 
ภาษาอังกฤษก่อนส�าเร็จการศึกษาจะเกิดความไม่เป็นธรรมแก่นักศึกษา
	 	 	 	 2.	 มหาวทิยาลยัต้องก�าหนดให้ชดัเจนว่าการสอบวดัความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษก่อน
ส�าเร็จการศึกษาดังกล่าว	นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบ	แต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะส�าเร็จการศึกษา	
เป็นเพยีงการวดัทกัษะภาษาองักฤษและควรออกเอกสารรบัรองผลการสอบอย่างเป็นทางการให้แก่นกัศกึษาเพือ่
น�าไปใช้ประโยชน์หลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 ทั้งนี้	 หากมหาวิทยาลัยมิได้เตรียมการในเรื่องเหล่าน้ีไว้ล่วงหน้า	 
ในท้ายที่สุดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก็จะกลายเป็นภาระให้แก่นักศึกษา
	 	 	 	 3.	 การสอบ	 English	 Proficiency	 Test	 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ช้ันปีที่	 1	
เพื่อทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	 และใช้ประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
พืน้ฐานนัน้	เป็นเรือ่งทีด่แีละเหน็ด้วยอย่างยิง่	แต่มหาวทิยาลยัควรมีการบรหิารจดัการทีด่ด้ีวย	เพราะมีกรณตีวัอย่าง
ของมหาวทิยาลยัในส่วนกลางทีจ่ดัสอบวดัความรูด้้านภาษาองักฤษในลกัษณะเดยีวกนันี	้โดยก�าหนดให้นกัศกึษา
ที่มีระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับดี-ดีมาก	 สามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
พืน้ฐานระดบั	3	หรอื	4	ได้ทนัทเีพ่ือให้เกิดการพัฒนาขัน้สงู	โดยไม่ต้องผ่านระดบั	1	หรอื	2	แต่ผลกระทบทีเ่กิดขึน้ 
คือ	 นักศึกษาที่มีระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมากกลุ่มน้ีไม่ต้องการที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับ	3	หรือ	4	ที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น	โดยไม่ได้เรียนกระบวนวิชาระดับ	1	หรือ	2	
ก่อน	ซึ่งอาจท�าให้ได้รับผลการเรียนระดับต�่ากว่าการที่ได้เรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับ	1	หรือ	2	
มาก่อน	ดังนั้น	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรจะต้องก�าหนดเงื่อนไขที่ผ่อนปรนและไม่จ�ากัดสิทธิของนักศึกษาในการ
เลือกลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
	 	 	 	 4.	 นอกเหนอืจากการสร้างบรรยากาศในการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว	มหาวทิยาลยั
ควรขยายโครงการเพื่อพัฒนาทักษะท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็นในด้านอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติมต่อไป	 เช่น	 ทักษะทาง
คณิตศาสตร์	ทักษะทางภาษาอื่น	ๆ	เป็นต้น
	 	 	 	 5.	 มหาวิทยาลัยต้องจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนเพื่อรองรับนโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา	 และยุทธศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้การด�าเนินโครงการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษมีทิศทางที่ชัดเจน	และประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 	 (4)	 ให้ความเหน็ชอบให้ก�าหนดนโยบายการบรหิารมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	ทีส่ามารถท�าให้
การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐได้ประโยชน์สูงสุด	
    สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกประกาศก�าหนดเป็นนโยบายดังนี้
	 	 	 	 1.	 การด�าเนินนโยบายดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกส่วนงานที่มีความพร้อมเป็น
ส่วนงานน�าร่องก่อน	ส�าหรับส่วนงานวิชาการภายในที่มีความพร้อมอาจด�าเนินการได้เลยทันที
	 	 	 	 2.	 ส่วนงานที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นส่วนงานน�าร่องต้องแสดงศักยภาพให้เห็น	 และมี
ความก้าวหน้าของงานที่ชัดเจน
	 	 	 	 3.	 ประกาศ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัใด	ๆ 	ทีใ่ช้บงัคบัในปัจจบัุน	ถ้าเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิงาน 
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จะน�าไปสู่การปรับระบบการบริหาร	 ให้มหาวิทยาลัยน�าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อยกเว้นการใช้ประกาศ	ระเบียบ	ข้อบังคับนั้น	ๆ	เป็นกรณี	ๆ	ไป
	 	 	 	 4.	 ถ้ามีค�าสั่งของอธิการบดีใด	ๆ 	ใช้บังคับอยู่ที่เป็นอุปสรรค	ให้มหาวิทยาลัยยกเลิกค�าสั่ง
นั้น	ๆ
	 	 	 	 5.	 การแต่งต้ังกรรมการ	 คณะท�างาน	 หรือการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อรองรับ
การด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว	 กรณีใดที่เป็นอ�านาจของสภามหาวิทยาลัย	 ให้มหาวิทยาลัยน�าเสนอนายก 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย	 สั่งการ	 หรือแต่งตั้งไปก่อนได้	 แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบหรืออนุมัติ
ย้อนหลัง
	 	 	 (5)	 การปรับระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 	 	 	 อนุสนธิจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2559	ซึ่งที่ประชุม
สภามหาวทิยาลัยครัง้นัน้มคีวามเหน็ทีส่�าคัญประการหนึง่ว่า	มหาวทิยาลยัควรต้องปรบัโครงสร้างของสถาบนัวจิยั
ทั้ง	 3	 สถาบันใหม่	 เนื่องจากโครงสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับลักษณะงานวิจัยท่ีมีความก้าวหน้า 
อย่างมาก	ท�าให้ภารกิจไม่เป็นไปตามบริบทเท่าที่ควร		
	 	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จึงได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง	 คณะกรรมการพิจารณาการปรับ
โครงสร้างของสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณาเสนอแนะต่อ
สภามหาวิทยาลัย	ในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (1)	 การปรบัโครงสร้างของสถาบนัวจิยัทัง้สามสถาบัน	และศนูย์ความเป็นเลศิต่าง	ๆ 	ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อให้เก้ือกูลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�า	 
รับผิดชอบต่อสังคม	และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
	 	 	 	 (2)	 การคดัสรรนกัวจิยัท่ีมีความรูค้วามสามารถจากภายนอกเข้ามาท�างานในมหาวทิยาลัย
หรือร่วมกับมหาวิทยาลัย	โดยมีเป้าหมายของการผลิตผลงานทางวิชาการ	(Publications	และ	Citation)	ให้อยู่
ในระดับโลก	
	 	 	 	 (3)	 การสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัยในสถาบันวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	และสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในงานอาชีพที่เป็นรูปธรรม	
    คณะกรรมการฯ	 ได้พิจารณาเสนอแนวทางการปรับระบบบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 1.	 สร้างคลัสเตอร์วิจัยแบบสหวิทยาการ	 (Interdisciplinary	 Research	 Cluster)	 ที่มี
เป้าหมายเชือ่มโยงกับยทุธศาสตร์เชงิรกุของมหาวทิยาลยั	และนโยบายวจิยัของประเทศ	Thailand	4.0	โดยแต่ละ
คลัสเตอร์วิจัยจะต้องมี	Research	Manager	ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ
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	 	 	 	 2.	 ปรบัโครงสร้างและเสรมิความแข็งแกร่ง	(Strengthening)	กลไกท่ีมีอยูแ่ล้ว	คอื	สถาบนั	
วิจัย	3	สถาบัน	และศูนย์ความเป็นเลิศ	โดยการปรับโครงสร้างควรเป็นแบบวิวัฒน์	(Evolution)	ไม่ใช่แบบปฏิวัติ	
(Revolution)
	 	 	 	 3.	 การบริหารจัดการงานวิจัยควรเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
	 	 	 	 4.	 ด�าเนนิการจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายวจิยั	(Research	Policy	Steering	Commit-
tee)	โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมเป็นกรรมการ	เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดได้
	 	 	 	 5.	 ก�าหนดให้มหีน่วยประสานงาน	(Coordinating	Unit)	ท่ีมีบทบาทหน้าทีใ่นการก�าหนด
โจทย์วิจัย	 ประสานงานกับคณะ/สถาบันวิจัย	 และอ�านวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์วิจัย	 ภายใต	้ 
3	ยุทธศาสตร์เชิงรุก	และน�าไปแสวงหาทุนวิจัยขนาดใหญ่
	 	 	 	 6.		ผลักดันให้คณาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในทุก
คลัสเตอร์มากขึ้น
    ส�าหรับกรณีสถาบันวิจัยทั้ง	3	สถาบัน	ที่มีอยู่ในขณะนี้	ควรด�าเนินการดังนี้
	 	 	 	 (1)	 ปรับโครงสร้างของสถาบันวิจัย	(Research	Institute)	โดยการปรับเป็น	“วิทยาลัย”	
ที่เน้นการท�าวิจัยร่วมกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา	(Graduate	College)	อาจยกเลิกสถาบันวิจัยสังคม	
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยย้ายบุคลากรของสถาบันวิจัยทั้งสองไปสังกัดคณะหรือส่วนงาน
อื่น	และปรับอาคารของสถาบันเป็น	“ศูนย์เครื่องมือกลาง”	ของมหาวิทยาลัย	(University	Central	Lab)
	 	 	 	 (2)	 ทบทวนแนวทางการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ	(Center	of	Excellence,	COE)	ให้
สามารถเพิ่มผลิตภาพ	(productivity)	ได้ตามเป้าหมายและสามารถเลี้ยงตัวเองได้	(self-reliance)	โดยที่การให้
ทนุสนับสนนุ	หรอืยกเลกิทนุสนบัสนนุจะพจิารณาจากผลงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดหรือไม่	นอกจากนี้
อาจส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพเป็น	Center	for	Excellence	(CFE)	ที่จะพัฒนาไปเป็น	Center	
of	Excellence	(COE)	ต่อไป
	 	 	 	 อนึง่	มหาวทิยาลยัได้เรยีนเชิญ	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ดร.	ปิยะวตั	ิบญุ-หลง	เป็นทีป่รกึษา
ในการจดัท�ายทุธศาสตร์การท�าวจิยัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่แบบก้าวกระโดด	ตลอดจนการปรบัโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
	 	 	 	 ศาสตราจารย์กติตคิณุ	นพ.สทุธิพร	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ
ให้ความเห็นว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่จะจ�ากัดด้วยข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จัด
กลุ่มมหาวทิยาลัยประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	การก�าหนดใหม้หาวิทยาลัยเชยีงใหม่เปน็มหาวทิยาลัยวิจยั	เป็นตน้	แต่อาจ
กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัทีมุ่ง่เน้นการวจิยั	หรือใช้การวจิยัเป็นพืน้ฐาน	และมผีลงานด้าน
การวจิยัท่ีได้รบัการตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาตอิยูใ่นล�าดบัทีส่ามของประเทศ	แต่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ต้อง
ไม่ทิ้งความเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น	 เพื่อให้สามารถน�าความรู้ไปใช้พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินได้	 และจากการที่
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้รับมอบหมายให้รบัผดิชอบดูแลการวจิยัเพือ่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ในภาคเหนอื	คอื	อทุยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	(Northern	Science	Park)	จึงท�าให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหลายด้าน	การมี
ภารกจิหลายด้านเช่นนี	้จ�าเป็นต้องพจิารณาว่าจะให้น�า้หนกัในทศิทางไหนอย่างไร	จะพจิารณาแต่เพยีงผลงานวจิยั 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างเดียวคงไม่ได้	ต้องพิจารณาภารกิจด้านอื่น	ๆ	ด้วย	ดังที่น�าเสนอในเอกสาร1	คือ

1ศาสตราจารย์	 นพ.สุทธิพร	 จิตต์มิตรภาพ	 ได้น�าเอกสารชื่อว่า	 “กรอบการยกระดับการวิจัยในระบบอุดมศึกษา”	 (Framework	 for	
Leveraging	Research	in	Higher	Education)	มาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	ซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้เป็นเอกสารที่ได้น�าเสนอ
ต่อ	นพ.ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
การให้มาก�ากับดูแลมหาวิทยาลัยในเรื่องการวิจัย
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	 	 	 	 1.	 ก�าหนดเป้าหมายของการวิจัย	และวางน�้าหนักของเป้าหมายแต่ละด้านให้เหมาะสม
	 	 	 	 2.	 การปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ	 (Career	 path)	 การเข้าสู่ต�าแหน่งที ่
แตกต่างกันตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	 ซึ่งปัจจุบันใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานการวัดแบบเดียวกันทั้งหมด	 ซึ่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.ปิยะวัติ	 บุญ-หลง	 และตนได้พยายามปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด	 ซึ่งกฎเกณฑ์ใหม่
คงจะออกมาในไม่ช้า	มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ต้องท�าความเข้าใจในรายละเอยีดของกฎเกณฑ์เหล่าน้ี	เพราะกฎเกณฑ์
เป็นเพียงกรอบเท่านั้น	ถ้าผู้น�าไปใช้ไม่มีความรู้จะใช้ได้ยากมาก	ตัวอย่างกฎเกณฑ์การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
โดยผลงานรับใช้สังคมซึ่งประกาศใช้กฎเกณฑ์นี้มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	แต่มีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทาง
วชิาการด้วยผลงานรบัใช้สงัคมมไีม่ถงึ	10	ราย	ดงันัน้	สภาวชิาการและคณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ
จะต้องศึกษาท�าความความเข้าใจในรายละเอียด	 รวมทั้งการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการในเชิงอุตสาหกรรมหรือ 
ในเชิงพาณิชย์ด้วย	 เช่น	การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งแต่เดิมไม่สามารถใช้ในการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง
ทางวิชาการได้แต่ในเกณฑ์ใหม่สามารถใช้ผลงานดังกล่าวได้ด้วย
		 	 	 	 3.	 การปรับระบบบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับงานวิจัย	ซึ่งภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ
หลายประการทีม่หาวทิยาลยัจะต้องส�ารวจด	ูเช่น	มรีะบบบณัฑติศกึษาเพือ่อตุสาหกรรม	(พวอ.)	ซึง่เครอืข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ	(คอบช.)	ได้มอบหมายให้	สกว.	เป็นหลัก	มีเงินทุนปีละ	200	ล้านบาท	ซึ่งมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ควรพยายามให้ได้รับทุนนี้	ผู้ที่ท�าวิจัยกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือก็ควรจะได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนนี้ทุกราย	เช่นนี้เป็นต้น
	 	 	 	 4.	 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผลผลิต 
เรือ่งนีด้มีาก	ขณะนีป้ระเทศไทยก�าลงัพยายามเช่ือมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยของทุกมหาวิทยาลยัเพือ่ให้สบืค้นข้อมูล
ทีจ่ดุเดยีวคล้ายกับ	Google	การด�าเนนิงานในช่วงเวลาสีปี่ทีผ่่านมาสามารถเชือ่มโยงฐานข้อมลูได้	127	ฐานข้อมลู	
มีข้อมูลประมาณ	 400,000	 กว่าเรื่อง	 เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประมาณ	 10,000	 กว่าเรื่อง	 ซึ่งถือว่าเป็น
จ�านวนทีส่งูและอยูใ่นรปูแบบทีใ่ช้ประโยชน์ได้	คอื	มทีัง้บทคดัย่อและเนือ้หาทีส่มบรูณ์	ขณะทีบ่างมหาวทิยาลยัที่
ได้ชือ่ว่าเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัมเีฉพาะช่ือเรือ่งอย่างเดยีว	ซึง่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้	สิง่ทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ควรท�าเพิ่มเติม	 คือ	 ควรจ�าแนกเรื่องเพื่อชุมชนและสังคมด้วย	 โดยอาจจ�าแนกโดยใช้หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน	
เชน่	ค�าว่า	“ลา้นนา”	เปน็ต้น	และแจ้งให	้คอบช.	ทราบว่า	ถ้ามีผู้ต้องการคน้คว้าวิจัยเกีย่วกบัลา้นนากจ็ะสามารถ
ใช้หัวข้อนี้เป็นค�าค้นได้	
	 	 	 	 5.	 สิง่ทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ต้องท�าเพิม่เตมิ	คอื	Research	ecosystem	ซึง่ควรขยายถึง
อาจารย์ด้วย	สิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัอาจารย์	คอื	การก�าหนดภาระงานทีม่คีวามยดืหยุน่ได้มาก	(Flexible	workload)	
ถ้าหากสามารถท�าให้ระดบัภาควชิาตดัสนิใจเรือ่งภาระงานของอาจารย์ในภาควชิาเองได้จะเกดิประโยชน์มาก	เช่น	
อาจารย์ท่านใดทีท่�าวจิยักอ็าจจะลดภาระงานสอนลงเพือ่ให้อาจารย์สามารถท�าวิจัยได้	และสามารถจดัอาจารย์ที่
ไม่ได้ท�าวิจัยมาสอนแทนได้
	 	 	 	 6.	 ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องมองภาพรวม
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของประเทศและงบประมาณของตนเอง	 และทราบว่าตนเองมีส่วน 
ในการสร้างผลงานวิจัยของประเทศมากน้อยอย่างไร	 มีส่วนร่วมในงบประมาณวิจัยแต่ละด้านมากน้อยอย่างไร	 
ซึ่งในปัจจุบันการจัดงบประมาณเพื่อการวิจัย	แบ่งเป็น	4	กลุ่ม	คือ
	 	 	 	 	 (1)	 งบประมาณการวิจัยเพื่อให้เห็นประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ
	 	 	 	 	 (2)	 งบประมาณการวจัิยเพือ่ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนและสงัคม	การกนิดอียูด่ขีอง
ประชาชน
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		 	 	 	 	 (3)	 งบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
	 	 	 	 	 (4)	 งบประมาณการวจิยัเพือ่พฒันาบคุลากร	เครือ่งมอือปุกรณ์	และระบบบรหิารการ
วิจัย
	 	 	 	 รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัควรจะต้องทราบว่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มเีครือ่งมอือยูท่ีไ่หนบ้าง	
และควรมีกฎเกณฑ์ให้สามารถใช้เครื่องมือข้ามหน่วยงานได้	 โดยไม่จ�าเป็นต้องจัดตั้งเป็นศูนย์เครื่องมือกลางของ
มหาวทิยาลยั	เพราะมบีางมหาวิทยาลัยทีท่�าเช่นน้ันแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้	แต่ควรจดัท�าฐานข้อมูลเครือ่งมอื 
ส�าคัญของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนงานต่าง	ๆ	 ไว้	 เพราะถ้าไม่มีฐานข้อมูลก็จะซื้อเครื่องมือซ�้ากันและล้าสมัยไป
พร้อมกันโดยใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า	และต้องพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือต่าง	ๆ	เพื่องานวิจัยได้	รวมทั้ง
ก�าหนดอัตราค่าบริการในการใช้เครื่องมือการวิจัยในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม
	 	 	 	 อีกประการหนึ่งคือ	งบอุดหนุนสถาบันที่มหาวิทยาลัยได้รับในอัตราร้อยละ	10	โดยเฉลี่ย
ของงบวจิยัแหล่งทนุวิจัยภายนอก	ซึง่ปัจจุบนัเกบ็ไว้ทีส่่วนกลาง	ควรต้องน�ามาใช้เพือ่พัฒนาและสนบัสนนุการวจัิย
และพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย	โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องให้การสนับสนุนอัตราก�าลังด้วย
    ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
	 	 	 	 1.	 ต้องจัดระบบนิเวศของงานวิจัย	 (Research	 ecosystem)	 ให้เช่ือมโยงกับการเรียน
การสอนเนื่องจากเป็นหัวใจส�าคัญของการวิจัย	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหลักสูตรจ�านวนมาก	 ควรปรับ
ลดจ�านวนหลักสูตรลง	 และหลักสูตรแต่ละหลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นหรือมีความอ่อนตัวมากขึ้น	 เช่น	 จัดให้มี
กระบวนวิชาเลือกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	เป็นต้น
	 	 	 	 2.	 ปัจจัยส�าคัญที่สุดของการท�าวิจัย	คือ	เรื่องเวลา	ต้องท�าให้คณาจารย์มีเวลาพอเพียงที่
จะท�าวิจัยได้
	 	 	 	 3.	 ควรจัดล�าดับความส�าคัญของงานวิจัย	 ปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ท�าอย่างไร
ให้มีงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
	 	 	 	 4.	 นักวิจัยต้องการการสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (1)	 การน�าผลงานวิจัยต้นแบบไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์
	 	 	 	 	 (2)	 การสนับสนุนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	 เน่ืองจากนักวิจัยจะไม่รู้ระเบียบเกี่ยวกับ
การพัสดุ	รวมทั้งที่เกี่ยวกับงานด้านช่าง	เช่น	งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่	การเลือกท�าเลที่ตั้งโรงงาน	เป็นต้น
	 	 	 	 	 ทั้งสองประการน้ี	 ถ้าจะให้นักวิจัยอาวุโสท่ีมีประสบการณ์จัดท�าเป็นคู่มือไว้ก็จะช่วย 
นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
	 	 	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว่า	 จากข้อเสนอทั้งหมดมีประเด็นส�าคัญ	 คือ	 การจัดตั้ง 
คณะกรรมการนโยบายการวิจัย	 (Research	 Policy	 Steering	 Committee)	 ขอให้อธิการบดีไปด�าเนินการ 
จัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้น	 และให้คณะกรรมการชุดนี้น�าความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 ไปปรับระบบการ
บริหารงานวิจัย	ทั้งในเรื่องโครงสร้าง	ระเบียบข้อบังคับ	 เงินทุนวิจัย	และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และขอความกรุณา
ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ	ดร.ปิยะวัต	ิบุญ-หลง	ในเรือ่งการปรบัโครงสร้างการวจิยั	รวมทัง้เรือ่งการวจิยักบัการสอน
ว่าควรจะท�าอย่างไรให้มีทางเลือก	มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	เพื่อเพิ่มโอกาสในการท�าวิจัย	และถ้าคณะกรรมการได้
ปรึกษากันแล้วประสงค์จะให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนประการใด	 เช่น	 การปรับโครงสร้าง	 รวมทั้งการเปลี่ยน
แบบแผนในการวิจัยก็ให้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัย	 ซึ่งยินดีสนับสนุนเพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความ
คล่องตัวและได้ผลสูงสุด
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	 	 1.1.2	 นโยบายและแผนระดับส่วนงาน
	 	 สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์และแผนการบริหารงานในวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 
4	ปีของหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่	ที่ได้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัย	จ�านวน	5	ส่วนงาน	ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของส่วนงาน	ดังนี้
	 	 	 1.1.2.1	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์	
	 	 	 1.	 การสร้างความร่วมมอืข้ามศาสตร์	ข้ามคณะ	รวมท้ังข้ามประเทศ	ถือเป็นแนวทางการจดัการ
ศึกษาที่ดีมาก
	 	 	 2.	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จของแผนปฏิบัติงานมีจ�านวนค่อนข้างมาก	 หากจะปรับลดบางส่วน 
โดยเน้นเฉพาะเรื่องที่ส�าคัญจะท�าให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้มากขึ้น
	 	 	 3.	 ควรมกีารสร้างกลไกหรอืกระบวนการทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายของคณะทีส่ามารถคงอยูก่บัคณะ
ต่อไป	ถึงแม้คณบดีจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งไปแล้ว
	 	 	 4.	 การวจิยัหรอืผลงานวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืงของประเทศไทยมน้ีอยมาก	โดยเฉพาะ
เรื่องพรรคการเมือง	 ระบบการเงินของพรรคการเมือง	 รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ
คณะรัฐศาสตร์เกือบทั่วประเทศ	ดังนั้น	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ควรเน้น
งานวจิยัในประเดน็ดงักล่าวให้มากขึน้	เพือ่ให้มอีงค์ความรูใ้นเรือ่งการเมืองการปกครองของประเทศ	ทีจ่ะสามารถ
พัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย	ที่สมบูรณ์แบบได้
	 	 	 5.	 ควรช่วยเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น	เช่น	การกระจาย 
อ�านาจอย่างแท้จริงให้กับองค์กรเหล่านี้
	 	 	 6.	 ค่านิยมหลักของคณะ	(Core	Values)	มีหลายประเด็น	การจะขับเคลื่อนได้ทั้งหมดภายใน
ระยะเวลา	4	ปี	อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก	ดังนั้น	คณบดีอาจต้องเน้นในบางประเด็นก่อน	เพื่อให้สามารถเป็น
ตัวช่วยในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
	 	 	 7.	 การให้บริการวิชาการกับผู้บริหารหรือนักการเมืองในระดับสูง	จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้
กับคณะเป็นอย่างมาก	โดยอาจเน้นกลุ่มเป้าหมาย	2	ระดับ	คือ	1)	ส�าหรับนักการเมืองท้องถิ่น	และ	2)	นักบริหาร
ระดับสูงจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
	 	 	 8.	 แผนปฏิบัติงานที่มีลักษณะการปรับเปลี่ยนเกือบทั้งหมดนี้	ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ในการด�าเนินการให้ส�าเร็จ	 ดังนั้น	 คณบดีอาจใช้แผนงานด้านการบริการวิชาการเป็นจุดเช่ือมระหว่างบุคลากร 
รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้
	 	 	 9.	 ตวัชีวั้ดความส�าเรจ็มคีวามท้าทายและควรน�าไปใช้อย่างยิง่	ซึง่สามารถเป็นแบบอย่างให้กบั
คณะอื่น	ๆ	ต่อไปได้
	 	 	 10.	 การควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	 (สกอ.)	ยังไม่ท้าทายเพียงพอ	ควรมีการก�าหนดเกณฑ์ของตนเองที่สูงกว่าเพื่อให้การควบคุมคุณภาพ
การศึกษามีระดับที่สูงยิ่งขึ้น
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน-
ศาสตร์ใน	2	ประเด็น	ดังนี้
	 	 	 2.1	พื้นที่ใช้สอยส�าหรับการเรียนการสอน
	 	 	 2.2	เครื่องมือ	อุปกรณ์	ส�าหรับการเรียนการสอน
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	 	 	 1.1.2.2	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
	 	 	 1.	 ควรมีการปรับโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์ให้มีเหมาะสม	เนื่องจากคณะฯ	มีหลักสูตร
จ�านวนมาก	และมีการบริการวิชาการที่หลากหลาย	ท�าให้งานกระจัดกระจาย	ส่วนใหญ่เน้นเฉพาะเรื่องการสอน
เป็นหลัก	ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวิจัย	คณะมนุษยศาสตร์มีจุดเด่นเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม	หากท�าการวิจัย
ควรเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านล้านนา	
   นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้แนวคิดในการบริหารจัดการแก่คณบดีว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ควรจะถามตนเอง 3 ข้อ คือ
    1. สิ่งที่ต้องท�า ได้ด�าเนินการแล้วหรือยัง และท�าได้ดีแค่ไหน 
    2. สิ่งที่ควรท�า ได้ด�าเนินการบ้างหรือไม่ 
    3. สิ่งที่ต้องไม่ท�า เพราะมีผลท�าให้ลดความเข้มแข็งลงไป และถ้าก�าลังท�าอยู่ก็ต้องหยุด 
หรือยกเลิก
	 	 	 2.	 ปัญหาภาระการสอนของอาจารย์ทีม่ภีาระงานมาก	เนือ่งจากคณะฯ	มจี�านวนหลกัสตูรมาก
นั้น	การแก้ปัญหาอาจท�าได้	เช่น	การลดจ�านวนรับนักศึกษา	การควบรวมหลักสูตร	เป็นต้น	
	 	 	 3.	 ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีส�าหรับนักศึกษา	 และ	
เอื้อต่อการฝึกให้นักศึกษาคิดเองท�าเอง	
	 	 	 4.	 คณะมนุษยศาสตร์เป็นคณะที่ส�าคัญ	เป็นคณะพื้นฐานของการเป็นมนุษย์	ส�าหรับหลักสูตร
ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกทีไ่ม่ตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม	หรอืไม่มผีูเ้รยีนหรอืเรียนแล้วหางาน
ท�ายาก	ก็ควรท�าการปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว	
	 	 	 5.	 การก�าหนดพันธกจิของคณะมนษุยศาสตร์ให้มกีารพฒันาหลกัสูตรสูร่ะดบัสากล	และอาเซยีน	
ควรมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ทีแ่น่ชดัว่าควรเป็นเกณฑ์ระดบัเท่าใด	และมีหลกัสตูรใดบ้างท่ีสามารถน�าหน่วยกติของ
กระบวนวิชาเรียนของหลักสูตรนั้น	ๆ	เทียบโอนกับหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างประเทศได้	
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวสรุปว่า
	 	 	 1.	 มอบหมายให้อธกิารบด	ีรองอธิการบดท่ีีเกีย่วข้อง	และผูท้รงคณุวุฒิท่ีอธิการบด	ีเหน็สมควร 
ร่วมเป็นกรรมการหรือคณะท�างาน	 เพื่อศึกษาและส�ารวจปัญหาการด�าเนินงานของคณะฯ	 และน�าความเห็น
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาด้วย	 โดยมีเป้าหมายว่าจะท�าให้คณะ
มนุษยศาสตร์มีความเข้มแข็งในศาสตร์หลักที่คณะฯ	รับผิดชอบ	เช่น	ด้านภาษาและวัฒนธรรม	เป็นต้น
	 	 	 2.	 หากจ�าเป็นต้องลงทุนทางกายภาพ	เพื่อให้การท�างานของบุคลากรสามารถท�างานได้อย่าง
เต็มท่ี	 ถือว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันน้ีได้อนุมัติและมอบอ�านาจให้อธิการบดีสามารถจัดงบประมาณ	 
เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะฯ	ในด้านต่าง	ๆ	ได้
	 	 	 3.	 ปรับโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมวิชาการของคณะฯ	 สิ่งไหนท่ีไม่ใช่หน้าท่ีหลักหาก
สามารถชะลอได้ก็ให้ชะลอไปก่อน	และหลักสูตรใดที่ไม่มีผู้เรียน	หรือผู้เรียนน้อยก็ให้ท�าการปิดหลักสูตรดังกล่าว	
	 	 	 4.		เมือ่ได้พจิารณาทบทวนจนได้เนือ้งานทีเ่ป็นภารกจิหลกัของคณะฯ	ชดัเจนแล้ว	ให้พจิารณา
เรื่องก�าลังคนของคณะฯ	 ที่คณบดีได้เสนอว่าเป็นปัญหาพื้นฐาน	 โดยขอให้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์เป็นราย 
ภาควชิา	ว่าจะมแีผนพฒันาก�าลงัคนอย่างไรกใ็ห้ด�าเนินการอย่างเตม็ท่ี	โดยมอบรองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน	บรหิาร
การเงินและทรัพย์สิน	 และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษามาช่วยพิจารณาตัดสินใจใน 
ขัน้ตอนสดุท้ายว่า	ควรจะด�าเนนิการอย่างไร	เช่น	ส่งอาจารย์ทีม่อียูไ่ปศกึษาต่อ	หรอืจะคดัสรรอาจารย์ใหม่	เป็นต้น	
เพื่อให้คณะฯ	สามารถปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักของคณะฯ	ได้	
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	 	 	 หลงัจากได้ด�าเนนิการเช่นว่านัน้แล้ว	ประมาณ	1	-	2	ปี	ขอให้คณบดคีณะมนษุยศาสตร์น�าเสนอ 
ผลการด�าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
อีกครั้งหนึ่ง
	 	 	 1.1.2.3	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
	 	 	 1.	 การพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	ส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย	ซึ่งปัจจุบันจ�านวนนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยควรชักชวนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการ
เรยีนระดับเกยีรตนิยิมเข้ามาศกึษาต่อในระดบับณัฑิตศกึษา	โดยการให้ทุนการศกึษาส�าหรบันักศกึษากลุม่ดงักล่าว	
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และคณะศึกษาศาสตร์	
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า	 มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นเรื่องการรับนักศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษา	โดยการรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรท่ีีมีผลการเรยีนระดบัเกยีรตนิิยมเข้ามาศกึษาต่อในระดบั
บณัฑติศกึษา	โดยการให้ทนุการศกึษาส�าหรบันกัศกึษากลุม่ดงักล่าวเพือ่สร้างอาจารย์รุน่ใหม่ขึน้มา	โดยมอบหมาย
ให้อธิการบดีด�าเนินการในเรื่องนี้ในทุกสาขาวิชา	แล้วน�ามาเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
	 	 	 2.	 คณะศึกษาศาสตร์ต้องสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 (self–Branding)	 เพื่อสร้างความ
แตกต่างจากคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น	
	 	 	 3.		คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ท่านก่อนได้เคย 
น�าเสนอต่อทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัยว่า	เรือ่งเร่งด่วนทีค่ณะศึกษาศาสตร์ต้องรบีด�าเนนิการโดยเรว็ทีส่ดุ	คอื	เรือ่ง
ของการสร้างความสามัคคีการเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันภายในคณะฯ	ซึ่งสอดคล้องกับการน�าเสนอของคณบดีคณะ
ศกึษาศาสตร์ปัจจุบัน	ดังนัน้	คณะฯ	ต้องหาวิธีการในการสร้างความสามคัคใีห้เกดิขึน้ให้ได้	ส�าหรบัการบรหิารงาน
ของคณะฯ	คงต้องใช้ยทุธศาสตร์ฟ้ืนฟ	ู(turn	around)	และใช้วธิกีารบรหิารงานทีมุ่ง่จดุเน้นเพือ่สร้างความโดดเด่น	
ซึง่ต้องสร้างความเชีย่วชาญเฉพาะด้านให้ได้โดยเรว็	และถือเป็นโอกาสท่ีส�าคญัในการเปลีย่นแปลงระบบการศกึษา
ของประเทศไทยที่ก�าลังอ่อนแอ	ปัจจุบันคณะฯ	มีจุดแข็งที่อาจารย์ของคณะฯ	 เป็นอาจารย์รุ่นใหม่เกือบทั้งหมด	 
มทีกัษะความเป็นสากลสูงทีจ่ะสามารถด�าเนนิการในเรือ่งน้ี	ดงัน้ัน	มหาวิทยาลัยต้องเข้ามาช่วยเหลอืคณะฯ	ในการ
พฒันาและแก้ปัญหาเรือ่งต่าง	ๆ 	โดยเน้นเรือ่งของการพฒันาการวจิยัทางด้านการศกึษา	การเรยีนการสอนภายใน
ห้องเรียน	และการพัฒนาครู	ภายในระยะเวลา	2	ปีน่าจะสร้างความโดดเด่นออกมาได้	ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
ร่วมมอืและสร้างขวญัก�าลงัใจแก่คณาจารย์และบคุลากรในคณะฯ	ให้เกิดขึน้ได้	และจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่
คณะศกึษาศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เท่านัน้	แต่จะเป็นประโยชน์ส�าหรบัวงการศกึษาของประเทศไทยด้วย	
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ด�าเนนิการในเรือ่งของการสร้าง
ความสามคัคใีนคณะ	ส่วนในเรือ่งของการพฒันาการศึกษาให้เลอืกท�าเฉพาะจดุทีอ่าจารย์มศีกัยภาพเข้มแขง็ก่อน	
โดยเน้นสองเรื่องคือ	1)	การพัฒนาครู	2)	การท�าวิจัยและข้อเสนอแนะในเรื่องของการเรียนการสอนในห้องเรียน	
	 	 	 4.	 คณะฯ	ควรจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาจัดท�ายุทธศาสตร์	เรื่องของการพัฒนาก�าลังคน	
การก�าหนดเป้าหมาย	ทศิทางของการแก้ปัญหาภายในคณะฯ	และสิง่ทีค่ณะมีความเช่ียวชาญ	ซึง่การมองจากบคุคล
ภายในคณะฯ	เพียงด้านเดียวอาจมีฉันทาคติ	หรือมีความเอนเอียง	ต่างจากบุคคลภายนอกที่จะมีความเชี่ยวชาญ	
และมองเห็นปัญหาได้ตรงจุดมากกว่า	
	 	 	 5.		คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะฯ	ทีม่คีวามส�าคัญเป็นคณะฯ	ทีผ่ลิตและพฒันาคร	ูและบคุลากร
ทางการศึกษาให้กบัประเทศชาต	ิดงันัน้	มหาวทิยาลัยต้องเข้ามาช่วยเหลอืคณะฯ	เป็นกรณีพเิศษ	เช่น	เรือ่งของการ
พฒันาคร	ูอาจเป็นการให้ทนุการศึกษาส�าหรบัครูทีต้่องการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา	การยกเว้นค่าธรรมเนยีม
การศึกษาต่าง	ๆ 	ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกส�าหรับคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และก่อ
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ให้เกดิความร่วมแรงรวมใจกนัของคณะฯ	หรอืการจดัตัง้รางวลัส�าหรบัครดูเีด่นของภาคเหนอื	และมทีนุการศกึษา
มอบให้ส�าหรับครูที่ได้รับรางวัล
	 	 	 6.	 ในอนาคตการได้รับปริญญาจะค่อย	ๆ	ลดความส�าคัญลงไป	เนื่องจากบริษัทที่มีชื่อเสียงจะ
ให้ความส�าคัญกับความสามารถมากกว่าปริญญาบัตร	 ซึ่งต่อไปนักศึกษาสามารถเลือกเรียนสิ่งที่นักศึกษาสนใจ
มากกว่าสิง่ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด	ดงันัน้	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ต้องเป็นผูน้�าในการปรบัเปลีย่น
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่	
	 	 	 7.		การด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ทีค่ณะฯ	ได้ก�าหนดไว้	ต้องค�านงึถงึความสามารถของคณะฯ	
กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน	และมุ่งเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ชัดเจน	จะท�าให้มีโอกาสประสบผลส�าเร็จมากกว่า
ท�าทุกเรื่อง	 และการก�าหนดตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีความท้าทายน้อยความส�าเร็จก็เกิดได้ยาก	 ควรก�าหนดตัวช้ีวัดให้
ท้าทายมากกว่านี้จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้	
	 	 	 8.	 จุดแข็งของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกประการหนึ่ง	 คือ	 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ามาศึกษาเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี	ซึ่งจะเป็นแหล่งที่จะสร้าง
รายได้ให้กับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเป็นทุนในการด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ของคณะฯ	
	 	 	 1.1.2.4	 ข้อเสนอแนะต่อยทุธศาสตร์แผนการบรหิารงานของคณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร
	 	 	 1.		ภาพลกัษณ์ของเกษตรกร	คอื	ภาพท่ีแสดงเห็นถึงการท�างานท่ีหนัก	และเสีย่งต่อการขาดทนุ	
ท�าให้ถูกมองในเชิงลบจากเยาวชนของประเทศ	ส่งผลต่อจ�านวนรับนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร	หาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้	แนวทางหนึ่งที่จะ
ท�าให้มีนักศึกษาเข้าเรียนมากข้ึน	 โดยเชิญชวนให้นักศึกษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาศึกษาโดยการพิจารณา
ให้ทุนการศึกษา	หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	เป็นต้น	
	 	 	 2.		ควรมองอุปสรรคให้เป็นเรื่องท้าทายที่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้	 เช่น	 ปัญหาจ�านวน
นกัศกึษาทีเ่ข้าศึกษามน้ีอยลง	ซึง่เป็นเรือ่งทีแ่ก้ไขได้ยาก	แต่คณะฯ	ควรพฒันาการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น	เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดีขึ้น
		 	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้แนวคิดว่า
	 	 	 	 1)	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด�าริว่า	 “อุปสรรคคือความ
ท้าทาย	และให้ย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาขนาดเล็ก	แล้วแก้ไขทีละข้อ	ปัญหาก็จะหมดไป”	
		 	 	 	 2)	 เรื่องของการจัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ	 หากคณะฯ	 จะด�าเนินการ	 ขอแนะน�า
วิทยากร	คือ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.ไกรสิทธิ์	ตันติศิรินทร์	ผู้อ�านวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 ส�านักงานใหญ่	 กรุงโรม	 ประเทศอิตาลี	 ซึ่งมีความสามารถทาง 
ด้านนี้และจะท�าให้ผู้เข้าสัมมนาเห็นภาพรวมของการผลิตอาหารในอนาคตของโลก
		 	 	 	 3)	 ควรน�าเรือ่งอาหารประจ�าท้องถ่ินมาจัดประกวดและให้รางวลัส�าหรบัผูช้นะการประกวด
จะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นและเพิ่มคุณภาพของอาหารให้ดีขึ้นทุกปี	 	ตัวอย่างเช่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้มีการจัดประกวดอาหารประจ�ามณฑล	และอาหารประจ�าชาติในทุกปี	 โดยเป็นอาหารชนิดใหม่ที่ไม่ซ�้ากับของ
เดิมที่เคยประกวดแล้ว	 และน�าอาหารที่ชนะการประกวดไปแสดงยังสถานทูตในต่างประเทศ	น�าข้อติชมอาหาร 
เหล่านั้นมาปรับปรุง	แล้วจัดท�าเป็นหลักสูตรอาหารสอนในโรงเรียนต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	
		 	 	 	 4)	 คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์	ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์	
	 	 	 3.	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแปรรูปด้านเกษตร	 และ	 SME	 ด้านการเกษตรเกิดขึ้นมากมาย	
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะผลิตบัณฑิตให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้อย่างไร	 ดังนั้น	 จึงควรสร้างบัณฑิตที่ส�าเร็จ
การศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มีจุดเด่นที่ชัดเจน	
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	 	 	 4.	 ควรก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานของคณะฯ	 ให้แคบลง	 เพื่อความชัดเจนและสามารถ
ด�าเนินการได้เร็วขึ้นในเรื่องต่าง	ๆ 	เช่น	การวิจัย	สิ่งพิมพ์เผยแพร่	หลักสูตร	Double	degree	จ�านวนรับนักศึกษา
ต่างชาติ	เป็นต้น
	 	 	 1.1.2.5	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์
	 	 	 1.	 คณะสังคมศาสตร์มีการบริหารงานที่ส่วนกลางกับภาควิชามีความเป็นอิสระจากกัน	 โดย 
งบประมาณจะกระจายไปสู่ภาควิชาแต่ละภาควิชา	ท�าให้ส่วนกลางไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการ	
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยมอบให้ประธานกรรมการอ�านวยการประจ�าคณะสังคมศาสตร์รับไป
หารือกับกรรมการอ�านวยการประจ�าคณะฯ	ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ	
	 	 	 2.	 ปัญหาจ�านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลดลงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมทุกแห่ง	
มหาวทิยาลยัควรท�าการวจิยัในเรือ่งนีเ้พ่ือหาสาเหตุ	และหากศกึษาดอูย่างคร่าวๆ	จะพบว่าเกดิจากส่วนราชการมี
ความต้องการผูท้ีส่�าเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโททีล่ดลง	และส่วนของภาคเอกชนไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองนี	้ 
และการแก้ปัญหาที่ส่วนกลางไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการน้ัน	 คณะฯ	 อาจต้องท�าโครงการวิจัยท่ีมี 
ขนาดใหญ่	 โดยให้ภาควิชามาเป็นผู้รับผิดชอบ	 และน�าอาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีมวิจัยจะท�าให้เกิดงานวิจัยท่ี 
เพิ่มขึ้น	และการที่นักศึกษาปริญญาโทมีจ�านวนลดลงก็อาจท�าให้อาจารย์มีเวลาท�าการวิจัยที่มากขึ้น

 1.2 การออกประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
	 ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	ที่ออกใหม่	หรือปรับปรุงข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	เดิมทั้งฉบับ

เรื่อง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

1.	นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย - - 1 1

2.	การบริหารงานบุคคล/สิทธิ	สวัสดิการ 1 - - 1

3.	การเงิน	และทรัพย์สิน	ค่าธรรมเนียมการศึกษา - 5 - 5

4.	การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา	 2 - 1 3

5.	การยุบเลิกส่วนงาน - - 1 1

รวม 3 5 3 11

 
	 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	ในปี	พ.ศ.	2559

เรื่อง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

1.	การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน	การแบ่งงาน - - 1 1

2.	การบริหารงานบุคคล 1 - - 1

3.	การสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งบริหาร 1 - - 1

4.	การเงินและทรัพย์สิน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา - 1 - 1

รวม 2 1 1 4
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	 	 	 มีข้อบังคับและประกาศที่ส�าคัญ	คือ
	 	 	 1.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2559
	 	 	 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา	เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ	
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	มีสาระส�าคัญที่เปลี่ยนแปลง	คือ		 	 	 	
	 	 	 	 (1)	 ปรับค�านิยามของค�าว่า	 สถาบันอุดมศึกษา	 อาจารย์ประจ�า	 อาจารย์พิเศษ	 อาจารย์
ประจ�าในบัณฑิตวิทยาลัย	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 เพื่อความคล่องตัวในการรับ
นักศึกษา	 โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เพื่อความคล่องตัวในการท�างาน	และให้เป็นไปตามประกาศ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ปี	พ.ศ.	2558	
	 	 	 	 (2)		เพิม่ค�านยิามของอาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ	ผูท้รงคณุวุฒ	ิผลงานทางวชิาการ	และการ
ศึกษาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ	 ก.บ.	 ขยายให้ครอบคลุมถึงบุคลากรภายในสายอื่น	
และเพื่อเป็นหลักในการจัดการศึกษาแบบต่าง	ๆ
	 	 	 	 (3)		เพิ่มประเภทนักศึกษา	“นักศึกษาทดลองเรียน”	
	 	 	 	 (4)		ก�าหนดค�านยิามเพือ่ให้ความหมายของถ้อยค�าซ่ึงแปลมาจากภาษาองักฤษเพือ่สือ่ความ
เข้าใจให้ตรงกัน	 เช่น	ค�าว่า	พหุวิทยาการ	 วิทยาการข้ามศาสตร์	 สหวิทยาการ	 วิทยาการเปลี่ยนผ่าน	 วิทยาการ 
แถบกว้าง	ปริญญาควบ	ปริญญาคู่	ปริญญาร่วม	ปริญญาที่สอง	ปริญญานิพนธ์	วิทยานิพนธ์	ดุษฎีนิพนธ์	เป็นต้น
	 	 	 2.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการคัดเลือกสภา
วิชาการ	พ.ศ.	2559	
	 	 	 เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณสมบัติของสภาวิชาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	 	 	 3.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการก�าหนดระดับต�าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น	พ.ศ.	2559
	 			 	 เพือ่ปรบัปรงุข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ว่าด้วยการก�าหนดระดบัต�าแหน่งและการแต่งตัง้
ข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษาสงักดัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ให้ด�ารงต�าแหน่งสงูขึน้	พ.ศ.	2555	ให้เหมาะสม 
ยิ่งขึ้น	 เนื่องข้อบังคับเดิมได้ใช้มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว	 ยังมีกระบวนการที่มีความซ�้าซ้อน	 เกิดความสับสน 
เกี่ยวกับองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	จึงปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากขึ้น	
	 	 	 4.	 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เรื่อง	นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
	 	 	 เพื่อก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของทุกหลักสูตรเพื่อ
พฒันาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนกัศึกษา	โดยให้มกีารจัดท�าแผนยทุธศาสตร์เพือ่รองรบัการ
นโยบายการยกระดบัระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษของนกัศกึษา	ซึง่มตีวัชีว้ดัและการประเมนิผลทีช่ดัเจน	และให้
มีการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นรายบุคคล	ในชั้นปีที่	1	เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท�าโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม	และสอบวัดความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส�าเร็จการศึกษาเพื่อทราบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแต่ไม่ถือเป็นเง่ือนไขการส�าเร็จ 
การศึกษา	 พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้นักศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป	 และให้มหาวิทยาลัยจัดท�าโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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	 	 	 5.	 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ท�าให้การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐได้ประโยชน์สูงสุด
	 	 	 เพือ่ให้การบรหิารงานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ในฐานะมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัให้ได้ประโยชน์
สูงสุด	และมปีระสทิธภิาพ	รวดเรว็	คล่องตวัมากท่ีสดุ	โดยใช้สภามหาวทิยาลยัเป็นกลไกขบัเคลือ่น	สนบัสนนุ	และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

 1.3 อนุมัติการเปิดำสอนและหลักสูตรการศึกษา
 

 1.4 อนุมัติการส�เร็จการศึกษา 

อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่

อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรสองปริญญา

อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรใหม่

อนุมัติการปิดหลักสูตร

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่

อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรสองปริญญา

อนุมัติการปิดหลักสูตร

4

29

35

1

0

0

0

3

0

0

1

14

23

2

1

1

5

17

0

0

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับ

ประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาเอก

อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา

40

35

30

25

20

15

10

5

0

ปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร

รวมทั้งหมด

129	คน

135	คน

	 1,516	คน

	 	 6,083	คน

97	คน

	 	 	 7,960	คน

0	 1,000	 2,000	 3,000	 4,000	 5,000	 6,000	 7,000	 8,000	 9,000
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 1.5 การจัดำตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่ง หรือ
ปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดำังกล่าว
					 อนุมัติให้ยุบเลิกสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	 (ส่วนงานวิชาการภายใน)	 และจัดตั้งศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเป็นหน่วยงานใหม่ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์

 1.6 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
	 	 1.6.1	งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
	 	 	 ก.	 งบประมาณรายรับ

16,400,000,000

16,200,000,000

16,000,000,000

15,800,000,000

15,600,000,000

15,400,000,000

15,200,000,000

15,000,000,000

14,800,000,000

14,600,000,000

14,400,000,000

ประมาณการรายรับประจ�าปีงบประมาณ	2559-2560

รายรับประจ�าปีงบประมาณ	2560

งบ
ปร

ะม
าณ

รา
ยจ

่าย
	(บ

าท
)

1,183,232,000	บาท

15,097,955,800	บาท

16,281,187,800	บาท

ปี	2559 ปี	2560

ส่วนต่างประมาณการรายรับ

เงินบ�ารุงโรงพยาบาลและ

เงินบ�ารุงอื่นๆ

5,696,000,000	บาท

รายได้จากการบริหารวิชาการ

1,888,500,000	บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1,462,314,900	บาท

เงินรายได้อื่นหรือผลประโยชน์อื่น

951,513,400	บาท

งบประมาณแผ่นดิน

6,282,859,500	บาท

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

9,998,328,300	บาท
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จ�าแนกงบประมาณรายจ่าย

สาระส�าคัญของงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

9,269,042,900	บาท

(59.60	%)

ภาระกิจประจ�า
12,814,766,100	บาท

(82.40	%)

7,000,000,000

6,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

0

งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล

6,282,859,500	บาท

(40.40	%)

สมทบกองทุนต่างๆ
96,972,600	บาท

(0.62	%)

งบกลาง
141,351,800	บาท

(0.91	%)

งบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
2,498,811,900	บาท

(16.07	%)

ยุทธศาสตร์ที่	1	เชิงรุก
401,744,400	บาท

ยุทธศาสตร์ที่	3	เชิงรุก
13,408,600	บาท

ยุทธศาสตร์ที่	5	ตามพันธกิจ
542,097,300	บาท

ยุทธศาสตร์ที่	8	ตามพันธกิจ
369,880,600	บาท

ยุทธศาสตร์ที่	2	เชิงรุก
402,595,400	บาท

ยุทธศาสตร์ที่	4	ตามพันธกิจ
608,840,700	บาท

ยุทธศาสตร์ที่	6	ตามพันธกิจ
160,244,900	บาท

งบ
ปร

ะม
าณ

รา
ยจ

่าย
	(บ

าท
)

งบประมาณตั้งไว้

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

6,214,842,000

5,019,173,000

1,195,669,000

5,202,969,100

310,913,000

4,892,056,100

495,061,100

169,877,700

325,183,400

1,260,756,100

206,636,300

1,054,119,800

2,086,560,500

576,259,500

1,510,301,000

291,713,600

0

291,713,600

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบครุภัณฑ์ งบสิ่งก่อสร้าง งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น



รายงานผลการดำ�เนินงาน
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559 45

	 	 1.6.2	งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานวิชาการภายใน
	 	 	 (1)	งบประมาณเงินรายได้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

งบประมาณรายรับ	-	รายจ่ายจ�าแนกตามแผนงาน	-	งาน

งบประมาณรายรับ	-	รายจ่ายจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0

จ�า
นว

นเ
งิน

	(บ
าท

)
จ�า

นว
นเ

งิน
	(บ

าท
)

รวมรายจ่ายทั้งหมด

รวมรายจ่ายทั้งหมด งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

งานบริหารทั่วไป งานท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และ
สิ่งแวดล้อม

งานวิจัย

98,880,000	บาท

98,880,000	บาท

28,650,000	บาท

56,500,000	บาท

5,300,000	บาท 7,930,000	บาท
500,000	บาท

32,680,000	บาท

1,500,000	บาท

64,700,000	บาท
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     ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	จ�านวน	15,620,000	บาท

   (2)	งบประมาณเงินรายได้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     งบประมาณรายรับ

120,000,000

115,000,000

110,000,000

105,000,000

100,000,000

95,000,000

90,000,000

ประมาณการรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย

จ�า
นว

นเ
งิน

	(บ
าท

)

114,500,000	บาท

98,880,000	บาท

15,620,000	บาท

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างประมาณการรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย

งบประมาณรายรับ	-	รายจ่ายจ�าแนกตามแผนงาน	-	งาน
250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0

จ�า
นว

นเ
งิน

	(บ
าท

)

รวมรายจ่ายทั้งหมด งานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และ
สิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไป

190,500,000	บาท

32,680,000	บาท

400,000	บาท

22,736,500	บาท



รายงานผลการดำ�เนินงาน
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559 47

   (3)	งบประมาณเงินรายได้ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
          

200,000,000

198,000,000

196,000,000

194,000,000

192,000,000

190,000,000

188,000,000

186,000,000

ประมาณการรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย

จ�า
นว

นเ
งิน

	(บ
าท

)

198,950,000	บาท

190,500,000	บาท

8,450,000	บาท

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างประมาณการรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย

งบประมาณรายรับ	-	รายจ่ายจ�าแนกตามแผนงาน	-	งาน
30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

จ�า
นว

นเ
งิน

	(บ
าท

)

รวมรายจ่ายทั้งหมด งานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และ
สิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไป

24,480,000	บาท

32,680,000	บาท

200,000	บาท

8,060,000	บาท
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 1.7 แต่งตัง้ผู้ดำ�รงต�แหน่งบรหิาร ต�แหน่งทางวชิาการ และคณะกรรมการตามท่ีก�หนดำ
ในข้อบังคับ
	 	 1.7.1	 เสนอชื่อบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี
	 	 1.7.2	 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	จ�านวน	1	ราย	
	 	 1.7.3	 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	จ�านวน	11	ราย	
	 	 1.7.4	 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วนงานวิชาการภายใน	จ�านวน	2	ราย
	 	 1.7.5	 รบัทราบการแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิาตามทีไ่ด้มอบอ�านาจ	จ�านวน	18	ราย	
	 	 1.7.6	 แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาอธกิารบด	ีแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผูบ้ริหารส่วนงาน	จ�านวน	
14	 ส่วนงาน	 แต่งตั้งกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงานแทนต�าแหน่งที่ครบวาระ	 และแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 
32	ส่วนงาน	

27,000,000

26,500,000

26000,000

25,500,000

25,000,000

24,500,000

24,000,000

23,500,000

23,000,000

ประมาณการรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย

จ�า
นว

นเ
งิน

	(บ
าท

)

26,600,000	บาท

24,480,000	บาท

2,120,000	บาท

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างประมาณการรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย

งบประมาณรายรับ	-	รายจ่ายจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

จ�า
นว

นเ
งิน

	(บ
าท

)

รวมรายจ่ายทั้งหมด งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

24,480,000	บาท

9,820,000	บาท

4,970,000	บาท

7,750,000	บาท

420,000	บาท
1,520,000	บาท
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	 	 1.7.7	 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	จ�านวน	1	ราย
	 	 1.7.8	 แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิหวัหน้าส่วนงาน	รวมทัง้กรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างลง	จ�านวน	
30	ส่วนงาน
	 	 1.7.9	 แต่งตั้งกรรมการตามความในข้อบังคับและระเบียบอ่ืน	 ๆ	 แทนต�าแหน่งท่ีว่าง	 8	 คณะ
กรรมการ
	 	 1.7.10	 อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
	 	 	 (1)	 แต่งตัง้อาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์	จ�านวน	94	ราย	แต่งตัง้อาจารย์ให้
ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ	จ�านวน	3	ราย	เทียบต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	5	ราย	
	 	 	 (2)	 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	จ�านวน	16	ราย
	 	 	 (3)	 อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์	 จ�านวน	5	ราย	
เพือ่น�าเสนอส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาน�าความกราบบังคมพระกรณุาเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	
แต่งตั้งต่อไป
	 	 	 (4)	แต่งตั้งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	1	ราย
	 	 	 (5)		แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ	จ�านวน	4	ราย
	 	 	 (6)		ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง	จ�านวน	8	ราย

2. ผลการดำ�เนินงานในดำ้านการก�กับดำูแล และหน้าที่อ่ืนท่ีก�หนดำไว้ในระเบียบ 
 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2.1 การประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
	 	 สภามหาวทิยาลัยได้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏบัิตงิานของหวัหน้าส่วนงาน	โดยประเมนิ	
ครั้งที่	1	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	1	ปี	6	เดือน	และประเมินครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี
	 	 2.1.1	 ประเมินผลการบริหารงานเมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	 1	 ปี	 6	 เดือน	 จ�านวน	 4	 ราย	
ประกอบด้วย
	 	 	 2.1.1.1	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
คณบดคีณะเภสชัศาสตร์	(รองศาสตราจารย์	ดร.จกัรพนัธ์	ศริธิญัญาลกัษณ์)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	ตัง้แต่วนัที่ 
ในช่วงตั้งแต่วันที่	26	ธันวาคม	2556	ถึงวันที่	25	มิถุนายน	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	1	เมื่อด�ารงต�าแหน่ง
ครบ	1	ปี	6	เดือน	มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและมีประเด็นที่ควร
พัฒนาต่อไปดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การปรับภูมิทัศน์ของคณะให้มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	
	 	 	 2.	 การแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก	เช่น	การระดมทุนจากศษิย์เก่า	เพือ่ปรบัปรงุอาคาร
สถานที่	และจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา	
	 	 	 3.	 การรักษามาตรฐานทางวิชาการของคณะ	 โดยนักศึกษาสามารถสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับ
ใบประกอบวิชาชีพได้ในอัตราที่สูง
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การท�างานทีส่อดประสานกนัมากขึน้ของทมีบรหิาร	เพือ่ให้สามารถสร้างผลงานให้มคีวาม
โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์แก่บุคลากรภายในคณะ	 โดยการมุ่งมั่นท�างานด้วยความเสียสละ	 มีความโปร่งใส/ 
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ตรวจสอบได้	 และยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ	ทั้งน้ี	 เพื่อจะให้บุคลากรทุกภาคส่วนของคณะเกิดความ
ศรัทธาและเกิดการยอมรับในด้านการบริหารงานของทีมผู้บริหารเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
	 	 	 2.	 พฒันาคณะให้มคีวามโดดเด่นหรอืเป็นผูน้�าในด้านการรบัใช้สงัคมในมุมมองใหม่ท่ีนอกเหนือ
จากการอบรมทั่วไป	 เช่น	 การเป็นองค์กรเตือนภัยหรือการชี้น�าสังคมภาคเหนือในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ผลติภณัฑ์สขุภาพ	เป็นต้น	เพราะปัจจบุนัคนในสงัคมให้ความส�าคญัในเรือ่งสขุภาพเพิม่มากขึน้	แต่ตามท้องตลาด
ยังมีพืชผัก	ผลไม้	และอาหารต่าง	ๆ	ส่วนใหญ่จะมีสารพิษตกค้างค่อนข้างมากอยู่
	 	 	 3.	 การขับเคลื่อนงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์เพื่อทดแทนอาจารย์อาวุโส
	 	 	 4.	 การส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นกัศกึษาเพิม่ขึน้	เพราะนกัศึกษามคีวามต้องการและสนใจในการพฒันาตนเองในเรือ่งนีค่้อนข้างมาก	ซึง่จะเป็นการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ	
	 	 	 2.1.1.2	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์	(รองศาสตราจารย์	ทพ.ดร.สิทธิชัย	วนจันทรรักษ์)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	
25	กุมภาพันธ์	2557	ถึงวันที่	24	สิงหาคม	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	1	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	1	ปี	6	เดือน	
มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและมีประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชนได้อย่างครอบคลมุและทัว่ถงึ	ทัง้กลุม่ประชาชนในพืน้ทีช่นบท	
ผูด้้อยโอกาส	ผูพ้กิาร	และพระภิกษ/ุสามเณร	โดยการออกหน่วยบรกิารทนัตกรรมพระราชทานอย่างต่อเนือ่ง	ช่วย
สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง	รวมทั้งได้ช่วยสร้างจิตอาสา/จิตบริการให้
กับนักศึกษาและบุคลากรด้วย
	 	 	 2.	 การพัฒนาวารสารวิชาการ	 “เชียงใหม่ทันตแพทยสาร”	 ของคณะให้มีคุณภาพและเป็นท่ี
ยอมรับจนได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับชาติ	 (TCI)	พร้อมทั้งคณะก�าลังด�าเนินการแปลบทความ
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ	เพือ่ขยายฐานผูอ่้านและการอ้างองิบทความจากผูต้พีมิพ์บทความ	อืน่	ๆ 	ในการเข้าสู่ 
ระดับนานาชาติต่อไป
	 	 	 3.	 การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่าง	 ๆ	 ท้ังทางด้านวิชาการและด้านการ
ระดมทุนบริจาคเพื่อพัฒนาคณะ
	 	 	 4.	 มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของคณะในระยะ	 3	 ปีขึ้น	 โดยมีการประชุมร่วมจาก
ทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะมีการรวบรวมความคิดเห็นจากนักวิจัยอาวุโสของคณะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
จริงจัง	 ซ่ึงแสดงถึงความพยายามของคณะในการที่จะพัฒนางานวิจัยและต�าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
	 	 	 5.	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของคณะท่ีเกิดจาก
การลงทุนหลายด้าน	 เช่น	 การสร้างอาคาร	 9	 เพื่อเป็นคลินิกทันตกรรมพิเศษ	 และการลงทุนในหอพักในก�ากับ	
เป็นต้น	โดยคณะได้ช�าระหนี้สินที่คงค้างทั้งหมดได้แล้ว	ด้วยการพัฒนาระบบคุณภาพและการสร้างจิตส�านึกด้าน
วินัยทางการเงินให้กับบุคลากร	 รวมทั้งมีแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ของคณะอย่างชัดเจน	 จนส่งผลให้คณะมี 
รายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีด้วย
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 พฒันาการสือ่สารภายในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในทศิทาง
การบริหารและการให้บริการวิชาการแก่สังคม	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท�างานร่วมกัน	 เช่น	กรณีการออก
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หน่วยทันตกรรมพระราชทาน	 เป็นต้น	 ซึ่งจะช่วยท�าให้คณะสามารถบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ได้เร็วยิ่งขึ้น	
	 	 	 2.	 การพฒันาด้านความเป็นสากลของคณะเพิม่ข้ึน	เพือ่น�าพาคณะให้มีช่ือเสยีงและก้าวสูร่ะดบั
นานาชาติ	โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในเบื้องต้น
	 	 	 3.	 การจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือให้เพียงพอกับการเรียนการสอนของนักศึกษาและการ
ให้บริการแก่ประชาชน	รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์/เครื่องมือที่มีอยู่ให้พร้อมส�าหรับการใช้งานด้วย
	 	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
	 	 	 การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน	 จ�านวน	 30	 ครั้งต่อปี	 ถือว่าได้สร้างช่ือเสียงด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนให้กับคณะและมหาวิทยาลัยโดยรวมเป็นอย่างมาก	 และสามารถเห็นผลส�าเร็จอย่างเป็น
รปูธรรม	แต่ทีผ่่านมาคณะต้องใช้เงนิรายได้และเงนิบรจิาคส่วนหนึง่มาใช้ด�าเนนิการกจิกรรมนีจ้�านวนค่อนข้างมาก	
ดังน้ัน	 คณะยังคงต้องการการสนับสนุนทางการเงินจากมหาวิทยาลัยอยู่	 ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณา
ให้การสนบัสนนุงบประมาณในบางส่วนแก่คณะได้	กจ็ะเกดิประโยชน์ต่อประชาชนในพืน้ทีช่นบททีจ่ะได้มโีอกาส
เข้าถึงการให้บริการด้านทันตกรรมจากคณะเพิ่มมากขึ้น
	 	 	 2.1.1.3	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	น.สพ.ดร.	ขวัญชาย	เครือสุคนธ์)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	ตั้งแต่ 
วันที่	 25	มีนาคม	2557	ถึงวันที่	 24	กันยายน	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	 1	 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	1	ปี	 
6	 เดือน	 มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี	 โดยมีประเด็นท่ีน่าช่ืนชมและมีประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ต่อไปดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การผลักดันงานวิจัยภายในคณะ	ท�าให้ผลงานวิจัยของคณะได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล	
Scopus	 เพิ่มขึ้น	 รวมถึงการได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วย	 
(เงินทุนวิจัยเฉลี่ยของปีงบประมาณ	2558	คิดเป็น	781,971	บาท/คน)
	 	 	 2.	 ความส�าเรจ็ในการจัดตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางการศกึษาและวจัิยช้าง	ซึง่ช่วยให้คณะมีความ
โดดเด่น	มีชื่อเสียง	และมีองค์ความรู้เรื่องช้างไทยเพิ่มมากขึ้น
	 	 	 3.	 การแสวงหาความร่วมมือจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ	 เพื่อสนับสนุนงานด้าน 
ต่าง	ๆ	ของคณะให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
	 	 	 4.	 การพฒันาและการด�าเนนิการให้บรกิารวชิาการแบบมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน	โดยตัง้อยู่
บนพื้นฐานของความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
	 	 	 5.	 การได้รับการยอมรับด้านคุณลักษณะ/การน�าองค์กรและด้านการบริหารงานจากกลุ่ม
คณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะอยู่ในระดับดี	 ซึ่งถือเป็นโอกาสท่ีดีที่จะสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาคณะร่วมกัน	แม้ว่าจะมีผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างน้อยก็ตาม
	 	 	 6.	 การเป็นผู้น�าในการจัดท�าหลักสูตร	One	Health	ในประเทศไทย
	 	 	 7.	 การสร้างความร่วมมือกับสหสาขาวิชา	 เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการบ�าบัดรักษาโรค	 เช่น	
อาชาบ�าบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	เป็นต้น
	 	 	 8.	 มีความทุ่มเทและเอาใจใส่ในการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุมชน
	 	 	 9.	 น�าความสามารถและศกัยภาพของบคุลากรสายวชิาการทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกมาใช้ในการ
ด�าเนินงานของคณะได้อย่างเต็มความสามารถ
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	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
		 	 	 1.	 พัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่มีข้อมูลถูกต้อง	 ชัดเจน	 ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย	 ให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว	 รวมทั้งจัดให้มีช่องทาง
ที่นักศึกษาจะสามารถติดต่อสอบถามไปยังคณะหรือผู้บริหารได้มากขึ้น
	 	 	 2.	 ควรใช้ศักยภาพของคณะในด้านหลักสูตรนานาชาติในการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้า
มาศึกษาต่อเพ่ิมมากขึ้น	 และสร้างเครือข่ายนักศึกษาเก่าท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ใน	 15	 ประเทศในเอเชีย	
เพื่อเสริมสร้างความเป็นสากลในด้านต่าง	ๆ	ของคณะมากยิ่งขึ้น	และอาจอาศัยเครือข่ายนี้ในการดึงดูดนักศึกษา 
ต่างชาตใิห้เข้ามาศึกษาในคณะเพิม่มากขึน้	รวมทัง้ผลกัดนัให้มีจ�านวนโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษากบัต่างประเทศ
ให้มากขึ้นด้วย
	 	 	 3.	 ควรเร่งสร้างบทบาทในการป้องกนัปัญหาท่ีเกดิข้ึนกับการเลีย้งสตัว์หรอืการปศสุตัว์และเพิม่
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ขององค์กรภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน	 และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี	 โดยเน้นความ
ส�าคญัในสตัว์แต่ละชนดิตามปรมิาณการผลติของท้องถิน่	ซึง่จะเป็นการสร้างชือ่เสยีงและแสดงศกัยภาพของคณะ
ให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น
	 	 	 2.1.1.4	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วาสนา	ศิริรังษี)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	
2557	ถงึวนัที	่29	กุมภาพนัธ์	2559	ซึง่เป็นการประเมินครัง้ท่ี	1	เม่ือด�ารงต�าแหน่งครบ	1	ปี	6	เดือน	มภีาพรวมของ 
ผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี	–	ดีมาก	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและมีประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี้
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการท�างาน	 มีอุดมการณ์	 และไม่ย่อท้อ	 จนเป็นที่ชื่นชมของ 
ผู้ร่วมงานทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย	คณาจารย์	และบุคลากรสายปฏิบัติการ
	 	 	 2.	 การมุ่งสู่ความเป็นผู้น�าทางด้านสหเวชศาสตร์ในอาเซียน	 โดยการใช้ศักยภาพและจุดแข็ง
ของคณะที่มีอยู่แล้ว	 ท�าให้คณะมีเป้าหมายที่ชัดเจน	 ซึ่งส่งผลให้คณะมีความโดดเด่นในด้านนี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
	 	 	 3.	 แนวโน้มผลงานด้านวิจัยของคณะดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งเรื่องของจ�านวนเงินทุนวิจัยจาก
แหล่งทนุภายนอก	จ�านวนผลงานวจิยัทีต่พีมิพ์เผยแพร่	จ�านวนบทความวจัิยท่ีได้รบัการอ้างองิ	และจ�านวนอาจารย์
ที่ได้รับทุนท�าวิจัย	ซึ่งส่งผลให้คณาจารย์ของคณะมีต�าแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย	
	 	 	 4.	 การให้บรกิารวิชาการแก่สงัคมแบบมุง่เป้า	โดยมกีารก�าหนดชุมชนและค้นหาความต้องการ
ของชุมชนก่อน	แล้วจึงจัดท�าเป็นแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชนนั้น	ๆ	ส่งผลให้การให้บริการวิชาการของคณะ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
	 	 	 5.	 การด�าเนินงานขยายพ้ืนที่การให้บริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ออกสู่สังคม
ภายนอก	โดยการเปิดให้บรกิารทีศ่นูย์การค้ามโีชคพลาซ่า	ช่ือว่า	“ศนูย์สขุภาพเวลเนส	เซน็เตอร์มีโชค	คณะเทคนิค
การแพทย์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”	ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความสะดวกในการเดินทางเพิ่มขึ้น	ช่วยลดความแออัด
การจราจรภายในคณะ	และเป็นแหล่งฝึกงานให้กบันกัศกึษาได้เป็นอย่างด	ีรวมทัง้ยงัเป็นแหล่งเงนิรายได้ทีจ่ะช่วย
สนับสนุนการพัฒนางานวชิาการ	งานวจิยั	และการเรยีนการสอนของคณะให้มคีณุภาพและความก้าวหน้าเพิม่ขึน้
	 	 	 6.	 การสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาทุกระดับอย่าง
ต่อเน่ือง	 ซ่ึงในอนาคตจะท�าให้นักศึกษาของคณะเป็นท้ัง	 “คนดี	 คนเก่ง	 และเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต”	 ได้
อย่างแท้จริง
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	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน	 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	 ซึ่ง
จากข้อมูลการรับนักศึกษาปีการศึกษา	 2559	 พบว่ามีการรับนักศึกษาเพิ่มมากข้ึนกว่าปีการศึกษา	 2558	 โดย
จ�านวนนักศกึษาระดบัปรญิญาตรเีพิม่ขึน้เป็น	325	คน	จากเดิม	299	คน	และระดบัปรญิญาโทเพิม่ขึน้เป็น	29	คน	
จากเดิม	8	คน	ซึ่งหากอาจารย์ยังคงมีจ�านวนเท่าเดิม	จะท�าให้อาจารย์ต้องรับภาระงานสอนเพิ่มมากขึ้น	และอาจ
ไม่มีเวลาในการท�างานวิจัย	คณะอาจจ�าเป็นต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจนอีกครั้ง	ว่าต้องการ
มุ่งความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน	 หรือการวิจัย	 หรือทั้งสองด้าน	 ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นตัวก�าหนดนโยบายใน 
ระยะยาวให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
	 	 	 2.	 คณะอาจพจิารณาการรบัผูช่้วยนกัวจิยัมาช่วยในการขบัเคลือ่นงานวจิยั	โดยเฉพาะงานวิจยั
ของอาจารย์รุน่ใหม่	ๆ 	ซึง่แต่ละภาควิชาอาจมกีารสร้างกลุม่วจิยัย่อย	ๆ 	ประมาณ	2-3	กลุม่	แต่ละกลุม่ประกอบด้วย 
อาจารย์	3-4	คน	โดยเป็นอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์	1	คน	และอาจารย์รุ่นใหม่	2-3	คน	และมีคณะเป็นผู้
สนับสนุนงบประมาณในการท�างานวิจัย
	 	 	 3.	 การเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาตหิรอืหลกัสตูรสองภาษา	เพือ่รองรบัการพฒันาคณะให้ก้าว
สู่ความเป็นสากลเพิ่มขึ้น	ทั้งในมิติของการเรียนการสอน	การวิจัย	และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
	 	 	 4.	 เนื่องจากประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 และบัณฑิตท่ีจบสาขาน้ีก็ยังมีจ�านวน 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	ซึง่การดแูลผูส้งูอายไุม่จ�าเป็นต้องใช้บุคลากรระดบัปรญิญาตร	ีคณะ
อาจจ�าเป็นต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเปิดหลักสูตรระดับอนุปริญญา	โดยอาจสร้างความร่วมมือ
กบัคณะอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	คณะแพทยศาสตร์	ในการเปิดหลกัสตูรดงักล่าว	ซึง่จะช่วยตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้เป็นอย่างดี
	 	 	 5.	 ควรมีการเตรียมการเพื่อหาผู้ที่มีศักยภาพมาสืบทอดต�าแหน่งคณบดี	 เนื่องจากคณบดีได้
บริหารงานมาเป็นวาระที่	2	แล้ว	ซึ่งการเตรียมการบ่มเพาะผู้บริหารระดับนี้ควรมีมากกว่าหนึ่งคน
	 	 	 6.	 การบรหิารจัดการพ้ืนทีห่รอืเครือ่งมอือปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการท�าวจิยัให้มคีวามเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มวิจัย	 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน	ความคุ้มค่ากับการลงทุน	และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานร่วมกัน
	 	 	 7.	 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น	 เน่ืองจากมีนักศึกษา 
บางส่วนท่ียงัไม่มคีวามพร้อมเพยีงพอ	ซึง่อาจส่งผลต่อการรับรู้	การเรยีนรู	้และภาวะกดดนัของนกัศึกษาได้	เพราะ
ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่คณาจารย์ถ่ายทอดให้
	 	 2.1.2	 ประเมินผลการบริหารงานครั้งที่	 2	 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	 3	 ปี	 จ�านวน	 17	 ราย	
ประกอบด้วย
	 	 	 2.1.2.1	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง	
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 (รองศาสตราจารย์พวงเพชร์	 ธนสิน)	 ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งคณบดีในช่วงตั้งแต่วันที่	 
20	 สิงหาคม	 2555	 ถึงวันที่	 19	 สิงหาคม	 2558	 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	 2	 เม่ือด�ารงต�าแหน่งครบสามปี	มี 
ภาพรวมของผลการบรหิารงานอยูใ่นระดบัพอใช้	–	ระดบัด	ี(ซึง่การประเมนิผลครัง้ท่ี	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดอืนแรก 
มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง	(พอใช้	-	ระดับดี)	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและมีประเด็นที่
ควรพัฒนาดังนี้
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 กลุ่มคณาจารย์	 กลุ่มบุคลากรสายปฏิบัติการ	 และกลุ่มนักศึกษาของคณะให้ความร่วมมือ
และความใส่ใจในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	72.92,	93.10	และ	95.47	ตามล�าดับ	จาก 
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ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด	ซึง่น่าจะแสดงให้เหน็ว่าต้องการมส่ีวนร่วมในการประเมิน	รวมทัง้ให้ข้อมูลการประเมิน
ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก
	 	 	 2.	 ผลการบริหารงาน	 แม้จะไม่มีผลงานเด่นชัดในด้านวิชาการ	 วิจัย	 และการบริหาร	 แต่ก็มี 
จุดเด่นด้านที่ให้ความส�าคัญเรื่องการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา	 เช่น	 การรณรงค์การแต่งกายชุดพื้นเมือง
ในวันศุกร์	รวมทั้งสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	เช่น	ผ้าป่า
สามคัค	ีและการทอดกฐนิ	เป็นต้น	รวมถงึด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	โดยมีการปรับปรงุ
ลานกีฬาและลานวัฒนธรรม
	 	 	 3.	 แม้ว่าการประเมินผลการบริหารงานอยู่ในระดับพอใช้	 แต่คณาจารย์ก็ยังพอจะใช้ความรู้
ความสามารถสร้างผลงาน	จึงท�าให้ตัวชี้วัดทางวิชาการยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม	 โดยอาจเริ่มจากเป้าหมายของคณะให้ชัดเจนเป็นล�าดับแรก	 
รวมทั้งมีการสื่อสารภายในคณะ	เพื่อสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือในการท�างาน	เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร่วมกัน	
	 	 	 2.	 ให้ความส�าคัญกับการพฒันาบคุลากรและการให้ความเป็นธรรมในหมูบ่คุลากรคดิกจิกรรม
หรอืกระบวนการใหม่	ๆ 	เพือ่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	รวมถงึการสนบัสนนุให้บคุลากรมคีวามก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	อย่างเป็นรูปธรรม	และที่แตกต่างไปจากเดิม
	 	 	 3.	 ส่งเสริมกิจกรรมภาคสนามหรือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในบางสาขาวิชาเพิ่มข้ึน	 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้มีองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 และทักษะในวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
ตามไปด้วย
	 	 	 4.	 ปรับปรุงห้องเรียนและเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัยและมีความเพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษา	รวมทั้งการเพิ่มสถานที่/ห้องส�าหรับอ่านหนังสือให้กับนักศึกษามากขึ้น	
	 	 	 2.1.2.2	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะการสื่อสารมวลชน	 (อาจารย์	 ดร.จิรพร	 วิทยศักดิ์พันธุ์)	 ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันที่	 26	 มีนาคม	
2555	ถึงวันที่	 25	มีนาคม	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	 2	 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มีภาพรวมของผล
การบริหารงานอยู่ในระดับพอใช้	(ซึ่งการประเมินผลครั้งที่	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดือนแรก	มีผลการบริหารงานใน 
ภาพรวมอยูท่ีร่ะดบัพอใช้	–	ระดบัด)ี	โดยมปีระเด็นทีน่่าชืน่ชมและมปีระเดน็ทีน่�าเสนอมหาวทิยาลยัพจิารณาดงันี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท�างานเพื่อพัฒนาคณะฯ	ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น
	 	 	 2.	 การผลักดันให้เกิดหลักสูตรควบระดบัปรญิญาตร	ี2	ปรญิญา	(หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ	
และศลิปศาสตรบณัฑติ	สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน)	โดยสร้างความร่วมมอืกบัคณะเศรษฐศาสตร์	เพือ่บรูณาการ
ความรูแ้ละทกัษะจากทัง้สองสาขาวชิาในการผลติบณัฑติทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	ทัง้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
การสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม
	 	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
	 	 	 จากรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีและความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มต่าง	 ๆ	 
โดยเฉพาะกลุม่นกัศกึษา	คณะกรรมการฯ	มคีวามเหน็ว่าโดยโครงสร้างปัจจบุนัคณะไม่อาจทีจ่ะด�าเนนิการพฒันา
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาการด้านสื่อสารมวลชน	เนื่องจากจากมีอุปสรรคที่ส�าคัญหลายประการ	อาทิ
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	 	 	 1.	 จ�านวนคณาจารย์มน้ีอย	และด้วยความขาดแคลนบคุลากรสายการสือ่สารมวลชนท�าให้การ
รบัอาจารย์ใหม่เพือ่ทดแทนอาจารย์อาวุโสทีเ่กษยีณอายทุ�าได้ยากล�าบาก	ซึง่ส่งผลไปถงึการทีจ่ะเปิดหลักสตูรใหม่
หรือจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นไปได้ยากยิ่ง	 รวมทั้งการสนับสนุนให้อาจารย์ปัจจุบันไปศึกษาต่อเพ่ือ
เพิ่มพูนวิทยฐานะก็ไม่สามารถท�าได้เต็มที่เนื่องจากมีทั้งภาระงานสอนและงานบริหารคณะ
		 	 	 2.	 อปุกรณ์การเรยีนการสอน	เครือ่งมอืและห้องปฏิบตักิารทีท่นัสมยั	เป็นเรือ่งส�าคัญและมผีล
ต่อคุณภาพของการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก	 ในการสร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการท่ีจะไปประกอบ
อาชีพ	ซึ่งล�าพังคณะไม่สามารถจัดหาให้เพียงพอได้	
	 	 	 3.	 การจัดการเรียนการสอนด้านการสื่อสารมวลชนต้องบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระของ
การส่ือสารมวลชนกับเทคโนโลยีของการสื่อสารมวลชนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	และวิชาการด้านการ
ส่ือสารมวลชนจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเทคโนโลยีและศิลปะ	 หากจะปล่อยไว้เช่นนี้โอกาสที่จะพัฒนา
ให้ก้าวหน้าเป็นไปได้ยากและจะล้าหลังสถาบันอื่นในที่สุด	ทั้ง	 ๆ	 ที่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชานี้เป็น
นักศึกษาที่มีคุณภาพ		
		 	 	 4.	 ถ้ามหาวทิยาลยัสนใจจะให้ความส�าคญัในสาขาวชิานีอ้าจจะต้องคดิถงึการลงทนุในจ�านวน
ที่สูง	 มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน	 ทางด้านอุปกรณ์ที ่
ทันสมัยและหลากหลาย	รวมทั้งด้านสถานที่จัดการแสดงและฝึกปฏิบัติ
	 	 	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างต้น	การที่จะพัฒนาสาขาวิชานี้จ�าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก	 อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบัน	 แต่ละส่วนงานต่างก็ต้องการการสนับสนุนในด้าน 
อุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียนการสอน	 มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนส่วนงานใด 
ส่วนหนึ่งได้มากนัก	 การที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรอีกวิธีหนึ่ง	 คือ	 การควบรวมองค์กร	 เพื่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและลดต้นทุนทางการบริหาร	คณะกรรมการฯ	จึงมีข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
ในการพิจารณาปรับโครงสร้างส่วนงานวิชาการ	 โดยการรวบรวมคณะการส่ือสารมวลชน	 กับ	 วิทยาลัยศิลปะ	
สื่อ	 และเทคโนโลยี	 เนื่องจากทั้งสองคณะมีการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกัน	 โดยคณะการสื่อสารมวลชน	 เน้น 
ในเรือ่งเน้ือหาของสือ่	ขณะทีว่ทิยาลยัศลิปะ	สือ่	และเทคโนโลย	ีเน้นในเรือ่งการสร้างรปูแบบและเทคโนโลยขีองสือ่	 
ถ้าน�าทั้งสองคณะมารวมกัน	จะท�าให้เกิดการบูรณาการทั้งในเรื่อง	 เนื้อหาสาระ	รูปแบบ	และเทคโนโลยี	และมี
ความพร้อมด้านอปุกรณ์การเรยีนการสอนมากขึน้	รวมทัง้ถ้ามหาวทิยาลยัจะให้การสนบัสนนุกจ็ะท�าให้เกดิความ
คุ้มค่าคุ้มทุนมากขึ้นด้วย	ถือว่าเป็นการควบรวมเพื่อความเป็นเลิศ	(Merging	for	Excellence)
	 	 	 สภามหาวิทยาลัยได้มข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะในการบรหิารงานของคณะการสือ่สารมวลชน	
ดังนี้
	 	 	 1.	 ปัญหาทีส่�าคญัของคณะการสือ่สารมวลชน	คอื	การทีค่ณะไม่สามารถตามทนัความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ซึง่มีผลให้คณะผลติบณัฑิตท่ีไม่ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้บณัฑติ
	 	 	 2.	 แนวคิดทางด้านการสื่อสารมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 ประกอบกับปัจจุบัน 
ช่องทางการส่ือสารอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือสื่อออนไลน์มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 และเป็นช่องทางท่ีมีพลัง 
ในการเปลีย่นแปลงสงัคมอย่างมาก	ดงันัน้คณะการสือ่สารมวลชนควรจะมกีระบวนการปรบัเปลีย่นแนวความคดิ
เพื่อก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานในยุคสื่อออนไลน์เช่นนี้
	 	 	 3.	 มหาวิทยาลัยของไทยส่วนใหญ่จะมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายศาสตร์	 ซึ่ง 
บางศาสตร์กไ็ม่สามารถจดัการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพและโดดเด่นขึน้มาได้	ดงันัน้	มหาวทิยาลยัอาจมกีาร
ทบทวนความจ�าเป็นทีจ่ะต้องจดัการเรยีนการสอนให้ครอบคลมุทุกศาสตร์	และควรชะลอการจัดการเรยีนการสอน
ในศาสตร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ได้น้อย	เพือ่มุง่เน้นในศาสตร์ทีม่หาวทิยาลยัสามารถผลกัดนัสูค่วามเป็นเลศิได้ดกีว่า
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	 	 	 4.	 การแก้ไขปัญหาของส่วนงาน	อาจต้องอาศัยความเข้มแข็งหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในส่วนงาน
อื่น	ๆ	เข้ามาช่วยเหลือด้วย	จึงจะประสบผลส�าเร็จ
	 	 	 2.1.2.3	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์	(รองศาสตราจารย์ธรีะ	วสิทิธิพ์านชิ)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	ตัง้แต่วนั	1	เมษายน	2557	ถงึ
วันที่	30	กันยายน	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มีภาพรวมของผลการบริหาร
งานอยูใ่นระดบัด	ี(ซึง่การประเมนิผลครัง้ที	่1	ในรอบ	1	ปี	6	เดอืนแรก	มผีลการบรหิารงานในภาพรวมอยูท่ีร่ะดบั
ดี)	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชม	ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป	และข้อเสนอแนะส�าหรับมหาวิทยาลัย	ดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
		 	 	 1.	 ความสามารถในการแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก	 รวมทั้งความร่วมมือจากศิษย์เก่า	
เพื่อสนับสนุนงานของคณะในด้านต่าง	ๆ	ได้ประสิทธิผลที่ดีมาก
		 	 	 2.	 การผลกัดนัและส่งเสริมงานวิจัย	สามารถสร้างผลงานวิจัยให้เป็นท่ียอมรบัในระดบัชาตแิละ
ระดับนานาชาติ	 ศักยภาพในการแสวงหาเงินทุนวิจัย	 นวัตกรรม	 หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกของ
คณะยังคงมีค่อนข้างสูง	รวมทั้งจ�านวนผลงานวิจัย	นวัตกรรม	หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่	หรือน�าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติก็มีจ�านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 3.	 การให้บริการวิชาการด้านการเกษตรของคณะที่ผ่านมา	 ทั้งที่ผ่านคณะโดยตรงและผ่าน
โครงการหลวง	ถือว่าได้รับค�าชื่นชมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกรและประเทศเป็นอย่างมาก
	 	 	 4.	 สร้างชือ่เสยีงให้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ในเวทรีะดับโลก	โดยเป็นคณะเดยีวของมหาวทิยาลยั
ที่ได้รับการจัดอันดับโลกอยู่ที่อันดับ	 51-100	 จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	QS	World	 University	
Ranking	และอยู่ในอันดับ	1	ของประเทศ	ในสาขาเกษตรศาสตร์และป่าไม้	(Agriculture	&	Forestry)
	 	 	 5.	 การมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมากถึงร้อยละ	 95	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ที่ร้อยละ	67	และสูงกว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ก�าหนดเกณฑ์ขั้นต�่าไว้
ที่ร้อยละ	60
	 	 	 6.	 มกีารพัฒนาบคุลากรทีด่ใีนทกุระดบั	ทัง้ด้านคณุวฒุแิละต�าแหน่งทางวชิาการ	รวมถงึมีระบบ
การสรรหาบุคลากรที่ดี
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะ	ได้ท�างานวิจัยหลังปริญญาเอก	(Postdoctoral)	
อาจพิจารณาใช้ระบบพี่เลี้ยง	 (Mentor	 System)	 โดยให้อาจารย์รุ่นเก่าของคณะเป็นพ่ีเล้ียง/ท่ีปรึกษางานวิจัย	
โดยใช้เงินงบประมาณของคณะ	(ถ้ามี)	หรือขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
		 	 	 2.	 องค์ความรูเ้รือ่งจีโนม	(Genome)	ของคณะ	ควรต้องมกีารเชือ่มโยงกบัองค์ความรู้ของคณะ
วิทยาศาสตร์	และควรมีการสร้างความร่วมมือกับคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ	อีกทั้งการแสวงหาความร่วมมือจากผู้น�าเกษตรพื้นบ้าน	(Traditional	Plant	Breeder)
	 	 	 3.	 ต้องมีระบบบริหารจัดการ	 Big	 data	 ที่ดี	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีเงินลงทุน	 ข้อมูลเหล่านี้จะมี
ประโยชน์อย่างมากต่องานวิจัย	 และควรมีการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และวิทยาลัยศิลปะ	 สื่อ	 และเทคโนโลยี	 ในการจัดท�าหลักสูตรเกษตรสมัยใหม่	 ให้มีการจัดการข้อมูลและการ 
เชื่อมโยงงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
	 	 	 4.	 การแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	 อาจารย์ของ
คณะควรท�างานวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชนข้ามชาติ	 เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้	 โดยเฉพาะความรู้ในเครื่องมือ
การเกษตรสมัยใหม่
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	 	 	 5.	 การพฒันาคณุภาพนกัศกึษา	โดยการเพิม่กิจกรรมการฝึกภาคปฏบิตัหิรอืสหกจิศกึษา	ช่วยให้
นกัศึกษามคีวามรูใ้นการใช้เครือ่งจักรกลการเกษตรและอปุกรณ์การเกษตรสมัยใหม่	ซึง่ก�าลงัเข้ามาทดแทนแรงงาน
คน	 ท�าให้นักศึกษาพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษา	 รวมทั้งทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ได้ด้วยตนเอง
	 	 	 ข้อเสนอแนะส�าหรับมหาวิทยาลัย
	 	 	 1.	 การสนับสนุนให้คณาจารย์ท�าวิจัยหลังปริญญาเอก	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่
คณาจารย์	 โดยมหาวิทยาลัยอาจต้องกลับมาทบทวนเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่คณาจารย์	
จากเดิมท่ีมีนโยบายให้ผู้รับทุนต้องกลับมาท�างานทันทีหลังจบการศึกษา	 เป็นการให้เลือกตามความสมัครใจของ
ผู้รับทุนว่าต้องการท�าวิจัยหลังปริญญาเอกต่อหรือไม	่ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจต้องเพิ่มการสนับสนุนเงินทุนในส่วนนี้
ให้ด้วย
	 	 	 2.	 มหาวทิยาลยัจ�าเป็นต้องมีนโยบายและเงินสนับสนุนในการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรเพือ่
ให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ	รวมทั้งมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี	เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป	ให้เกิดการพัฒนาวิชาการที่ยั่งยืน
	 	 	 2.1.2.4	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	27	ตุลาคม	
2557	ถึงวันที่	26	ตุลาคม	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มีภาพรวมของผลการ
บรหิารงานอยู่ในระดบัดมีาก	(ซ่ึงการประเมนิผลครัง้ท่ี	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดอืนแรก	มีผลการบรหิารงานในภาพรวม
อยู่ท่ีระดับด	ี–	ดมีาก)	โดยมปีระเดน็ทีน่่าชืน่ชม	ประเดน็ทีค่วรพฒันาต่อไป	และข้อเสนอแนะส�าหรบัมหาวทิยาลยั	
ดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การบรหิารงานทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากทกุภาคส่วน	ซึง่ก่อให้เกดิความร่วมมอืในการพฒันา
คณะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	จนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
	 	 	 2.	 คณบดีมีภาวะผู้น�าสูง	 มีความทุ่มเทในการท�างาน	บริหารงานด้วยความโปร่งใส	 ยุติธรรม	
และมีธรรมาภิบาล	 รวมทั้งเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร	 ส่งผลให้คณบดีได้รับผลการประเมินจากกลุ่ม
คณาจารย์ประจ�าและกลุ่มบุคลากรสายปฏิบัติการอยู่ในระดับดีมาก	ซึ่งหาได้ค่อนข้างยาก
	 	 	 3.	 การสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษาและองค์กรต่าง	ๆ	ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ	ซึ่งก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม	เช่น	หลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ
	 	 	 4.	 การสนับสนุนด้านการท�าวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม	 มีการผลักดันให้มีการเพิ่มงานวิจัย	
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก	 เพิ่มการตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในวารสารระดับนานาชาติ	 ส่งผลให้
ในปีงบประมาณ	2558	คณะมีเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงถึง	246,343.15	บาท/คน	มีสัดส่วน
อาจารย์ทีม่งีานวจัิยสงูขึน้มากกว่าร้อยละ	80	ของอาจารย์ทัง้หมด	และเป็นปีแรกทีค่ณะบรรลเุป้าหมายตามเกณฑ์	
สกอ.	รวมทั้งส่งผลให้คณะมีอาจารย์ที่มีต�าแหน่งวิชาการระดับ	“ศาสตราจารย์”	มากที่สุดในประเทศไทยด้วย
	 	 	 5.	 การมีแผนพัฒนาบุคลากรและมีการด�าเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม	
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ที่ไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนอัตราเกษียณได้	 ทั้งการสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก/สูงกว่า	และการแสวงหาอาจารย์ใหม่จากช่องทางต่าง	ๆ	ที่หลากหลาย
	 	 	 6.	 การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและบรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วมของ
บคุลากรทกุภาคส่วน	เช่น	กระบวนการจัดท�าแผนกลยทุธ์	การน�าแผนสูก่ารปฏบิตั	ิการสือ่สาร/ถ่ายทอดแผนแบบ
สองทางระหว่างผู้บริหารและบุคลากร	และมีกิจกรรม	Meet	the	dean	สัญจร	เป็นต้น
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	 	 	 7.	 มีการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 โดยการ 
ปรบัเปล่ียนและพฒันาวิธีการเรยีนการสอนให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมเพิม่ขึน้และใช้วธิกีารเรยีนรู้แบบใช้ปัญญาเป็นหลกั	
(Problem-based	Learning)
	 	 	 8.	 มีการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาวารสารด้านการวิจัย	 “พยาบาลสาร”	 ของคณะ	 ให้ได้รับการ
ยอมรบัในฐานข้อมูลศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย	(TCI)	และการด�าเนินงานพฒันาระบบจนส�านักงานจรยิธรรม
การวจิยัคณะพยาบาลศาสตร์ให้การยอมรบัหรอืได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลจากคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัยในคน	ตามมาตรฐานสากล	SIDCER-FERCAP	ในปี	2556	และ	SIDCER-NECAST	ในปี	2558	ซึ่งจะส่งผล
ให้การวิจัยในคนของคณะด�าเนินการตามมาตรฐานวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ
	 	 	 9.	 การน�าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	มาใช้ในการบริหาร
งานคณะ	 จนสามารถผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการตรวจประเมินตามโครงการน�าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	(EdPEx	200)	ของ	
สกอ.
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเพียงพอกับ 
ความต้องการในการฝึกปฏิบัติ	เช่น	หุ่นในการฝึกสอน	ชุดเย็บแผล	เป็นต้น
	 	 	 2.	 การพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย	 โดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อ 
แบ่งเบาภาระงานสอนของคณาจารย์	และการมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้นด้วย
	 	 	 3.	 อาจพจิารณาเพิม่การผลติบณัฑิตในสาขาวชิาท่ีขาดแคลน	เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดหรือความต้องการของประเทศ
	 	 	 4.	 การที่คณะมีหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันต่างประเทศ	 จึงเป็นโอกาสในการน�า 
ความร่วมมือดังกล่าวมาสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับคณะเป็นอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะการน�ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และนกัศึกษาให้เพิม่ขึน้อีกระดบัหนึง่	รวมทัง้การน�าหลกัสตูรนานาชาตดัิงกล่าวมาช่วยเสรมิ	สร้างความ
เข้มแข็งให้กับหลักสูตรปกติด้วย
	 	 	 5.	 การคงทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วย	 (Clinical	 Skill)	 ของอาจารย์	 เพื่อให้สามารถสอน
หรือถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับนักศึกษาพยาบาลได้อย่างถ่องแท้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์จริงของอาจารย์
	 	 	 6.	 คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ได้พฒันางานวจัิยขึน้มามากแล้ว	จนเป็นทีย่อมรบัทัง้ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ	จึงมีสิ่งส�าคัญที่จะต้องด�าเนินการต่อไป	คือ	การสร้างความเป็นผู้น�าของพยาบาล	
โดยการสร้างแรงจูงใจ	 ปรับทัศนคติ	 หรือพัฒนาพยาบาลให้เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพทางการแพทย์ท่ีมีศักดิ์ศรีและ
ความเท่าเทียมกัน	เพราะบางเรื่องพยาบาลสามารถพัฒนาตนเองหรือองค์กรให้เป็นผู้น�าได้
	 	 	 7.	 การสร้างบรรยากาศในการท�างานและคณุภาพชวีติของพยาบาล	เพราะอาชพีพยาบาลเป็น
อาชพีทีต้่องใช้ทัง้ทกัษะวิชาชพีและความอดทนเพือ่รองรับผูป่้วย/ญาตผิูป่้วยท่ีหลากหลาย	จงึจ�าเป็นต้องเสรมิสร้าง
ทัศนคติเชิงบวก	ความภาคภูมิใจในอาชีพ	การดูแลสุขภาพ	และบุคลิกภาพของตนให้ดูดีอยู่ตลอดเวลา	
	 	 	 8.	 คณบดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงมากทั้งทางวิชาการและการบริหารงานที่สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนได้	 ดังนั้น	 การคงรักษามาตรฐานในการบริหารและการท�างานของคณะให้มีความ
ยั่งยืนหรือก้าวหน้าเข้าสู่ระดับสากลเช่นนี้ตลอดไป	จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก	คณะจึงต้องมี	 Successor	 Plan	 
ในการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่มาทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อสืบสานงานและต่อยอดความส�าเร็จขององค์กรต่อไป	 
ซึ่งเรื่องนี้คณะก็ท�าได้ดีระดับหนึ่งแล้ว	
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	 	 	 ข้อเสนอแนะส�าหรับมหาวิทยาลัย
	 	 	 มหาวิทยาลัยอาจมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารส่วนงาน	 โดยเฉพาะเรื่อง
ประสบการณ์การบริหารงานส่วนงานให้ประสบผลส�าเร็จ	 และให้เป็นที่ยอมรับขององค์กร	 เพราะมีผู้บริหาร 
ส่วนงานหลายแห่ง	 “บริหารงานได้ดีมาก”	 แต่ก็มีผู้บริหารอีกหลายส่วนงานที่จะต้องได้รับการพัฒนาและการ
เรยีนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์	ซึง่หากท�าได้กน่็าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาส่วนงานและมหาวทิยาลยัในภาพรวม
	 	 	 2.1.2.5	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ณัฐ	 วรยศ)	 ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	 24	 มิถุนายน	
2557	ถึงวันที่	23	ธันวาคม	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มีภาพรวมของผลการ
บริหารงานอยู่ในระดับดี	–	ระดับดีมาก	(ซึ่งการประเมินผลครั้งที่	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดือน	มีผลการบริหารงานใน 
ภาพรวมอยู่ที่ระดับดี	–	ระดับดีมากเช่นกัน)	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและมีประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การน�าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานในรอบ	 1	 ปี	 6	 เดือน 
ที่ผ่านมาไปวิเคราะห์และได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงคณะให้ดีขึ้น
	 	 	 2.	 มีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการท�างานสูง	รวมทั้งยังคงเป็นที่ชื่นชมของผู้ร่วมงาน	
แม้ว่าจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจ�านวนมากก็ตาม
	 	 	 3.	 ยังคงมีจุดเด่นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า	 โดยเฉพาะการดึงศิษย์เก่าให ้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะในมิติต่าง	 ๆ	 เช่น	 การระดมทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา	 การสร้างตัวอย่างของ 
ความมีจิตอาสาจากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าไปสู่รุ่นน้องผ่านกิจกรรมร่วมกัน	 โครงการ	 บี-สแควร์ท่ีน�านักศึกษาเก่าที่
ประสบผลส�าเร็จในชีวิตมาถ่ายทอดประสบการณ์ท�างานหรือให้ความรู้แก่นักศึกษาปัจจุบัน	เป็นต้น
	 	 	 4.	 การพัฒนากลุ่มวิจัยบูรณาการ	 (Collaborative	 Research	 Group)	 โดยมีการจัดสรร 
งบประมาณเพื่อเป็นเงินสนับสนุน	(Seeding	Project)	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะสหสาขา	เพื่อ
ความเป็นเลิศ	 โดยเน้นทิศทางงานวิจัยที่เป็นจุดแข็งของคณะ	 และด�าเนินการผ่านศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง	 ๆ	
ของคณะ	ซึ่งในอนาคตจะท�าให้งานวิจัยของคณะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
	 	 	 5.	 กลุม่นกัศึกษาของคณะยงัคงให้ความสนใจและความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามดมีาก	
โดยตอบกลบัในปรมิาณสงู	(จ�านวน	332	คน)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	94.86	จากนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด	
350	คน	และผลการประเมนิของกลุม่นกัศึกษากอ็ยูใ่นระดบัด	ีทัง้นี	้หากกลุม่คณาจารย์และกลุม่ผูป้ฏบิตังิานสาย
ปฏบัิตกิารให้ความร่วมมอืลกัษณะเช่นนี	้คณะหรอืผูบ้รหิารกจ็กัได้ข้อมลูสะท้อนกลบัทีเ่ป็นประโยชน์ในการน�าไป
พัฒนา/ปรับปรุงคณะให้ดีขึ้น	โดยเฉพาะข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	ที่ได้รับจากทุกกลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การพัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนการสอนของคณะ	 ควรจะต้องให้มีความ 
เชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคตหรือสามารถรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติของประเทศในระยะยาวได้	 โดยเฉพาะเรื่องท่ีคณะเกี่ยวข้องโดยตรง	 เช่น	 ระบบ	 Logistics	 และ
การพัฒนาด้าน	Robotics	เป็นต้น	รวมถึงการท�างานวิจัยของคณะด้วย
	 	 	 2.	 เพิ่มการท�างานวิจัยและการเรียนการสอนที่ข้ามสาขาและคณะเพิ่มมากข้ึน	 เพื่อสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือในการท�างานร่วมกัน	 ส�าหรับสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ
	 	 	 3.	 การจัดหาหรือการปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยหรือให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยการใช้ความได้เปรียบจากศักยภาพของศิษย์เก่าที่
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เข้มแข็งมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น	 เพื่อจะให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะได้มี
องค์ความรู้ที่ก้าวทันกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
	 	 	 1.	 มหาวิทยาลยัควรสนบัสนนุให้ม	ี“Smart	Classroom”	หรอืห้องเรยีนทีทั่นสมยัทัง้ในระดบั
มหาวิทยาลัยและในส่วนงานต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลหรือการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี	
21	อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น	โดยห้อง	“Smart	Classroom”	ที่สร้างขึ้นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนั้น	จะต้องมี
การบริหารจัดการที่ทุกส่วนงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้	(Share	Resources)	แม้ว่าห้องเรียนนั้น	ๆ	จะอยู่
ในสงักดัของส่วนงานใดกต็าม	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในด้านการเรยีนการสอนและมคีวามคุม้ค่ากบัการลงทนุ
ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 2.	 ในช่วงของการปิดภาคการศึกษาในแต่ละปี	 มหาวิทยาลัยควรจะเป็นศูนย์กลางในการ 
ส่งเสริมให้มีบรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น	 โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น
ให้คณาจารย์	 นักวิจัย	 นักศึกษา	 และประชาชนท่ัวไปได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
	 	 	 2.1.2.6	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะแพทยศาสตร์	(ศาสตราจารย์คลนิกิ	นพ.วัฒนา	นาวาเจรญิ)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่วนัที	่24	มถินุายน	
2557	ถึงวันที่	23	ธันวาคม	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มีภาพรวมของผลการ
บริหารงานอยูใ่นระดบัด	ี–	ระดบัดมีาก	(ซึง่การประเมินผลครัง้ท่ี	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดอืนแรก	มผีลการบรหิารงาน 
ในภาพรวมอยู่ที่ระดับดี	–	ดีมาก	เช่นเดียวกัน)	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป	ดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 จากผลการประเมินของ	QS	World	University	Rankings	ในปี	2559	สาขา	Medicine	 
ยังคงได้รับการจัดอันดับโลกอยู ่ที่อันดับ	 151	 -	 200	 ของโลก	 จึงถือเป็นความส�าเร็จด้านวิชาการของ 
คณะแพทยศาสตร์ที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 2.	 การให้การสนับสนุนและการมีกลยุทธ์การบริหารงานด้านวิจัยที่หลากหลายของคณะ	
เช่น	การเพิ่มจ�านวน	Research	clusters	การมี	Excellent	fund	การมี	Mentor	system	และการเสริมสร้าง 
ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 เป็นต้น	 ส่งผลให้งานวิจัยของคณะมีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปีการศกึษา	2558	คณะมคีะแนนการ	Citation	สงูทีส่ดุของประเทศ	และมจี�านวน
ผลงานวิจัยในฐาน	PubMed	และ	Scopus	สูงกว่าคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	ในประเทศไทย
	 	 	 3.	 การพัฒนา	 Clinical	 trial	 unit	 (CTU)	 ของคณะให้ได้มาตรฐานของการเก็บข้อมูลและ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่อง	จนได้ผ่านการรับรองจาก	Quintiles,	USA	และได้รับการรับรอง
มาตรฐานการวิจัยจาก	 AO	 foundation	 ท�าให้งานวิจัยที่ออกจากคณะแพทยศาสตร์	 มช.	 ได้รับการยอมรับ 
ในเรื่องมาตรฐานงานวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
	 	 	 4.	 การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานด้านต่าง	 ๆ	 ท้ังด้านการ
ให้บริการรักษาพยาบาล	การเรียนการสอน	การวิจัย	และการบริหารงานโดยรวม	ส่งผลให้มีการลดขั้นตอนการ
ด�าเนินงานและมีความสะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการของประชาชนเพิ่มขึ้น
	 	 	 5.	 การน�าระบบ	EdPEx	มาใช้ในการบริหารงานคณะมาอย่างต่อเนื่อง	จนท�าให้คณะผ่านการ
ประเมินผลเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx	200)
	 	 	 6.	 ความสามารถในการแสวงหาความร่วมมอืจากภายนอก	เพือ่สนบัสนนุงานของคณะในด้าน
ต่าง	ๆ	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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	 	 	 7.	 การมมีาตรการในการส่งเสริมและกระตุน้ให้คณาจารย์ตพีมิพ์และเผยแพร่ผลงานวจิยัอย่าง
เป็นรูปธรรม
	 	 	 8.	 การบริหารโรงเรยีนแพทย์ทีมี่ขนาดใหญ่เช่นนีเ้ป็นเรือ่งทีท้่าทายความสามารถมาก	ซึง่คณบดี
สามารถบริหารงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 จากผลการประเมินตามแบบสอบถามพบว่า	บคุลากรสายปฏบิตักิารของคณะยงัให้ข้อคดิเห็น 
และข้อเสนอแนะในด้านการบริหารงานบุคคลค่อนข้างมาก	โดยเฉพาะความเหลื่อมล�้าของบุคลากร	จึงเป็นโจทย์
ยากที่คณะจะต้องสร้างความสมดุลหรือสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับบุคลากรทุกกลุ่มที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากและ
ตั้งอยู่บนฐานของความหลากหลาย	 แต่คณะก็จ�าเป็นที่จะต้องหาแนวทางหรือกลยุทธ์ในการเสริมสร้างขวัญและ
ก�าลังใจในการท�างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	โดยให้ตั้งอยู่บนความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุด
	 	 	 2.	 แม้ว่าคณะจะผลกัดนัการพฒันาด้านต่าง	ๆ 	ค่อนข้างมาก	โดยเฉพาะด้านการเรยีนการสอน	
แต่ผลประเมนิจากแบบสอบถามของกลุม่นกัศกึษา	กลบัมรีะดบัคะแนนหรอืความพงึพอใจลดลง	จากระดบัดเีหลอื
เพียงระดับพอใช้เท่านั้น	 คณะอาจต้องมีการสื่อสารหรือการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มนักศึกษาเพิ่มขึ้น	 เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้านการเรียนการสอนร่วมกัน
	 	 	 3.	 การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องการสูญเสียหรือการลาออกของบุคลากรที่มี
คุณภาพและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง	 ๆ	 ให้กับภาคเอกชน	 โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์และพยาบาล	 ซึ่งเป็นเร่ืองที่
ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง	 ในทางกลับกันคณะจ�าเป็นต้องสร้างขวัญก�าลังใจให้กับคนที่อยู่และรักในองค์กร	 ให้มีขวัญ
ก�าลังใจในการท�างานเพื่อองค์กรและเพื่อส่วนรวมต่อไป	แม้ว่าจะมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นก็ตาม
	 	 	 4.	 การแสวงหา	กลัน่กรอง	และการเสรมิสร้างให้นักศกึษาหรอืบัณฑิตท่ีจบจากคณะแพทยศาสตร์	 
มช.	เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เรียนแพทย์เพราะใจรักและมีจิตส�านึกที่ต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
	 	 	 5.	 ให้บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมเีวทใีนการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ผลงานมากขึน้
	 	 	 6.	 ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกให้เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 2.1.2.7	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	(ดร.พิสิฐ	ลี้อาธรรม)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2557	ถึงวันที่	 
26	ตุลาคม	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	 2	 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มีภาพรวมของผลการบริหารงาน 
อยู่ในระดับดี	–	ระดับดีมาก	(ซึ่งการประเมินผลครั้งที่	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดือน	มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยู่
ที่ระดับดี	–	ระดับดีมากเช่นกัน)	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและมีประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี้
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการวางบทบาททางวิชาการของคณะและการเสริมสร้างความ
สามารถในเชิงแข่งขันกับสถาบันอื่นที่ผลิตบัณฑิตในสาขาเดียวกันได้อย่างดียิ่ง
	 	 	 2.	 การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ริเริ่มท�าในสิ่งใหม่	 ๆ	 ให้กับคณะ	 จนท�าให้คณะมี
ความโดดเด่นทางวิชาการและวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งความสามารถในการเป็น
วิทยากรในระดับชาติแพร่หลายตามสื่อต่าง	ๆ	ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและได้ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มากขึ้น	
	 	 	 3.	 การบริหารงานด้วยความโปร่งใส	 มีธรรมาภิบาล	 ยอมรับการตรวจสอบ	 และการอุทิศตน 
ในการท�างาน	เพื่อพัฒนาคณะด้วยความทุ่มเทและความเสียสละยิ่ง
	 	 	 4.	 การพัฒนาคณะให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลในมิติต่าง	 ๆ	 ได้อย่างชัดเจนและเห็นผลส�าเร็จ
อย่างเป็นรปูธรรม	ซึง่สามารถเป็นคณะแบบอย่างหรอืใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานให้กบัคณะอืน่	ๆ 	ได้	รวมทัง้ 
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ยังได้รับความชื่นชมในผลส�าเร็จของการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นสากลของคณะจากกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก
	 	 	 5.	 ความสามารถในการแสวงหานักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในคณะได้เป็นจ�านวน
มาก	โดยเป็นคณะที่มีจ�านวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากในช่วง	2	–	3	ปีที่ผ่านมา	จนปัจจุบัน
มีจ�านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งสิ้น	202	คน	จากนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	761	คน	(ข้อมูลจาก
ส�านักทะเบียนและประมวลผล	ณ	19	ต.ค.	 2559)	 ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์เป็นคณะที่มีจ�านวนนักศึกษาต่างชาติ
มากที่สุดหรือมากกว่าคณะอื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 6.	 ความสามารถในการผลักดันและพัฒนางานด้านวิจัยของคณะให้มีความก้าวหน้าและมี 
ชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัมากขึน้	ซึง่จะเหน็ได้จากผลงานวจิยัของคณะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้เรือ่งผลงาน
วิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	 จ�านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง	 จ�านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุน	 
เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	 และมีอาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนให้ท�าวิจัยมากกว่าร้อยละ	 90	 จากอาจารย์
ทั้งหมด
	 	 	 7.	 นักศึกษาของคณะยังคงให้ความร่วมมือและความใส่ใจในการตอบแบบสอบถามในรอบ	 
3	ปีนี้ดีมาก	โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น	311	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	97.19	ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	
320	คน
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การเป็นผู้ชี้น�าสังคมทางด้านเศรษฐกิจให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้น	 โดยการใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางเศรษฐมิติในการให้ความรู้หรือพยากรณ์แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจของภาคเหนือ	 ประเทศ	 และ
ระดับนานาชาติให้กับประชาชน
	 	 	 2.	 ผูบ้รหิารของคณะอาจต้องหาโอกาสในการพบปะพดูคยุหรอืมกีารสือ่สารกบักลุม่นกัศกึษา
เพิ่มขึ้น	 เพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง	 รวมทั้งสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงคณะไป
พร้อมกัน	 เนื่องจากผลการประเมินจากแบบสอบถามของกลุ่มนักศึกษา	 ในหลายประเด็นและภาพรวมยังอยู่ท่ี
ระดับพอใช้เท่านั้น	
	 	 	 3.	 ควรหาแนวทางหรอืกจิกรรมในการเสรมิสร้างให้นกัศกึษาของคณะมคีวามเชือ่มัน่และมคีวาม
มัน่ใจได้ว่า	เมือ่จบหลักสูตรแล้วบัณฑติของคณะสามารถปฏบิตังิานได้จรงิ	โดยอาจด�าเนนิการผ่านหลกัสตูรสหกจิ
ศกึษา	การฝึกงาน	การศึกษาดูงานองค์กรทีป่ระสบผลส�าเรจ็	และการเรยีนการสอนในเชงิปฏบิตั/ิการคดิวเิคราะห์
เพิ่มขึ้น	เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นใจในเรื่องนี้
	 	 	 4.	 ภาระงานสอนของคณาจารย์ค่อนข้างสูงมาก	 โดยมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาทั้งหมด 
อยู่ที่	1	:	51	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ	สกอ.	ที่ก�าหนดไว้เท่ากับ	1	:	25	เหตุนี้	คณะจ�าเป็นต้องบริหารจัดการ
ให้ดี	เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอน	การวิจัย	และการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์โดยรวม
	 	 	 5.	 คณาจารย์ของคณะยังมีต�าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างน้อย	 โดยเฉพาะต�าแหน่งรอง-
ศาสตราจารย์	(รศ.)	และศาสตราจารย์	(ศ.)	หรือคิดเป็นร้อยละ	23	เท่านั้น	คณะอาจต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์ประจ�าขอต�าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากคณาจารย์ของคณะที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ 
ดงักล่าว	บางส่วนก็เป็นผู้ได้รบัการต่ออายรุาชการ	5	ปี	หรอืเป็นพนกังานมหาวทิยาลัยชัว่คราวทีจ้่างจากผูเ้กษยีณ
อายุราชการแล้ว
	 	 	 6.	 พื้นฐานความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโทยังค่อนข้างอ่อน	 
ส่งผลให้การเรียนรู้เรื่องเศรษฐมิติของนักศึกษา	 ไม่สามารถเรียนรู้ให้เข้าใจแบบลึกซึ้งได้และไม่สามารถน�าไป
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ประยุกต์ใช้งานได้จริง	คณะอาจต้องปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น	เพื่อให้
มีความพร้อมเพียงพอส�าหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
	 	 	 7.	 การเตรียมสร้างผูส้บืทอดต�าแหน่งทีเ่ป็นคนดคีนเก่ง	ทีม่คีวามรู้ความสามารถ	และมีศกัยภาพ
ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของคณะ	 (Succession	 Plan)	 เพื่อให้การพัฒนางานด้านต่าง	 ๆ	 ของคณะมีความ 
ต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดังเช่นในปัจจุบัน	ซึ่งหากมีศักยภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับคณบดี
ท่านปัจจุบันได้	 ก็จะช่วยให้งานของคณะประสบผลส�าเร็จเพิ่มขึ้นและไม่ถดถอยลงเหมือนเช่นบางคณะที่ความ
ส�าเร็จต่าง	ๆ	ยังยึดโยงและขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวบุคคลหรือของผู้น�าองค์กรมากเกินไป	
	 	 	 8.	 การสร้างคณาจารย์ของคณะให้มีศกัยภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีโดดเด่น	ท่ีมีช่ือเสยีง	เพือ่
สร้างชื่อเสียงทางวิชาการให้กับคณะและทดแทนคณาจารย์เกษียณอายุราชการ	เช่น	อาจารย์อาวุโสบางท่านที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐมิติอย่างแท้จริง	
	 	 	 9.	 การจ้างอาจารย์พิเศษหรือคณาจารย์ที่ต่ออายุราชการ	 ควรจะเป็นอาจารย์ที่มีศักยภาพ 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยง	(Mentor)	ให้กับคณาจารย์ประจ�าได้ทั้งทางด้าน
การสอนและการวิจัย	เพื่อคอยให้ค�าปรึกษาและชี้แนะในการท�างานวิชาการร่วมกัน
	 	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย	
	 	 	 1.	 ปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 
ดงันัน้	มหาวทิยาลยัจ�าเป็นทีจ่ะต้องเตรยีมความพร้อมด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องให้ดแีละพร้อมในการให้บรกิาร	เพือ่
อ�านวยความสะดวกและสร้างความเชือ่มัน่ให้เกดิกับนกัศกึษาต่างชาตเิหล่านัน้ด้วย	โดยการท�างานทีบ่รูณาการกนั
ทัง้ในระดบัส่วนงานและในระดบัมหาวทิยาลยัอย่างเป็นรปูธรรมเพิม่ขึน้	โดยเฉพาะการเสรมิสร้างให้ส่วนงานและ
มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลไปพร้อมกันได้อย่างแท้จริง
		 	 	 2.	 ควรมีหลักสูตรส�าหรับพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยตรงอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น	
เพือ่เตรยีมความพร้อมด้านต่าง	ๆ 	ให้คณาจารย์ของส่วนงานทีม่คีวามสนใจทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารให้มคีวามรูแ้ละความ
เหมาะสมในการเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารส่วนงานในอนาคต	โดยผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้	ควรจะต้องเป็น
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	 และมีต�าแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย ์
ขึ้นไปเท่านั้น
	 	 	 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
	 	 	 1.	 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มวิธีการที่จะช่วยดึงดูดบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามารับ
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย	โดยอาจก�าหนดให้มีต�าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	ส�าหรับ
บคุคลภายนอกทีม่าด�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูของมหาวทิยาลยั	ซึง่หลกัเกณฑ์การแต่งตัง้ต�าแหน่งทางวชิาการ
ดังกล่าวอาจใช้การเทียบเคียงจากประสบการณ์การบริหารในองค์กรเอกชนหรือองค์กรระดับประเทศก็ได้
	 	 	 2.	 มหาวิทยาลัยอาจใช้โอกาสที่จะมีการปรับปรุงระเบียบ	ข้อบังคับต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	
เพื่อปรับปรุงวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานท่ีคณะกรรมการสรรหาสามารถพิจารณาเลือกและเชิญผู้ท่ีสมควร 
ด�ารงต�าแหน่งนั้น	ๆ	ให้เข้ามารับต�าแหน่งได้	โดยไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการวิธีการปกติก่อน	คือ	การรับสมัครและ
การเสนอชื่อจากบุคลากรของส่วนงาน
	 	 	 2.1.2.8	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะบรหิารธรุกจิ	(รองศาสตราจารย์	ดร.สิรวิฒุ	ิบรูณพริ)	ในช่วงตัง้แต่วนัที	่27	ตลุาคม	2555	ถงึวนัที	่26	ตลุาคม	
2558	ซึ่งเป็นการประเมินเมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ที่ระดับดี	 –	ระดับ 
ดีมาก	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและมีประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี้	
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	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การสร้างผลงานการบริหารให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ	 เช่น	 การผลักดันให้คณะ 
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานด้านบรหิารธรุกจิในระดบัสากล	ทัง้การรบัรองมาตรฐานระดับหลกัสูตรของ	ABEST21	
และการรับรองมาตรฐานระดับคณะของ	AACSB
	 	 	 2.	 การสร้างชื่อเสียงของคณะให้เป็นท่ียอมรับจากภายนอก	 ท�าให้เป็นคณะในล�าดับแรกของ
มหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนเลือกมาศึกษาต่อมากที่สุด
	 	 	 3.	 ความสามารถในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมากข้ึน	 สังเกตได้จากภาวะการมีงานท�าของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในช่วง	 3	 ปีท่ีผ่านมามีอัตราสูงข้ึน	 รวมท้ังระดับความพึงพอใจของนายจ้างก็มีแนวโน้ม 
ดีขึ้น
	 	 	 4.	 การปรับปรุงทางด้านกายภาพและภูมิทัศน์ของคณะ	 ปรับปรุงสถานที่ท�างานให้มีความ 
ทนัสมยั	รวมทัง้มกีารน�าอปุกรณ์ทีท่นัสมยัมาใช้ในการเรยีนการสอน	และมกีารพฒันาห้องเรยีน	Smart	Classroom
	 	 	 5.	 การให้ความส�าคัญกับบุคลากร	 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ	รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีการเรียนภาษาอังกฤษ
	 	 	 6.	 การเสนองานทางวิชาการหรือการให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ	คณบดีท�าได้ดีมากและยังได้รับค�าชื่นชมจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี
	 	 	 7.	 การสร้าง	Succession	Plan	อย่างเป็นระบบทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ	
ส่งผลให้คณะมีความมั่นใจว่า	 จะไม่ขาดผู้น�าระดับคณะที่จะเข้ามาบริหารองค์กรในอนาคต	 รวมทั้งการมีแนวคิด 
ที่จะสร้าง	Succession	Plan	ในระดับภาควิชาด้วย
	 	 	 8.	 นักศึกษาของคณะให้ความร่วมมือและความใส่ใจในการตอบแบบสอบถามดีมาก	 โดยมีผู้
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น	289	คน	จากทั้งหมด	300	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	96.33
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การปรบัปรงุหลกัสตูรให้มคีณุภาพมากขึน้	เนือ้หาการเรยีนการสอนกระชบั	ทนัสมยั	น�าไป 
ใช้งานได้จริง	 และเอื้อต่อการฝึกนักศึกษาให้มีทักษะในการคิด	 วิเคราะห์	 เพิ่มมากข้ึน	 รวมท้ังการเปิดหลักสูตร 
สหกิจศึกษา	 หรือเพิ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกภาคปฏิบัติส�าหรับหลักสูตรที่มีอยู ่ในปัจจุบัน	 
เพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษา	 นอกจากน้ีอาจมีการพิจารณาเพื่อสร้าง 
ความร่วมมือกับคณะอื่น	ๆ	ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
	 	 	 2.	 คณะอาจพจิารณาเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาตหิรอืหลกัสตูรสองภาษา	เพือ่รองรบัการพัฒนา
คณะและมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากหลักสูตรทุกระดับของคณะยังเปิดสอนเป็น
หลักสูตรภาษาไทยทั้งหมด	 ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ากัดในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของคณะในการก้าวสู่ความ
เป็นสากลในอนาคตได้	รวมทั้งด้วยศักยภาพที่มีอยู่ของคณะในปัจจุบันน่าจะสามารถเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
หรือหลักสูตรสองภาษาได้	แต่อาจต้องลดสัดส่วนการเรียนการสอนนักศึกษาในภาคพิเศษลง
	 	 	 3.	 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะ	 น่าจะบูรณาการหรือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลัยตา่งประเทศที่มชีื่อเสยีงได้	ดงัเชน่ทีบ่างคณะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไดด้�าเนินการ 
ที่ผ่านมา	 เพื่อจะได้เสริมสร้างความเป็นสากลของคณะเพิ่มมากขึ้นได้	 รวมทั้งคณะอาจเปิดสอนเป็นหลักสูตร	 
3	ภาษา	(ไทย+อังกฤษ+จีน)
	 	 	 4.	 การพัฒนาให้คณะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	โดยอาจมีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ	
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	 	 	 5.	 การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	 รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมบริการวิชาการท่ีช่วยเหลือสังคม
และประเทศชาติ	เช่น	การให้บริการทางวิชาการและให้ค�าปรึกษากับธุรกิจ	Startup
	 	 	 6.	 การแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย	 รวมทั้งควร 
ผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อให้มีการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป
	 	 	 7.	 ภาระงานสอนของคณาจารย์ค่อนข้างสงู	โดยมีสดัส่วนอาจารย์ต่อนักศกึษาท้ังหมดของคณะ	
เท่ากับ	1	:	52.5	(เกณฑ์มาตรฐานของ	สกอ.	ก�าหนดไว้ที่	1	:	25)	เหตุนี้	คณะจ�าเป็นต้องบริหารจัดการให้ดี	เพื่อ
ไม่ให้กระทบต่อคณุภาพการเรยีนการสอน	การวจิยั	และการพฒันาทางวชิาการของคณาจารย์โดยรวม	หากคณะ
สามารถพฒันาคณาจารย์ให้ท�างานวิจัยทีเ่กิดจากการเรียนการสอนในห้องเรยีนได้	โดยบรูณาการทัง้	2	เรือ่งให้เข้า
ด้วยกัน	ก็อาจจะช่วยลดปัญหานี้ลงได้บ้าง
	 	 	 8.	 การสนับสนุนให้อาจารย์ขอต�าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากคณะมีสัดส่วนต�าแหน่ง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์เพียงร้อยละ	 21	 และไม่มีต�าแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์เลย	 (เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	30)
	 	 	 9.	 งานด้านวิจัยของคณะยังไม่ก้าวหน้าหรือบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายเท่าที่ควร	 รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและศูนย์บริหารงานวิจัยที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย	 อาจต้องเข้าไปช่วยพัฒนา
ทกัษะในการตัง้โจทย์วจิยัของคณาจารย์	เนือ่งจากคณาจารย์ส่วนใหญ่ยงัใช้เวลาอยูก่บัการเรยีนการสอนค่อนข้าง
มาก	จึงอาจท�าให้ทักษะทางด้านวิจัยลดน้อยถอยลงตามไปด้วย
	 	 	 10.	 การท�างานวิจัยทางด้านธุรกิจให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมได้	คณะอาจต้องจดัประชมุสมัมนาร่วม	โดยการเชิญบคุคลภายนอกท่ีมีประสบการณ์และองค์ความรูท้างด้าน
การบริหารธุรกิจมาให้ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และร่วมคิดโจทย์วิจัย	เพราะคณาจารย์ของคณะอาจยังไม่สันทัด 
ในการตั้งโจทย์วิจัย	 แต่บุคคลภายนอกที่อยู่ในแวดวงธุรกิจโดยตรง	 จะมองเห็นโจทย์วิจัยได้ชัดเจนและตรงกับ
ความต้องการมากกว่า
	 	 	 11.	 แม้ว่านกัศึกษาระดบับณัฑติศกึษาของคณะ	จะเป็นนกัศึกษาภาคพเิศษและเป็นนกัศกึษาที่
มีงานประจ�าท�าแล้วเป็นส่วนใหญ่	ท�าให้ผลงานวิจัยของนักศึกษาอาจมีคุณภาพน้อยกว่านักศึกษาภาคปกติก็ตาม	
แต่ถ้าคณะสามารถเชื่อมโยงหรือวางกลยุทธ์ในเรื่องของ	 R	 to	 R	 อย่างดีแล้ว	 ก็จะท�าให้งานวิจัยของนักศึกษามี
คณุภาพดขึีน้ได้	เพราะนกัศึกษาเหล่านัน้มีประสบการณ์ตรงจากการท�างานและได้พบปัญหาจากการท�างานจรงิ	ๆ 	 
จึงน่าจะน�าองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงไปสู่การท�างานวิจัยได้	รวมทั้งอาจเป็นโอกาสให้คณาจารย์ของคณะ
ได้มองเห็นโจทย์วิจัยที่ดีตามไปด้วยได้
		 	 	 12.	 คณะควรแสวงหาคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว	ที่มีศักยภาพ	มีชื่อเสียง	มีต�าแหน่ง
ทางวชิาการเป็นรองศาสตราจารย์หรอืศาสตราจารย์	ทัง้ท่ีเป็นคนไทยและชาวต่างประเทศ	เพ่ือให้เข้ามาช่วยพฒันา
งานวิจัยของคณะให้มีความเข้มแข็งและมีความโดดเด่นเพิ่มข้ึน	 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นท่ีพ�านักภายหลังเกษียณ
อายุของผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน	การจะเชิญชวนเข้ามาร่วมงานด้วยจึงเป็นเรื่องไม่ยากนัก
	 	 	 13.	 คณะตัง้เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด�าเนนิงานในแผนไว้ได้ด	ีแต่อาจยงัขาดหรอืตดิปัญหา
ในเรือ่งของการถ่ายทอดแผนลงสูก่ารปฏบิตั	ิ(Deploy)	ไปบ้าง	หากคณะสามารถเตมิเตม็ในส่วนนีไ้ด้	โดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ	คณะบริหารธุรกิจสามารถที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ไม่ยาก
	 	 	 14.	 คณะควรจะมุง่เน้นการรบัรองมาตรฐานการศกึษาของส�านกั	AACSB	ทีเ่ป็นการรบัรองฯ	ใน
ระดับโลกมากกว่าส�านัก	ABEST21	ที่ยังอยู่ในเพียงระดับภูมิภาคเอเชีย	เพื่อไม่ให้บุคลากรมีภาระงานมากเกินไป	
โดยเฉพาะกับการทุ่มเทเวลาให้กับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งสองส�านัก	 เพราะบุคลากรบางส่วนก็ยังมอง
ไม่เห็นหรือไม่ทราบว่าเมื่อได้รับการรับรองมาแล้วมีผลดีอย่างไร	
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	 	 	 2.1.2.9	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะนติศิาสตร์	(ผูช่้วยศาสตราจารย์ชาตร	ีเรอืงเดชณรงค์)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วนัที	่2	กนัยายน	2557	ถงึ
วนัที	่29	กมุภาพนัธ์	2559	ซึง่เป็นการประเมนิครัง้ที	่2	เมือ่ด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มภีาพรวมของผลการบรหิารงาน 
อยู่ในระดับพอใช้	–	ระดับดี	(ซึ่งการประเมินผลครั้งที่	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดือน	ก็มีผลการบริหารงานในภาพรวม 
อยู่ที่ระดับพอใช้	–	ระดับดีเช่นกัน)	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและมีประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การพัฒนากระบวนการท�างานทุกด้านให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ 
ด�าเนินการที่เป็นเลิศและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใช้ในการจัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าป	ี 
(Action	Plan)
	 	 	 2.	 การให้บริการวิชาการแบบมุ่งเป้า	 โดยเฉพาะการอบรมกฎหมายแก่พนักงานกระทรวง
ยุติธรรมและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง	 ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน	
รวมทั้งช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์การเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายให้กับคณะเพิ่มขึ้น
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การเสริมสร้างให้อาจารย์พิเศษของคณะมีทักษะในการสอนหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้กับนักศกึษาเพิม่ขึน้	เพือ่จะได้บรูณาการองค์ความรูท้างด้านวชิาชีพสูอ่งค์ความรูท้างด้านวชิาการให้กบันักศกึษา
ได้อย่างแท้จริงและได้อย่างเข้าใจ	 หรือส่งเสริมให้อาจารย์พิเศษมีความเป็น	 “ครู”	 มากขึ้น	 รวมถึงการแสวงหา
คณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น	ๆ	มาสอนในคณะเพิ่มมากขึ้น
	 	 	 2.	 การบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคารของคณะให้มีความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น	เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้งานได้อย่างคุ้มทุนและคุ้มค่า	 รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ทั้งในส่วนของคณาจารย์	บุคลากรสายปฏิบัติการ	และนักศึกษา
	 	 	 3.	 การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอือปุกรณ์สือ่การเรยีนการสอนท่ีทนัสมัย
ทีค่ณะได้ลงทนุจดัสร้างและมอียูแ่ล้ว	เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน	การพฒันานกัศกึษา	และมคีวาม
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงาน
	 	 	 4.	 การพัฒนานักศึกษาและการดูแลนักศึกษาควรด�าเนินการอย่างท่ัวถึงและรอบด้าน	 
ทั้งในส่วนที่เป็นนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ	 เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพการเรียนการสอนที่เท่าเทียมกัน	
ไม่มีความรู้สึกแตกต่าง	 และมีความประทับใจในคณะเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 หากคณะจะน�าข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
ในบางเรือ่งทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิไปด�าเนนิการปรับปรงุ/แก้ไข	กอ็าจจะเป็นประโยชน์ในเชงิการพัฒนาและการบริหาร
ของคณะโดยรวมได้
	 	 	 5.	 หากคณะมีจ�านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าน้ีได้	 ก็อาจจะช่วยท�าให้
ผลงานทางด้านวิจัยของคณะดีขึ้นตามไปด้วย
	 	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
	 	 	 โดยภาพรวมการบริหารงานของคณะนิติศาสตร์	 ยังมีโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงอีก 
ค่อนข้างมาก	 แต่คณะยังขาดบุคลากรที่มีทักษะและความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงานองค์กร	 เน่ืองจาก 
เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่	 ดังนั้น	 หากมหาวิทยาลัยจะพัฒนาคณะให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว	 เพื่อการก้าวสู่
ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยอาจต้องวางรากฐานการ
พัฒนาและการบริหารงานด้านต่าง	 ๆ	ของคณะในระยะเริ่มต้นให้เข้มแข็งก่อน	 โดยการสรรหาคณบดีจากบุคคล
ภายนอกที่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน	มีคุณวุฒิ	 มีชื่อเสียง	มีความน่าเชื่อถือ	 และเป็นที่ยอมรับของสังคม
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ภายนอกและภายในคณะเข้ามาบริหารงาน	เพื่อวางรากฐานการพัฒนาด้าน	ต่าง	ๆ 	ให้มั่นคง	และเพื่อให้บุคลากร
ของคณะได้เรียนรู้ด้านการบริหารงานจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง	 ซึ่งเป็นการบ่มเพาะผู้บริหารของคณะให้มี
ศักยภาพและคุณภาพในอนาคตได้	
	 	 	 2.1.2.10	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (รองศาสตราจารย์	 ดร.ธนพร	 สุปริยศิลป์)	 ในช่วงการ 
ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	 24	 กันยายน	 2555	 ถึงวันที่	 23	 กันยายน	 2558	 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	 2	 เมื่อ 
ด�ารงต�าแหน่งครบ	 3	 ปี	มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี	 –	 ระดับดีมาก	 (ซึ่งการประเมินผล 
ครั้งที่	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดือนแรกมีผลการบริหารงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับดี	–	ระดับดีมาก)	โดยมีประเด็นที่น่า
ชื่นชมและมีประเด็นที่ผู้อ�านวยการท่านใหม่ควรพิจารณาดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการท�างาน	 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพ	 รวมทั้งเตรียมความพร้อมที่จะปรับโครงสร้างและภารกิจของสถาบันให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
	 	 	 2.	 การวิเคราะห์หาแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร	 เพื่อเตรียมการรองรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรได้อย่างละเอียดและรอบคอบ	ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้เป็นอย่างดี
	 	 	 3.	 การบริหารงานบนพื้นฐานของความคิดเห็นร่วมของผู้ร่วมงานและบนพื้นฐานของข้อมูล	 
โดยมกีารวเิคราะห์หาสาเหตุ/อปุสรรคต่าง	ๆ 	ท่ีท�าให้การด�าเนินงานของสถาบนัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 
ท�าให้มีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเรื่องนั้น	ๆ	ได้อย่างเหมาะสม
	 	 	 4.	 การสนับสนุนและการสร้างงานวิจัยแบบสหวิทยาการ	โดยน�าข้อดีของกลุ่มงานวิจัย	ต่าง	ๆ 	
ของสถาบันมาท�างานร่วมกัน	เพื่อสร้างงานวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
	 	 	 5.	 ผลงานวจัิยหรอืผลการศกึษาด้านทรพัยากรน�า้ของสถาบนัได้รบัค�าชืน่ชมหรอืเป็นทีย่อมรบั
จากผู้ใช้ประโยชน์ค่อนข้างมาก
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 นอกจากการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายในประเทศแล้ว	 สถาบันควรต้อง 
มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายหรือแสวงหาแหล่งทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
	 	 	 2.	 ควรมกีารวิเคราะห์ความต้องการของแหล่งทนุต่าง	ๆ 	ทัง้ภายในและภายนอกประเทศอย่าง
ละเอียดและรอบคอบ	ว่าแต่ละแหล่งทุนให้ความสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษ	เพื่อจะได้วางแผนการด�าเนินงานหรือ
ก�าหนดกลยุทธ์ในการเสนอขอทุนวิจัยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุนเพิ่มขึ้น
	 	 	 3.	 ควรหาความเป็นเลิศหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขององค์กรให้ชัดเจน	เพื่อสร้างจุดเด่น
และความแตกต่างจากคู่แข่ง
	 	 	 4.	 ต้องบ่มเพาะหรอืสร้างนักวจัิยของสถาบนัเองให้มีศกัยภาพและความเช่ียวชาญให้สอดคล้อง
กับความเป็นเลิศที่ต้องการจะเป็นด้วย	 เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในอนาคต	
รวมถึงการให้ทุนนักวิจัยไปศึกษาต่อต่างประเทศ	เพื่อกลับมาเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง	ๆ	ตามที่
สถาบันต้องการ
	 	 	 5.	 การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลงานวิจัยของสถาบันไปสู่กลุ่ม 
เป้าหมายเพิม่ขึน้	โดยเฉพาะแหล่งทนุต่าง	ๆ 	ทีม่โีอกาสจะให้ทนุท�าวจิยัแก่สถาบนัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ
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	 	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
	 	 	 จากข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	และจากปัญหา/อุปสรรคในการบริหารงานที่ 
ผู้อ�านวยการสถาบันได้สะท้อนผ่านทางคณะกรรมการประเมินผลฯ	 มีประเด็นที่ผู ้อ�านวยการต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือช่วยด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 	 1.	 การสนับสนุนนักวิจัยให้มี	 career	 path	 ที่ชัดเจน	 โดยเร่งรัดการออกระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับนักวิจัย	ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยผลักดันงานวิจัยในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
	 	 	 2.	 เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปตามเป้าหมายทีม่หาวทิยาลยัคาดหวงัไว้ในอนาคต	มหาวทิยาลัย
ควรก�าหนดบทบาท	ทิศทาง	พันธกิจ	หรือแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันให้มีความชัดเจน	เพื่อจะใช้ในการ
ขับเคลื่อนสถาบันสู่ความเป็นเลิศ	รวมทั้งควรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย	เพื่อจะได้สนองนโยบายได้เร็วขึ้นกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
	 	 	 3.	 การสนับสนุนทรัพยากรและสถานที่ในลักษณะห้องปฏิบัติการให้กับกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพ
	 	 	 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น	คณะกรรมการประเมินผลฯ	จึงมีความเห็นเพิ่มเติมว่า
	 	 	 1.	 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 จะต้องเร่งก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	
หรือแผนการด�าเนินงานที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงทั้ง	 3	 สถาบันวิจัย	 (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	และสถาบันวิจัยสังคม)	ให้มีความชัดเจน	เป็นรูปธรรม	และสามารถน�าไปสู่การ
ปฏิบัติได้	 เพื่อลดความสับสนของบุคลากรในสถาบัน	 รวมทั้งเพ่ือให้สถาบันได้มีทิศทางในการด�าเนินงานอย่างมี
เป้าหมายต่อไป
	 	 	 2.	 สภามหาวิทยาลัยอาจก�าหนดเป็นเชิงนโยบายหรือทิศทางการด�าเนินงานท่ีมีความชัดเจน
ขึ้น	เพื่อจะให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานน�าไปปฏิบัติ	อาทิ
	 	 	 	 (1)	 ให้ทัง้	3	สถาบันวิจัยด�าเนนิการปรบัโครงสร้างองค์กรใหม่	(Restructure)	โดยการปรบั
สถาบนัให้เป็นศนูย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามความเชีย่วชาญขององค์กรนัน้	ๆ 	หรอืให้ยบุรวมทัง้	3	สถาบนัวจิยั
เข้าด้วยกัน	หรือให้ยุบรวมเข้ากับสถาบันอื่น	
	 	 	 	 (2)	 ผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ	ควรจะมีต�าแหน่งทางวชิาการเป็น	“ศาสตราจารย์”	
เพือ่จะได้เป็นผูน้�าในการสร้างนกัวจิยั	ผลงานวจิยั	และการบรหิารงานได้อย่างเต็มศกัยภาพ	โดยไม่ต้องท�าวจิยัอกี	
เพราะได้ผ่านพ้นจุดเหล่านั้นมาแล้ว	
	 	 	 	 (3)	 มหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้	 “ศูนย์บริหารงานวิจัย”	 เป็นหน่วยงานกลางในการ
เชิญผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง	3	สถาบันวิจัยให้มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน	เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
ก�าหนดแนวทาง/รปูแบบในการปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั	รวมท้ังควร
น�าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
	 	 	 	 (4)		มหาวิทยาลัยควรมีศูนย์เครื่องมือกลางส�าหรับการท�าวิจัย	 (Research	 Center)	 เพื่อ
ให้บริการอุปกรณ์/เครื่องมือต่าง	ๆ	 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะอุปกรณ์/เครื่องมือ 
ที่มีราคาแพง	ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ในการท�าวิจัยและสร้างผลงานวิจัยร่วมกันได้อย่างคุ้มทุนและคุ้มค่ามากขึ้น
	 	 	 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
	 	 	 1.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหมจ่ะบรรลุเปา้หมายสู่ความเป็นเลิศได้นั้น	ควรมีการจัดตั้งสถาบันวิจัย
เฉพาะทางขึ้น	 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างแท้จริง	 และสามารถลดภาระงานของสถาบันวิจัยทั้ง	 
3	 สถาบัน	 (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และสถาบันวิจัยสังคม)	 
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ที่ต้องบริหารจัดการและก�ากับดูแลงานวิจัยในภาพรวมตามกลุ่มสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง	ท�าให้การวิจัยเฉพาะทาง
ถูกลดทอนลงไป
	 	 	 2.	 มหาวิทยาลัยควรต้องปรบัโครงสร้างของสถาบนัวจิยัทัง้	3	สถาบนัใหม่	เนือ่ง	จากโครงสร้าง
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับลักษณะงานวิจัยที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก	 ท�าให้ภารกิจไม่เป็นไปตามบริบท
เท่าที่ควร	 รวมทั้งนักวิจัยที่ปฏิบัติงานภายในสถาบันก็มีความถนัดในงานวิจัยที่ไม่สอดรับกับนโยบายหรือภารกิจ
ของสถาบันด้วย	เช่น	งานวิจัยเชิงบูรณาการที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับนักวิจัยจากส่วนงานอื่น	ๆ	ร่วมด้วย
	 	 	 3.	 โดยทีน่กัวจัิยทีป่ฏบิตังิานในสถาบนัวจิยัเหล่านี	้แม้จะเป็นบคุลากรสายวชิาการเช่นเดยีวกับ
คณาจารย์แต่มสีถานะเป็นบคุลากรล�าดบัรอง	หากมหาวทิยาลยัต้องการผลกัดนัให้สถาบนัวจิยัประสบความส�าเรจ็ 
อย่างเตม็ที	่ควรให้ความส�าคญัและสร้างความเข้มแข็งกบันักวิจัยเหล่าน้ีให้มากข้ึน	และสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ในการท�างานที่เป็นรูปธรรม	 มีการก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการเฉพาะซึ่งควรมีความแตกต่างจากต�าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์	 อย่างไรก็ตามเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องลงทุนมาก	
มหาวิทยาลัยอาจเริ่มต้นจากนักวิจัยกลุ่มเล็ก	ๆ	ก่อนขยายให้ครอบคลุมนักวิจัยทั้งองค์กรต่อไป
	 	 	 4.	 การพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าว	 นอกเหนือจากสถาบันวิจัยทั้ง	 3	 สถาบันแล้ว	
มหาวิทยาลัยควรน�าศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยมาพิจารณาในคราวเดียวกันนี้ด้วย	ซึ่งมหาวิทยาลัย
ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ขับเคลือ่นการปรบัโครงสร้าง	เพือ่ให้การด�าเนนิงานประสบความส�าเรจ็เป็นรปูธรรม	
	 	 	 5.	 ถ้ามกีารปรบัเป็นสถาบนัวจิยัเฉพาะทางควรคิดถงึการคดัสรรนกัวจิยัทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
จากภายนอกเข้ามาท�างานด้วย	 โดยมีเป้าหมายของการผลิตผลงานทางวิชาการ	 (Publications	 &	 Citation)	 
ให้อยู่ในระดับโลก	 ส่วนนักวิจัยที่มีอยู่ในสถาบันบางรายอาจไม่เหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะให้
ไปช่วยงานวิจัยในคณะแทน	
	 	 	 2.1.2.11	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 (รองศาสตราจารย์อุษณีย์	ค�าประกอบ)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่	17	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	16	พฤศจิกายน	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่ง
ครบ	3	ปี	มภีาพรวมของผลการบรหิารงานอยูใ่นระดบัด	ี–	ระดบัดมีาก	(ซึง่การประเมนิผลครัง้ที	่1	ในรอบ	1	ปี	 
6	เดือนแรก	มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับดีและระดับดีมากเช่นเดียวกัน)	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชม
และมีประเด็นที่น�าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การพฒันาระบบการประกันคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ให้มีความโดดเด่น	
มีชื่อเสียง	และเป็นที่ยอมรับขององค์กรอื่น	ๆ
	 	 	 2.	 การท�างานหรือการบริหารงานองค์กรอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ทกุภาคส่วน	ส่งผลให้การด�าเนนิงานด้านต่าง	ๆ 	ของส�านักบรรลผุลส�าเรจ็เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะการมีระบบตดิตาม
ผลการด�าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือน
	 	 	 3.	 การน�าวิสัยทัศน์	ค่านิยม	และกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของส�านักไปใช้ในการ
บริหารงาน	ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างชัดเจน
	 	 	 4.	 ความทุ่มเทให้กับงานและการสร้างผลงานในการบริหารงานของผู้อ�านวยการท่ีผ่านมา	 
ได้เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
	 	 	 5.	 การให้ความส�าคัญในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง	ตัง้แต่กระบวนการสอบ 
หรือคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานที่ตรงกับสมรรถนะและภาระงานที่องค์กรต้องการ	 โดยยึดเป้าหมายและ 
วิสัยทัศน์เป็นหลัก
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	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง	 
จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากองค์กรอื่น	 ๆ	 เป็นอย่างมากแล้ว	 ส�านักควรจะให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาด้านหลักสูตร	 ด้านการเรียนการสอน	 และด้านคุณภาพการสอน	 รวมถึงคุณภาพการวิจัยของคณาจารย์
เพิ่มขึ้น
	 	 	 2.	 การเชื่อมโยงการท�างานและบูรณาการระหว่างส�านักพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยยังมีช่องว่างอยู่	 ซึ่งผู้อ�านวยการส�านักเป็นผู้ท่ีมีความสามารถมากในการบริหารจัดการ	หากจะมา
ช่วยเตมิเตม็ในส่วนนี	้โดยปรบับทบาทให้เป็นฐานในการสนบัสนนุการท�างานด้านวชิาการและการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งจะช่วยให้งานเชิงนโยบายในด้านนี้บรรลุผลส�าเร็จเร็วข้ึน	 เนื่องจาก 
จุดเริ่มต้นของส�านักได้พัฒนามาจาก	“กองบริการการศึกษา”	เดิม	ซึ่งเคยรองรับภารกิจงานด้านนี้อยู่แล้ว
	 	 	 ทั้งนี้	 เพราะกลไกการพัฒนาหลักสูตรต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้าน
วิชาการ	 ซึ่งดูแลเนื้อหา	 (Contents)	 ตามระบบบริหารจัดการของ	สกอ.	 กับผู้บริหารที่รับผิดชอบกระบวนการ
พฒันาคณุภาพ	ซึง่ดแูลกระบวนการพบว่ายงัขาดการบรูณาการในเชงิด�าเนนิการ	จงึต้องวางโครงสร้างเชงินโยบาย
เพิม่เตมิ	เพือ่ให้เหน็ความเชือ่มโยงของผูบ้รหิารด้านวชิาการ	ด้านวจิยั	ด้านบณัฑติวทิยาลยั	กบัส�านกัพฒันาคณุภาพ
การศึกษารวมถึงต้องวางระบบการบูรณาการท�างานร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย	 ส�านักทะเบียนและประมวลผล	 
และส่วนงาน/หน่วยงานอ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการพัฒนา
มหาวทิยาลยัโดยรวมร่วมกนั	รวมทัง้เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนในการด�าเนนิงาน	โดยให้มกีารท�างานทีส่อดประสานกัน 
เพิ่มขึ้น	ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการลดความเป็น	Silo	ของมหาวิทยาลัยให้น้อยลง
	 	 	 3.	 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่มีอยู่เดิมที่เป็นรายวิชา
พื้นฐานที่เป็นการบริการให้กับคณะต่าง	 ๆ	 หรือหลักสูตรใหม่ท่ีเป็นสหวิทยาการท่ีได้ริเริ่มข้ึน	 เพื่อแสดงให้เห็น 
จุดที่จะพัฒนา	หรือแม้กระทั่งขอบเขตความรับผิดชอบของงานที่บูรณาการ	อันจะเป็นประเด็นท้าทายในอนาคต
เกี่ยวกับการประเมินและการสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพของผู้ที่มาท�างานร่วมกัน
	 	 	 4.	 การท�าวิจยัสถาบนัเชงิวเิคราะห์เก่ียวกบัหลักสตูรทีเ่ป็นทีต้่องการของประเทศ	เพ่ือเป็นเครือ่ง
น�าทางให้แก่มหาวิทยาลัยในการเปิดหลักสูตรใหม่	 ๆ	 รวมถึงการท�าวิจัยสถาบันเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร
ท้ังหมดของมหาวิทยาลยัทีไ่ม่คุ้มทนุคุ้มค่าในการเปิดสอน	เพือ่ก�าหนดแนวทางในการยบุรวม/ยกเลกิ/ปิดหลกัสูตร
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้เป็นรูปธรรมต่อไป
	 	 	 5.	 การจัดการความรู้และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีลงไปในส�านักงานและหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาคุณภาพในระดับคณะ/สถาบัน/ส�านักเพิ่มมากข้ึน	 อีกท้ังยังจะกลายเป็นการสร้าง 
เส้นทางพัฒนาในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการเพิ่มมากขึ้นด้วย
	 	 	 2.1.2.12	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผูอ้�านวยการส�านกัทะเบยีนและประมวลผล	(ผูช่้วยศาสตราจารย์ทศพร	พชิยัยา)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่
วันที่	17	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	16	พฤศจิกายน	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	 
3	ปี	มภีาพรวมของผลการบรหิารงานอยูใ่นระดบัด	ี–	ดมีาก	(ซึง่การประเมนิผลครัง้ที	่1	ในรอบ	1	ปี	6	เดอืนแรก	 
มผีลการบรหิารงานในภาพรวมอยูท่ีร่ะดบัด	ี–	ดมีาก	เช่นเดยีวกนั)	โดยมปีระเดน็ทีน่่าชืน่ชม	ประเดน็ทีค่วรพฒันา
ต่อไป	และข้อเสนอแนะส�าหรับมหาวิทยาลัยดังนี้	
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	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการพัฒนางาน	 
ถือเป็นจุดเด่นของส�านักที่ท�าให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งส�านัก
อาจจะต้องบรหิารความเสีย่งในเร่ืองของข้อมลูต่าง	ๆ 	ในระบบอย่างเข้มงวด	เพือ่ลดโอกาสและผลกระทบทีจ่ะเกดิ 
ความเสี่ยงจากการที่ข้อมูลสูญหายหรือระบบถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก
	 	 	 2.	 ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันางานวจิยัสถาบนัเพือ่พัฒนางานของส�านกั	นบัว่าเป็นแบบอย่างที่
ดทีีส่่วนงานต่าง	ๆ 	ต้องศึกษาเรยีนรู	้รวมทัง้งานวจิยัสถาบนัหลายเรือ่งทีม่ผีลต่อการพฒันา/ปรบัปรุงมหาวทิยาลยั
โดยรวม	 ส�านักควรจะเผยแพร่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประชาคม	มช.	 รับทราบ	 เพื่อจะหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
	 	 	 3.	 ข้อมลูสารสนเทศด้านนักศกึษาต่างชาตขิองมหาวทิยาลยั	ท่ีส�านักได้ด�าเนินการตามข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการประเมนิฯ	ในรอบ	1	ปี	6	เดอืนทีผ่่านมา	ท�าให้มหาวทิยาลยัมข้ีอมลูนกัศกึษาต่างชาตแิบบ	
Real-time	เพิม่ขึน้	โดยมข้ีอมลูจ�านวนทัง้ในมติขิองส่วนงานและระดบัการศกึษา	ทัง้นี	้หากพฒันาเพิม่ให้มมิีตด้ิาน
อื่น	ๆ	เพิ่มขึ้น	ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาด้านความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยโดยรวม
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 รูปแบบการแนะแนวหรือประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีให้กับ
นักเรียนตามโรงเรียนต่าง	ๆ	ส�านักอาจต้องหารูปแบบหรือวิธีการแนะแนวใหม่	ๆ	ให้มีความน่าสนใจและมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของเด็กรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการแนะแนว
หรือเผยแพร่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	การสร้าง	Facebook	ของกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีความตั้งใจ/ความฝันอยาก
เรียนต่อใน	 มช.	 การแนะแนวโดยนักศึกษาเก่าท่ีมีช่ือเสียง	 และการแนะแนวโดยศิษย์เก่าของโรงเรียนน้ัน	 ๆ	 ที่
ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นต้น	 ซึ่งน่าจะสร้างมิติใหม่ของการแนะแนวได้มากกว่าการพูด
แนะแนวตามปกติทั่วไป	โดยเฉพาะจะเป็นการสร้างมูลค่าทางการตลาด	สร้างความเชื่อมั่น	และสร้างภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ต้องการของนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น	 ๆ	 ได้อย่าง
ยั่งยืน
	 	 	 2.	 การหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้มีความ
เสถียรหรอืสามารถรองรบัการลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาจ�านวนมากได้	ซึง่จะช่วยสร้างความพงึพอใจและช่วย
อ�านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างมาก
	 	 	 3.	 การปฏิบัติงานตามค�ารับรองอยู่ในระดับดีมาก	 แม้ในปี	 2558	 จะยังไม่มีการประเมินผล	 
กเ็หน็ได้ว่าอยูใ่นทศิทางทีดี่เช่นเดียวกัน	อย่างไรกต็าม	เม่ือพิจารณาถึงความเหน็ของกลุม่นักศกึษาทีเ่ป็นผูร้บับริการ
กลุม่ใหญ่ทีส่�าคญั	พบว่า	แม้จะมคีวามเหน็ต่อการบรหิารงานโดยรวมอยูใ่นระดบัด	ีแต่กย็งัอยูใ่นช่วงต้นของระดบั
ดีเท่านั้น	จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกมาก	รวมทั้งบางประเด็นยังอยู่ในระดับพอใช้
	 	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
	 	 	 1.	 ยังมีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้อาคารเรียนรวม	 ถ้ามหาวิทยาลัยเข้าไปดูแลและสนับสนุนในด้าน
งบประมาณ	รวมทัง้การจดัหาอปุกรณ์	เครือ่งมอื	และเทคโนโลยทีีใ่ช้ในอาคารเรยีนรวม	เพือ่ปรบัปรงุห้องเรยีนให้
มีสภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนยุคใหม่	 โดยให้ส�านักทะเบียนและประมวลผลท�าหน้าที่เฉพาะการอ�านวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ช้งานเท่านัน้	จะเป็นผลดต่ีอการจดัการศึกษาและสร้างความพงึพอใจแก่ผู้ใช้งานในอาคารเรยีน
รวมมากยิ่งขึ้น
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	 	 	 2.	 ผลจากการประเมินคุณภาพภายใน	 ตามระบบ	 CMU–EdPEx	 ของส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล	พบว่ายังมีโอกาสในการพัฒนาอีกมากในทุกหมวด	 จากประสบการณ์ของส่วนราชการอื่นที่เคยผ่าน
เรื่องน้ีมาก่อนมีข้อเสนอแนะว่า	 ถ้าจะให้การด�าเนินงานเรื่องน้ีมีประสิทธิผลเร็วยิ่งข้ึนในทุกส่วนงาน	 ต้องมีทีมท่ี
ปรึกษาที่มีความช�านาญในเรื่องนี้ให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	 พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรลงไปก�ากับ
ดูแลและให้การสนับสนุน	 รวมทั้งมีข้อสั่งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการตามแนวทางซึ่งท่ีปรึกษาให้ 
ค�าแนะน�า
	 	 	 3.	 งานวิชาการเป็นเรื่องส�าคัญมาก	 แต่ปัจจุบันการท�างานของฝ่ายวิชาการยังไม่ได้รับการ
สนบัสนนุในเชงิโครงสร้างเท่าทีค่วรจะเป็น	ถ้าจะปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารงานวชิาการ	เพือ่ให้รองอธกิารบดี
ฝ่ายวิชาการมีฐานการท�างานที่สามารถผลักดันงานเชิงนโยบายด้านวิชาการได้อย่างเต็มท่ี	 จะท�าให้งานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
	 	 	 2.1.2.13	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	 (นางสาววรารักษ์	 พัฒนเกียรติพงศ์)	 ในขณะท่ีด�ารงต�าแหน่งในช่วงตั้งแต่วันท่ี	 17	
พฤษภาคม	2557	ถงึวนัที	่16	พฤศจิกายน	2558	ซึง่เป็นการประเมนิครัง้ที	่2	เมือ่ด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มภีาพรวม 
ของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี	 –	 ระดับดีมาก	 (ซึ่งการประเมินผลครั้งที่	 1	 ในรอบ	 1	 ปี	 6	 เดือนแรก	 
มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับดี	 -	 ระดับดีมากเช่นกัน)	 โดยมีประเด็นที่น่าช่ืนชมและมีประเด็นท่ี 
น�าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การเป็นผูท่ี้มคีวามมุง่มัน่ในการท�างาน	มอีดุมการณ์	ไม่ย่อท้อ	และเป็นทีช่ื่นชมของผูร่้วมงาน
	 	 	 2.	 คุณภาพการให้บริการของส�านัก	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาของกลุ่มนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและกลุ่มรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ประธาน
สาขาวิชา	 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดีขึ้นถึงดีขึ้นอย่างมาก	 ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการของส�านักและการ 
ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการโดยตรงได้เป็นอย่างดี
	 	 	 3.	 การมีจิตบริการของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีของส�านักที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและ 
ให้บริการด้านต่าง	ๆ	แก่ผู้ใช้บริการ	ส่งผลให้ได้รับความชื่นชมจากผู้ใช้บริการตามไปด้วย
	 	 	 4.	 การได้รบัการยอมรบัทางด้านการบรหิารงานจากผูป้ฏบัิตงิานสายปฏบิติัการของส�านกัเป็น
อย่างดี	โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นจากรอบ	1	ปี	6	เดือนที่ผ่านมา	จึงเป็นโอกาส
ในการสร้างความร่วมมอื	เพือ่การพฒันาส�านกัสูค่วามเป็นเลศิยิง่ขึน้ได้	รวมทัง้บคุลากรของส�านกัให้ความร่วมมอื
ในการตอบแบบสอบถามดีมาก	โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ	86.47
	 	 	 5.	 การเสริมสร้างจิตส�านึกแก่บุคลากรให้มีจิตบริการในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับ 
ผู้เข้ามารบับรกิาร	รวมถงึความรกัในการท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม	การรักษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
	 	 	 6.	 มีผลการด�าเนินงานที่ดีและสอดคล้องกับแผนการบริหารงานที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือการอบรมที่กระจายไปถึงคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิต
วิทยาลัย/สถาบัน/ส�านัก	 เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีความสนใจ	 โดยเฉพาะในเรื่องของการ
สบืค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูสารสนเทศด้านต่าง	ๆ 	หรอืการให้บรกิารทีม่อียูข่องส�านกั	เพือ่ใช้ในการวจิยั	การเรยีน 
การสอน	 และการปฏิบัติงาน	 รวมถึงการให้ความรู้แก่นักศึกษา	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน	 เพราะ
บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย	ยังขาดทักษะในเรื่องนี้	
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	 	 	 2.	 ส�านักหอสมุดควรถือเป็นพันธกิจและภารกิจที่จะต้องร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย	 หรือ
คณะ/วทิยาลยัในเชงิรุกมากขึน้	เพือ่ท่ีจะพฒันาให้นกัศกึษา	โดยเฉพาะนกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาให้มคีวามรู ้
ความสามารถในการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อใช้ในการศึกษาและการวิจัยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
	 	 	 3.	 ควรจะมกีารพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนของส�านักวิชาหรอืภาควิชาในคณะ/วิทยาลยัให้มี
ความรูค้วามสามารถในการสบืค้นข้อมลูเพิม่ขึน้	เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระงานและสนบัสนนุการท�างานของคณาจารย์/
นักวิจัยได้ดียิ่งขึ้น
	 	 	 4.	 ส�านกัหอสมดุควรด�าเนนิการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างหอสมดุของมหาวทิยาลัย
ต่าง	 ๆ	 ในการจัดหาเอกสารและการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน	 เพราะบางฐานข้อมูลท่ี
มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดซื้อ	 เนื่องจากมีผู้ใช้บริการน้อยและไม่คุ้มค่าในการจัดหาไว้ให้บริการ	 แต่หากผู้ใช้บริการมี
ความต้องการเอกสารจากฐานข้อมูลดังกล่าว	ก็อาจอาศัยเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีเอกสารในฐานข้อมูล
นั้น	ๆ	ให้การช่วยเหลือ	แลกเปลี่ยน	และสนับสนุนการท�างานซึ่งกันและกัน
	 	 	 5.	 ส�านกัหอสมดุได้พฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้สามารถด�าเนนิการให้ตอบสนองพนัธกิจของ
ส�านักในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศมาเป็นอย่างดีแล้ว	เช่น	การสร้างฐานข้อมูล	การสร้าง	Application	
เพื่อการเข้าถึงข้อมูล	 เป็นต้น	 แต่ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 ที่จะท�าให้เห็นลักษณะของ	 Demand	 driven	
มากกว่า	 Supply	 Push	 ขณะเดียวกันก็ต้องเก็บข้อมูลการใช้เครื่องมือฐานข้อมูลดังกล่าวด้วยว่า	 ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด	และน�ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
	 	 	 6.	 การจัดซื้อ	e-Databases	ต่าง	ๆ 	แม้จะมีการสอบถามคณะ/ผู้ใช้งานและเลือกโดยใช้ข้อมูล
ดงักล่าว	ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีด	ีแต่ก็ควรมกีารส�ารวจว่ามกีารใช้ข้อมลูใน	e-Databases	ทีจ่ดัซือ้ตามข้อมลูความต้องการ
มากน้อยเพียงใด
	 	 	 7.	 ข้อมลูใน	e-Databases	ทีห้่องสมุด	มช.ไม่มี	แต่มีทีห้่องสมุดมหาวทิยาลยัอืน่น้ัน	ทางส�านกัฯ	
ได้เริ่มเปิดให้บริการ	Single	Search	&	Discovery	Services	ชื่อ	WorldCat	ของเครือข่ายห้องสมุดประชาคม
โลก	ส�านักฯ	ได้จัดให้บริการ	WorldShare	Inter-library	Loan	ทั้งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ไม่มใีห้บรกิาร	ซึง่เป็นทีพ่งึพอใจของผู้ใช้บรกิารในระดบัมาก	ควรจะได้ประชาสมัพนัธ์วงกว้าง	
และประเมนิผลในเรือ่งบรกิารนี	้รวมทัง้ศกึษาการแลกเปลีย่นข้อมลูในการจดัซือ้	e-Databases	กบัมหาวทิยาลยั
อื่นด้วย
	 	 	 8.	 การที่ห้องสมุดสร้าง	application	ต่าง	ๆ	ของห้องสมุดเองเป็นสิ่งที่ดี	 มีการเก็บสถิติการ	
download	application	มาใช้จาก	Google	play	และ	App	store	แต่ยังไม่มีการเก็บสถิติการใช้	apps	ต่าง	ๆ	
ที่พัฒนาขึ้น	ควรเร่งด�าเนินการ	และถ้ามีการใช้น้อยควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การใช้ให้มากขึ้น
	 	 	 9.	 ควรมีการวิเคราะห์สถิติการยืมหนังสือท่ีมีการยืมหรือมีการจองเพื่อการยืมต่อเป็นจ�านวน
มาก	 เพื่อการจัดซื้อจัดหาหนังสือในแต่ละปี	 จะได้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ/สาขาวิชา/
คณะ/วิทยาลัยมากที่สุด	 รวมทั้งจะได้มีจ�านวน/ปริมาณหนังสือที่เพียงพอต่อการยืมในแต่ละครั้ง	 ซึ่งจะช่วยลด
เวลาการจองเพื่อการยืมต่อให้ลดน้อยลงได้
	 	 	 10.	 ส�านักหอสมุดควรช่วยฝ่ายวิจัยศึกษาและรับผิดชอบขยายผลการจัดท�า	 DOI	 (Digital	 
Object	Identifier)	หรือตวัระบวัุตถดุจิทิลัส�าหรับเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ผลงานวจิยัมหาวทิยาลยั	เพือ่ช่วยให้การ
ท�ารายการบรรณานกุรมท้ายเล่ม	ส�าหรบัการเขยีนผลงานวชิาการ	บทความทางวชิาการ	หรอืการท�างานวจิยัของ
คณาจารย์และนกัวิจัยมคีวามสะดวกมากขึน้	เพราะขณะนีส้�านกัฯ	ได้น�า	DOI	มาใช้กบัเอกสาร	จ�านวน	8,861	รายการ 
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แล้ว	โดยมค่ีาใช้จ่ายสงู	ทัง้น้ีควรประสานกบัส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ(วช.)	ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ	และได้รับการยอมรับจาก	DataCite	ให้เป็นหน่วยงานหลักของไทยในการก�าหนดรหัส	DOI	 โดยเสีย 
ค่าใช้จ่ายน้อยมาก	(ซึ่งส�านักหอสมุดยังไม่ทราบข้อมูลนี้)	
	 	 	 11.	 ควรวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน	เพือ่ใช้ในการปรบัปรงุกระบวนการภายใน	โดยเฉพาะระบบ
ปฏิบัติการรูปแบบใหม่	ๆ	เช่น	ขยายการเปิดให้บริการตลอด	24	ชั่วโมงในบางส่วน	การจัดท�าฐานข้อมูลดิจิทัลที่
พัฒนาขึ้นเองให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	การเพิ่มเวลาการยืมหนังสือให้กับคณาจารย์/
นกัวจิยัเพ่ิมขึน้	และการอดัส�าเนาหนงัสอืทีมี่ความส�าคัญหรอืหนังสอืท่ีมีสถิติการยมืเป็นจ�านวนมากในรปูแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์	(e-Book)	เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกเพิ่มขึ้น	โดยไม่ต้องรอยืมหนังสือต้นฉบับ	เป็นต้น
	 	 	 12.	 ถ้าส�านกัหอสมดุช่วยพฒันาบคุลากรสายสนบัสนุนวชิาการในคณะต่าง	ๆ 	ให้มคีวามช�านาญ 
ในการสืบค้นข้อมูลก็จะสามารถช่วยคณาจารย์	 นักวิจัยในการพัฒนางานวิจัย	 งานวิชาการได้ดีและรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น	แต่พบว่าสายสนับสนุนวิชาการไม่ให้ความสนใจในการใช้บริการและร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดจัด	ส�านัก
หอสมุดควรด�าเนินการในการหาแนวทางใหม่	ๆ	เพื่อให้มีบุคลากรสายสนับสนุนมาร่วมกิจกรรมที่จัดมากขึ้น	เช่น	
จัดโครงการอบรมการแสวงหาสารสนเทศให้แก่พนักงานสายสนับสนุนโดยเฉพาะ	
	 	 	 13.	 แม้ว่าส�านักหอสมุดจะปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้าน
การให้บริการ	 และด้านอ่ืน	 ๆ	 ให้มีความทันสมัย	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นห้องสมุดดิจิทัลและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่	 21	 ค่อนข้างมากแล้วก็ตาม	 แต่ยังมีอุปกรณ์และพื้นที่ภายในของส�านักหอสมุดบางส่วนยังมีลักษณะ
ไม่ค่อยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กนักศึกษายุคใหม่เท่าท่ีควร	 จึงอาจต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป	
รวมทั้งพื้นที่ส�าหรับการอ่านหนังสือยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
	 	 	 14.	 การให้ความส�าคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงในด้านอัคคีภัยอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยควร 
มกีารฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้บุคลากรอย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั	เพราะส�านกัหอสมดุเป็นแหล่งเกบ็สะสมองค์ความรู้
ด้านต่าง	ๆ 	ของมหาวทิยาลยั	เป็นทีช่มุนมุของนกัศกึษาจ�านวนมาก	และเป็นแหล่งเชือ้เพลงิอย่างด	ีดงันัน้	ผูบ้รหิาร
และบุคลากรจึงต้องให้ความตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างสูง	
	 	 	 2.1.2.14	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (รองศาสตราจารย์	ดร.ถนอมพร	เลาหจรัสแสง)	ในช่วงตั้งแต่ 
วนัที	่17	พฤษภาคม	2557	ถงึวนัที	่16	พฤศจิกายน	2558	ซึง่เป็นการประเมนิครัง้ท่ี	2	เมือ่ด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	 
มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี	(ซึ่งการประเมินผลครั้งที่	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดือนแรก	มีผลการ
บรหิารงานในภาพรวมอยูท่ีร่ะดบัดเีช่นกนั)	โดยมีประเดน็ทีน่่าช่ืนชมและมปีระเดน็ทีน่�าเสนอมหาวทิยาลยัพจิารณา
ดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายในมหาวิทยาลัย	 โดยมีการสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ให้บริการจากภายนอก	 ท�าให้มีการด�าเนินงานที่รวดเร็ว	 มีจุดบริการครอบคลุมการใช้งานพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัย	สัญญาณมีความเสถียร	และสามารถรองรับอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เช่น	มือถือ	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	ได้ดี
	 	 	 2.	 ผลงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	(CMU-HR)	ซึ่งท�าให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล	Thailand	ICT	Excellence	Awards	2015	(อันดับสอง	
กลุม่รางวลัชมเชย)	ประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน	(Core	Process	Improvement	Projects)	
ในงาน	Thailand	ICT	Excellence	Awards	2015	ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)	
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (NECTEC)	 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	
(Software	Park	Thailand)	และวิทยาลัยนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(CITU)
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	 	 	 3.	 การให้บรกิารด้านอินเทอร์เนต็ทีส่ามารถใช้งานได้อย่างรวดเรว็	ซึง่ช่วยอ�านวยความสะดวก
ต่อการค้นคว้าข้อมูลในด้านต่าง	ๆ	ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
	 	 	 4.	 ความสามารถในการแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก	เพือ่สนับสนุนงานของส�านักในด้าน
ต่าง	ๆ	ให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
	 	 	 5.	 ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม	 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 ส�านักมีคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นเมื่อ 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การสร้างฐานข้อมูลรวมของมหาวิทยาลัยให้เป็น	 single	 database	 เพ่ิมขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มที่	 และช่วยลดความไม่สอดคล้องของข้อมูลท่ีมาจากแหล่งข้อมูลท่ีต่างกัน	 
รวมท้ังยังสามารถต่อยอดในการสร้างระบบ	 BI	 ที่มีประสิทธิภาพต่อไป	 ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นความคาดหวังของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 และส่วนงานต่าง	 ๆ	 เพื่อที่จะลดความซ�า้ซ้อน	 ลดภาระงาน	
และสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลต่าง	ๆ	ในระบบ	CMU-MIS	ได้อย่างแท้จริง
	 	 	 2.	 แม้ว่าระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยจะมีจุดบริการครอบคลุมการใช้งานพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยแล้ว	แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณช้า	ส�านักอาจพิจารณาส�ารวจความ
ต้องการใช้สัญญาณในพื้นที่เหล่านี้	เพื่อปรับปรุงสัญญาณหรือเพิ่มสัญญาณตามความจ�าเป็นในการใช้งานต่อไป
	 	 	 3.	 การสนับสนุนให้มีการใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	เช่น	การเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ	การ
เพิ่มขนาดของไฟล์แนบในการส่งอีเมล	โดยส�านักอาจมีการส�ารวจปัญหาการใช้งานที่แท้จริงเพื่อด�าเนินการแก้ไข
ให้ตรงประเด็นต่อไป
	 	 	 4.	 การพัฒนาระบบ	e-learning	ให้สามารถใช้งานง่ายยิ่งขึ้น	และสนับสนุนให้มีการใช้ระบบ
อย่างจริงจัง	เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
	 	 	 5.	 พันธกจิหลกัของส�านกัควรยงัคงความส�าคญัให้กบัการสนบัสนนุการท�างานของมหาวทิยาลยั
เป็นล�าดับแรก	มากกว่าการให้บริการบุคคลหรือองค์กรภายนอก	นอกจากนี้	ส�านักควรมีการวางนโยบายองค์กร
ให้ชดัเจนและเป็นรปูธรรม	เพือ่ตอบสนองเป้าหมายของมหาวทิยาลยัในการก้าวไปสูก่ารเป็น	Digital	University
	 	 	 6.	 เนื่องจากส�านักมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดังนั้นในเชิงยุทธศาสตร์	ส�านัก
อาจต้องเพิ่มบทบาทในการเข้ามาช่วยก�าหนดนโยบายด้านน้ีให้กับมหาวิทยาลัยมากข้ึน	 และควรท�างานร่วมกับ 
ผู้บริหารในฐานะหุ้นส่วน	(Partnership)	มากกว่าการรับนโยบายไปปฏิบัติแต่เพียงด้านเดียว
	 	 	 7.	 ควรมกีารวางแผนหาผูส้บืทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	ผูน้�าองค์กร	เพือ่เป็นการเตรียม
ความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
	 	 	 2.1.2.15	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	17	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	16	พฤศจิกายน	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่ง
ครบ	3	ปี	มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี	 –	 ระดับดีมาก	 (ซึ่งการประเมินผลครั้งที่	 1	 ในรอบ	 
1	ปี	6	เดือนแรก	มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับดี)	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและมีประเด็นที่น�าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การได้รบัการยอมรบัจากบคุลากรสายปฏบิตักิารของส�านักมากขึน้	ซึง่สงัเกตได้จากผลการ
ประเมนิจากแบบสอบถามของบคุลากรสายปฏบิตักิารของส�านกั	ทีม่คีะแนนผลการประเมนิในรอบนีด้ขีึน้มากเมือ่
เทียบกับการประเมินรอบ	1	ปี	6	เดือนที่ผ่านมา	ทั้งด้านคุณลักษณะ/การน�าองค์กร	(จากการประเมินรอบ	1	ปี	 
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6	เดือนที่ผ่านมา	มีคะแนนเฉลี่ย	3.38	อยู่ที่ระดับพอใช้	เป็นคะแนนเฉลี่ย	4.00	อยู่ที่ระดับดี	ในการประเมินรอบ	
3	ปีครั้งนี้)	และด้านการบริหารงาน	(จากการประเมินรอบ	1	ปี	6	เดือนที่ผ่านมา	มีคะแนนเฉลี่ย	3.39	อยู่ที่ระดับ
พอใช้	เป็นคะแนนเฉลีย่	3.97	อยูท่ีร่ะดบัด	ีในการประเมินรอบ	3	ปีครัง้น้ี)	ซึง่น่าจะเข้าใจได้ว่าวิธีการท่ีผูอ้�านวยการ
ส�านกัได้น�าไปใช้ในการสร้างความเข้าใจและความสามัคคใีนส�านักได้ด�าเนินการมาถูกทิศทางแล้วและควรท�าต่อไป
	 	 	 2.	 การบรหิารจัดการพพิธิภณัฑ์เรอืนโบราณล้านนา	ทัง้การพฒันาด้านกายภาพและทศันยีภาพ
ของพิพิธภัณฑ์ให้มีความสะอาด	เรียบร้อย	ร่มรื่น	และการใช้สถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง	ๆ	ทางด้าน
วัฒนธรรมล้านนา	เช่น	งานแอ่วเฮือนเยือนผญา	งานแอ่วเฮือนไตลื้อ	เป็นต้น
	 	 	 3.	 การจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีห่ลากหลาย	เพือ่เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินล้านนา	ท้ังในระดบั
ท้องถิ่น	ระดับประเทศ	และระดับนานาชาติ
	 	 	 4.	 การรวบรวมข้อมูลล้านนาคดีศึกษาทั้ง	8	ด้าน
	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาเป็นพิพิธภัณฑ์
ที่มีชีวิตมากขึ้น	อาทิ	การจ�าลองวิถีชีวิต	นอกจากนี้ควรมีการต่อยอดในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่	 ให้มีการแสดงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ล้านนา
ที่สมบูรณ์แบบ	
	 	 	 2.	 การสร้างความโดดเด่นด้านล้านนาคดศีกึษาให้มากขึน้	เพือ่สร้างความเป็นล้านนาให้ก้าวไป
สู่ระดับสากล	และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านล้านนาไปสู่ชุมชน
	 	 	 3.	 การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง	ในลักษณะที่จะ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	 	 	 4.	 การส่งเสริมให้หน่วยงาน/บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตล้านนา	 เพ่ือให ้
ทุกคนรู้สึกรักและหวงแหนในความเป็นล้านนา
	 	 	 5.	 บุคลากรของส�านักยังมีความกังวลเกี่ยวกับบุคลากรด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
เนื่องจากยังมีข้อจ�ากัดทั้งในเรื่องจ�านวน	คุณวุฒิ	วัยวุฒิ	และประสบการณ์	การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นงานส�าคัญ
ที่จะต้องท�าอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 6.	 มิติทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการวางรากฐานด้านล้านนาคดีศึกษา	 เพื่อ
การพัฒนาไปสู่การจัดตั้ง	 “วิทยาลัยล้านนา”	 ในอนาคต	 ส�านักท�าได้โดดเด่นและดีมาก	 และถ้าจะให้ดีขึ้น 
กว่านี้	 ควรมีการเชื่อมโยงและบูรณาการการท�างานร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	 (คณะวิจิตรศิลป์,	คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์,	สถาบันวิจัยสังคม	และอ่ืน	ๆ )	ทีม่อีงค์ความรู้ด้านนีอ้ย่างเป็นรปูธรรมเพิม่ขึน้	รวมถงึองค์กร
ภายนอกที่ได้ด�าเนินการเรื่องล้านนาเหมือนกัน	 เช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
ราชมงคลล้านนา	เป็นต้น	เพือ่สร้างเครอืข่ายและร่วมมือกนัในการผลกัดนัการด�าเนินงานในเรือ่งใหญ่	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้อง
กับด้านล้านนา	ซึ่งน่าจะมีพลังขับเคลื่อนได้มากกว่าการแยกกันท�า
	 	 	 7.	 การสบืค้นหรอืค้นคว้างานทางด้านล้านนาคดศีกึษา	ควรจะมกีารถ่ายท�าเป็นรปูแบบสารคดี
ด้วย	โดยให้มีลกัษณะ/รปูแบบคล้ายกับทีส่�านกัข่าว	BBC	ได้ด�าเนนิการ	ซึง่น่าจะมปีระโยชน์ในการอ้างองิและการ
เผยแพร่ที่มีความน่าสนใจมากขึ้น
	 	 	 8.	 แผนที่การท่องเที่ยวภายในส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ควรน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น	อาทิ	การใช้ระบบ	Scan	QR	Code	ของเรือนโบราณล้านนาในแต่ละ
หลังได้	 โดยระบบสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมได้ทั้งภาพและเสียง	รวมทั้งสามารถเลือกรับฟังภาษาหลักที่ส�าคัญ
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ของโลกได้	ซึ่งมีตัวอย่างแหล่งโบราณสถานต่าง	ๆ 	ในอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชรได้ด�าเนินการในเรื่องนี้ได้
อย่างดีมาก
	 	 	 9.	 การเชื่อมโยงการให้บริการของส�านักกับบริษัทท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในการน�านักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา	 ซึ่งจะเป็นการ
น�าศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ของส�านักให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว	 รายได้จาก
การให้บริการ	 และการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งควรเช่ือมโยงส�านักกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา 
เยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย	โดยการให้รถไฟฟ้าสีเขียว	(รถบริการน�าเที่ยวของ	มช.	ตามโครงการ	VISIT	CMU)	
น�านักท่องเที่ยวเหล่านั้นให้เข้าไปเยี่ยมชมที่ส�านักด้วย	ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ช่วยสร้างความประทับใจในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	 	 	 10.	 ควรมีการเชิญบุคลากรท่ีมีความรัก	 ความสนใจ	 และมีผลงานทางด้านล้านนาอันเป็นที่
ประจกัษ์ต่อสงัคมให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันางานด้านน้ีของมหาวิทยาลยัด้วย	แม้ว่าบุคลากรเหล่าน้ันจะไม่ได้ 
ส�าเร็จการศึกษาหรือสังกัดในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรงก็ตาม	 เพราะมีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอีกจ�านวนไม่น้อยที่มีองค์ความรู้ทางด้านล้านนา	 แต่อาจถูกละเลยหรือไม่ได้รับโอกาสให้เข้ามามี 
ส่วนร่วมมากนัก	รวมถึงนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยด้วย
	 	 	 11.	 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มวัฒนธรรมไตเพิ่มขึ้น	 เพราะ
เป็นกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 และประชากรเกี่ยวเน่ืองกับอาณาจักรล้านนาหรือภาคเหนือมาอย่าง
ยาวนานและต่อเนือ่ง	รวมทัง้ยงัมแีรงงานท่ีเป็นคนไทใหญ่หรอืไตหลวง	(ไตโหลง)	เข้ามาท�างานและพักอาศยัอยูใ่น 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจ�านวนมากด้วย
	 	 	 12.	 ถึงแม้ภาระงานหลักของส�านักจะมุ่งเน้นในด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมก็ตาม	 แต่ใน 
เนือ้งานของภารกจิด้านท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมกผ็นวกเนือ้งานบรกิารวชิาการไว้ด้วยเป็นปรมิาณไม่น้อย	ดงันัน้	
การให้น�้าหนักของงานบริการวิชาการตามค�ารับรองการปฏิบัติงานเพียงร้อยละ	 1	 ดูจะไม่สมเหตุสมผล	 ควรจะ
ทบทวนเพื่อเพิ่มน�้าหนักของงานบริการวิชาการให้มากกว่านี้
	 	 	 2.1.2.16	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผูอ้�านวยการส�านกับรกิารวชิาการ	(ผูช่้วยศาสตราจารย์ปฐม	ปฐมธนพงศ์)	ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่วันท่ี	24	
มิถุนายน	2557	ถึงวันที่	23	ธันวาคม	2558	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มีภาพรวม 
ของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี	(ซึ่งการประเมินผลครั้งที่	1	ในรอบ	1	ปี	6	เดือนแรก	มีผลการบริหารงาน
ในภาพรวมอยู่ที่ระดับดี	–	ดีมาก)	โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป	ดังนี้	
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 โครงการเสรมิสร้างประสทิธิภาพและพฒันาคณุภาพชวีติของข้าราชการในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้	(สปชต.)	ซึง่ได้รบัผลตอบรบัและค�าชืน่ชมในทางทีด่	ีท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและสร้างทศันคติ
เชิงบวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
	 	 	 2.	 ความมอัีธยาศัยด	ีมเีมตตา	และเข้าถงึบคุลากร	รวมท้ังการรับฟังเสยีงสะท้อนจากผูร่้วมงาน	
และมีการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม
	 	 	 3.	 การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านการบริการวิชาการ	 มีการสร้างความร่วมมือกับ 
ทุกส่วนงาน	ท�าให้ส�านักได้รับการตอบรับการใช้บริการด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 4.	 ได้น�าข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ท่ี	1	ไปปรบัปรงุการบรหิารงานให้มีบทบาทท่ีเหมาะสม 
กับการเป็น	“ส�านักบริการวิชาการ”	ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
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	 	 	 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 	 	 1.	 การสร้างบทบาทผู้น�าด้านบริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย	 โดยมุ่งเน้นการให้บริการ
วชิาการโดยองค์รวม	รวมทัง้มกีารสร้างความร่วมมอืและการแลกเปลีย่นองค์ความรู้กบัหน่วยงานต่าง	ๆ	ในระดบั
นานาชาติ	เพื่อพัฒนาส�านักไปสู่ความเป็นสากลหรือให้บริการวิชาการในระดับนานาชาติได้
	 	 	 2.	 การก�าหนดวิสัยทัศน์	 นโยบาย	 และเป้าหมายการด�าเนินงานของส�านักอย่างมีส่วนร่วม	
และมีการสื่อสารให้กับบุคลากรได้รับรู้และเข้าใจที่สอดคล้องกัน	รวมทั้งอาจต้องมีการประชุมร่วมและการรับฟัง 
ความคดิเหน็จากบคุลากรภายในส�านกั	เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายการ
ด�าเนนิงานร่วมกนัมากทีส่ดุ	เนือ่งจากผลการประเมินจากแบบสอบถามของกลุม่บุคลากรสายปฏบัิตกิารในทุกด้าน
ยังอยู่เพียงระดับพอใช้เท่านั้น	
	 	 	 3.	 การให้ความส�าคญักบับคุลากรเพิม่ข้ึน	โดยการเสรมิสร้างขวัญก�าลงัใจในการปฏบัิตงิานของ
บุคลากรตามความเหมาะสม	 ทั้งในเรื่องของอัตราก�าลังคนและสวัสดิการของบุคลากร	 รวมท้ังควรมีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ	 และความช�านาญในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของส�านักที่จะพัฒนาต่อไป
	 	 	 4.	 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด	(Regional	Operation	Center	:	ROC)	อย่าง
จริงจัง	ทั้งในเรื่องการด�าเนินงานและแนวทางการพัฒนาศูนย์
	 	 	 5.	 การประชาสัมพันธ์ส�านักให้มากขึ้นทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 
เพือ่ให้ทราบถงึบทบาท	หน้าที	่และภาพลกัษณ์ใหม่ของส�านกั	รวมทัง้อาจมกีารพจิารณาให้ส่วนลดกบัผูใ้ช้บรกิาร
ที่เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการส�านักเพิ่มขึ้น
	 	 	 6.	 การจัดหาหรือให้มีร้านค้าต่าง	ๆ	อาทิ	ร้านอาหาร	ร้านสะดวกซื้อ	หรือร้านค้าที่มีชื่อเสียง
ในบริเวณด้านล่างของอาคาร	 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีจะเข้ามาใช้บริการ	 ท้ังน้ี	 หากส�านักจะ
ด�าเนินการ	 อาจใช้	 “สวนดอกปาร์ค”	 เป็นกรณีศึกษาความเป็นไปได้	 ทั้งเรื่องของการให้บริการห้องพักและการ
บริหารจัดการร้านค้าต่าง	ๆ
	 	 	 7.	 การสร้างความร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 ในการน�านักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ 
ห้องพักเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน	ซึ่งส�านักอาจมีการส่งเสริมการขาย	(Promotion)	 เช่น	หาก
เข้าพักที่ส�านักจะได้รับการบริการน�าเที่ยวภายใน	มช.	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	เป็นต้น	รวมทั้งส�านักควรใช้จุดเด่นที่
มีที่ตั้งใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงใหม่	 “ถนนนิมมานเหมินท์”	 เป็นจุดขาย	 จุดเชื่อมโยงการพัฒนา	
หรือการชิงความได้เปรียบคู่แข่งเพิ่มขึ้นได้
	 	 	 8.	 ควรมีเว็บไซต์	 “Green	Nimman	CMU	Resident”	ควบคู่ไปกับเว็บไซต์หลักของส�านัก
เพิ่ม	 โดยให้เน้นเรื่องการบริการห้องพัก	ห้องประชุม	อาหารว่าง	อาหารส�าหรับจัดเลี้ยง	และบริการอื่น	ๆ	ที่จะ
ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้เข้ามารับบริการเป็นการเฉพาะ	 เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านนี้ของส�านักให้มี
ความโดดเด่นและสื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น
	 	 	 9.	 ควรท�าแบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารทัง้ด้านห้องพกัและห้องประชมุ
สัมมนา
	 	 	 10.	 การที่ส�านักบริการวิชาการตั้งเป้าหมายที่จะรับการประเมินการประกันคุณภาพ	TQA	นั้น	
ส�านักควรเตรียมพร้อมและขอรับการประเมินการประกันคุณภาพในระดับ	 TQC	 ก่อน	 แล้วจึงพัฒนาไปสู่การ
ประเมินการประกันคุณภาพ	TQA
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 2.2 การประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำ�รงต�แหน่งอธิการบดำี
	 	 	 ผลการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต)	 
ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีในช่วงตั้งแต่วันท่ี	 10	 พฤศจิกายน	 2557	 ถึงวันท่ี	 9	 พฤศจิกายน	 2558	 ซ่ึง
เป็นการประเมินผลการบริหารงาน	ครั้งที่	2	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดีมาก 
(ซ่ึงการประเมนิผลในครัง้ที	่1	รอบ	1	ปี	6	เดอืนทีผ่่านมากอ็ยูใ่นระดบัดมีากเช่นกนั)	โดยมปีระเด็นทีน่่าชืน่ชม	และ 
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	ดังนี้
	 	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 	 	 1.	 การได้รบัการยอมรบัและความเชือ่มัน่ในการบรหิารงานเป็นอย่างมากทัง้จากบคุลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก	ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจน	จากผลประเมินตามแบบสอบถามที่ได้รับจาก	6	กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งในรอบ	1	ปี	6	เดือน	และรอบ	3	ปี	พบว่า	ส่วนใหญ่จะมีระดับความเห็นอยู่ที่ระดับ	3	(ผลงานของ
อธกิารบดีมีความส�าเรจ็เป็นผลดเีกนิกว่าทีค่าดหวงับางประการ)	และระดบั	4 (ผลงานของอธกิารบดมีคีวามส�าเรจ็
เป็นผลดเีกนิกว่าทีค่าดหวงัทัง้หมดหรอืเป็นส่วนใหญ่)	จากเกณฑ์การประเมนิความคดิเหน็	4	ระดบั	จงึเป็นโอกาส
ท่ีดีท่ีผู้บรหิารมหาวิทยาลยัจะเร่งสร้างความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นหรอืพฒันามหาวทิยาลยัให้ไปสูเ่ป้าหมายหรอื
วิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างรวดเร็วได้
	 	 	 2.	 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Plan)	 ที่ได้ให้สัญญาหรือได้น�าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยไว้	 อธิการบดีและทีมงานผู้บริหารได้ด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายในแผนได้อย่างดียิ่ง	 
รวมถึงการมีภาวะผู้น�า	(Leadership)	ของอธิการบดีด้วย
	 	 	 3.	 การเป็นผู้น�าในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติใหม่	ๆ	และมีทิศทาง
ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดในหลายเรื่อง	เช่น	การพัฒนาด้านกายภาพ	ด้านวิจัย	ด้านวิชาการ	และระบบการ
บริหารงาน	เป็นต้น	ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต
	 	 	 4.	 ความกล้าหาญในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีการบริหารงานรูปแบบใหม่หรือเป็นการ
ท�างานในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น	 เช่น	 การด�าเนินงานโครงการ	 CMU-Square	 เป็นต้น	 ซึ่งถือว่ามีความท้าทาย 
ในเชิงการบริหารงานเป็นอย่างมาก	ส�าหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนอย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 5.	 การน�าระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	(EdPEx	:	Education	
Criteria	for	Performance	Excellence)	มาใช้ในการบรหิารงานมหาวิทยาลยัโดยรวม	โดยปี	2558	มหาวิทยาลยั
ได้มีนโยบายให้ทกุส่วนงานใช้ระบบ	CMU-EdPEx	มาเป็นเคร่ืองมอืในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	ท�าให้
การด�าเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามระบบ	EdPEx	ของมหาวิทยาลัยก่อเกิดเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น
	 	 	 ข้อเสนอแนะในการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
	 	 	 1.	 ในช่วงการบริหารงานที่ผ่านมา	อธิการบดีและทีมงานผู้บริหารได้ด�าเนินงานมาเป็นอย่างดี	
ส�าหรับสิ่งที่จะต้องด�าเนินการต่อไป	คือ	การรักษา	momentum	ของการด�าเนินงาน	หรือผลส�าเร็จของงานด้าน
ต่าง	ๆ	ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม	พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องเร่งด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนางานด้านต่าง	ๆ	ที่จะมี
ผลต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยต่อไป	
	 	 	 2.	 การพฒันา/ปรบัปรงุด้านการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัให้ดขีึน้	ทัง้เรือ่งเนือ้หา	เทคนคิ
การสอนของคณาจารย์	และความทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการสอน	เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่การเรียน
การสอนในศตวรรษที่	21	(21St	Century	Skill)	อย่างแท้จริง
	 	 	 3.	 พัฒนา/ปรับปรุงด้านความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยให้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ	
และมีความสอดประสานกันของทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง	 เพราะปัจจุบันยังมีลักษณะต่างคนต่างท�าตามภาระงาน
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ของตน	 จึงเกิดความส�าเร็จเป็นส่วน	 ๆ	 หรือยังขาดการบูรณาการท�างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม	 จึงท�าให้งาน
ด้านน้ีของมหาวทิยาลยัยงัไม่ก้าวหน้าเท่าทีค่วร	ซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของกลุม่นกัวจิยัทีว่่าควรท�าให้บคุลากร
ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นหน่วยงานใดของมหาวิทยาลัย
	 	 	 4.	 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย	 ต้องขยายขอบเขตให้ครอบคลุม	
ESG	 (Environment	 Social	 and	 Governance)	 โดยมหาวิทยาลัยจะต้องสร้างมหาวิทยาลัยให้มีส่ิงแวดล้อม 
ที่ดี	มีสังคมที่ดี	และมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล
	 	 	 5.	 มหาวิทยาลัยอาจต้องมุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวท่ีสั้นและเข้าใจง่าย	 โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและ 
ทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน	เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน	เช่น	อีก	4	ปีข้างหน้า	มหาวิทยาลัยจะต้องก้าว
เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ	 80	 ของโลก	 เป็นต้น	 โดยจะใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรจัดอันดับภายนอกองค์กรใดเป็น
ตัวชี้วัดก็ได้ตามความเหมาะสม	แต่ที่ส�าคัญผู้บริหารส่วนงาน	อธิการบดี	และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รวมถึง
บคุลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลยัจะต้องมคีวามเหน็ชอบร่วมกนั	มีความเข้าใจเหมือนกนั	มีความรบัผดิรบัชอบ 
ร่วมกัน	 และจะต้องมีความร่วมมือกันอย่างพร้อมเพียง	 มีผลการบริหารงานที่เป็น	 Collective	 performance	
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันที่ก�าหนดไว้	
	 	 	 6.	 ทศิทางทีม่หาวิทยาลยัจะต้องเน้นย�า้ต่อไป	คอื	การพฒันามหาวทิยาลยัไปสูก่ารเป็น	Digital	
University	เพราะแนวโน้มของโลกได้พฒันาไปในทศิทางนี	้และการเป็นมหาวทิยาลยัแห่งความยัง่ยนื	(Sustain-
able	University)	ในบริบทของการเป็น	Green	and	Cultural	University	มหาวิทยาลัยจะต้องพยายามสร้าง
ความโดดเด่นและความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ
	 	 	 7.	 การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน	 มหาวิทยาลัย	 และสถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 รวมถึง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	เพื่อชี้น�าการศึกษาไทย
	 	 	 8.	 ส่วนที่อาจจะถือว่ามีความก้าวหน้ายังไม่ชัดเจนพอที่จะแสดงผลให้เห็นอย่างชัดแจ้งมีอยู่ 
สองประการคือ
	 	 	 	 8.1	 การบริหารจัดการด้านงานบุคคล	 ยังมีข้อจ�ากัดจากการใช้ระเบียบข้อบังคับกลาง
ควบคุมทุกส่วนงานอยู่หลายประการ	 บางอย่างมีผลกระทบในการพัฒนางานของส่วนงานด้านวิชาการ	 บางครั้ง
ก็มีผลกระทบในการพัฒนาส่วนงานวิชาการ	ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาได้เร็วเต็มตามศักยภาพ
	 	 	 	 8.2	 การจัดโครงสร้างและการบรหิารจดัการงานด้านวจิยั	ยงัไม่แสดงผลงานก้าวหน้าอย่าง
ก้าวกระโดดเหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
	 	 	 9.	 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านงานวิชาการส่วนกลาง	 ยังขาดพลังและการบูรณาการ 
อย่างมาก	อาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าได้ช้ากว่าที่ต้องการ
   ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้ปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐมาได้
ระยะหนึ่งเป็นเวลา	 8	 ปีแล้ว	 จึงน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากสถานภาพน้ีท่ีจะปรับเปล่ียนไปสู่การพัฒนาแบบ 
ก้าวกระโดด	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น	 โดยพิจารณาปรับปรุงด้านต่าง	 ๆ	
ดังต่อไปนี้
	 	 	 1.	 ปรับระบบการบริหารให้มีรูปแบบบูรณาการ	ท�างานเป็นทีมมากกว่าท�าแบบแยกส่วน
	 	 	 2.	 รบีเร่งจดัท�าระบบข้อมลูกลางให้สมบรูณ์โดยด่วน	ให้สามารถใช้งานเป็นลกัษณะ	business	
intelligence	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการที่รวดเร็วบนรากฐานของความเป็นจริง
	 	 	 3.	 ใช้ประโยชน์ของระบบ	 EdPEx	 อย่างจริงจัง	 โดยปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้และมีการปฏิบัติให้ได้ผลตามท่ีคาดหวัง	 รวมท้ังการประเมินตนเองอย่างต่อเน่ืองโดย
บุคลากรทุกระดับ
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	 	 	 4.	 แก้ไขปัญหาการขาดความต่อเนื่องของระบบสนับสนุนงานวิจัยอย่างเช่นเงินทุนวิจัยที ่
เว้นช่วงในปี	2559	และปรบัระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัทีม่ผีูร้บัผดิชอบทีม่คีวามสามารถ	มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ 
ส�าหรบัมหาวิทยาลยัวิจัย	เพือ่ให้งานวิจัยของมหาวทิยาลยัก้าวหน้าเม่ือเทยีบเคยีงกบัมหาวทิยาลยัอืน่	การพจิารณา
ให้นักวิจัยมีฐานะและความก้าวหน้าได้เท่าเทียมกับคณาจารย์	 การสนับสนุนให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง	 
เป็นตัวอย่างของงานที่เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย
	 	 	 5.	 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล	 และการกระจายอ�านาจโดยด่วนให้มีความคล่องตัว
และยืดหยุ่นอย่างแท้จริง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างผลงานของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะด้านวิชาการ
และงานวิจัย	 ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอาจจะต้องเน้นในการสนับสนุนคนในที่มีความเชี่ยวชาญและ 
ความสามารถพเิศษมากขึน้	เพือ่ให้สามารถสร้างผลงานได้ต่อเนือ่ง	และเอ้ือให้ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกสามารถเข้ามา
ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยโดยง่าย	ไม่ต้องผจญกับกระบวนการและข้อบังคับอันเข้มงวด	จนอาจท�าให้เลิกล้มความ
ตั้งใจเดิมไปเสียก่อน
	 	 	 6.	 พิจารณาระบบการบริหารที่เหมาะสม	ที่สามารถทดแทนการที่อธิการบดีมีราชการนอก
พื้นที่เป็นประจ�า	เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
	 	 	 ข้อสังเกต
	 	 	 การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี	 นอกจากจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการบรหิารงานทีไ่ด้สญัญาหรอืได้น�าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เป็นหลกัแล้ว	การประเมนิอธกิารบดี
จะต้องพิจารณาความมีภาวะผู้น�า	(Leadership)	ด้วย	ได้แก่	(1)	ความซื่อสัตย์	(Integrity)	(2)	ทีมงาน	(Team-
work)	 (3)	 ทัศนคติเชิงบวก	 (Positive	 Attitude)	 (4)	 ความเช่ือม่ันในตัวเอง	 (Self-confidence)	 (5)	 ความ
ทุ่มเท	(Dedication)	(6)	การสร้างสรรค์	 (Creativity)	(7)	การสื่อสาร	(Communication)	และ	(8)	การสร้าง 
แรงบันดาลใจ	(Inspiration)	ส�าหรบัอธิการบดอีาจจะมข้ีอจ�ากดับ้างในเรือ่งของความทุม่เทและการสือ่สารภายใน
องค์กร	 เน่ืองจากมีภาระความรับผิดชอบในต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย	 จึงท�าให้ต้องแบ่งเวลา
ในการบริหารงานให้มหาวิทยาลัยไป	 โดยเฉพาะท�าให้ภาวะผู้น�าในสองเรื่องดังกล่าวข้างต้นไม่เด่นชัดตามไปด้วย	
ส่วนภาวะผู้น�าด้านอื่น	ๆ	ถือว่าเป็นจุดเด่น/จุดแข็งของอธิการบดีเป็นอย่างมาก	โดยภาพรวมแล้วถือว่าอธิการบดี
มีภาวะผู้น�าอยู่ที่ระดับ	4.50	คะแนนขึ้นไป	หรืออยู่ที่ระดับดีมาก	
	 	 	 การประเมนิผลการบรหิารงานลกัษณะนี	้อาจจะเป็นเรือ่งเฉพาะตวับคุคลหรอืเป็นเพยีงผลงาน 
ของอธิการบดีเท่านั้น	 แต่การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีที่น่าจะเป็น	 ควรจะต้องประเมินผลใน 
ภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย	โดยการพิจารณาผลการบริหารงานของส่วนงานทั้งหมดประกอบด้วย	ซึ่งผู้บริหาร
ทกุส่วนงานต้องร่วมรบัรูแ้ละร่วมรบัผิดรบัชอบด้วยกนักบัอธกิารบด	ีต้องท�าข้อตกลงร่วมกบัอธกิารบด	ีเพือ่ให้การ
บริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นองค์กรขนาดใหญ่	 การบริหารงาน 
ไม่สามารถอาศัยคนใดคนหนึ่ง	หรือให้ความรับผิดชอบอยู่กับคนเพียงคนเดียวได้	จ�าเป็นหรือไม่ที่จะต้องทบทวน 
รูปแบบการสรรหาผู้บริหารส่วนงานวิชาการ	 (คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ส่วนงานวิชาการ
ภายใน)	 ที่จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งคณบดีและผู้อ�านวยการ	 หรือสภามหาวิทยาลัยจะมอบฉันทานุมัติให้กับ
อธกิารบด	ีเพือ่ให้สามารถผลกัดนัภารกจิของมหาวทิยาลยัให้มทีศิทางตามทีไ่ด้เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 โดยมีความรับผิดรับชอบในผลงานร่วมกัน	 มีการบริหารงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และ
อธิการบดีสามารถคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นทีมงานผู้บริหารได้ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดบัส่วนงาน	ซึง่จะท�าให้การบรหิารงานมหาวทิยาลยัโดยรวมสามารถพฒันาและขบัเคลือ่นได้อย่างรวดเรว็
ขึ้น	แต่อธิการบดีจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น�าสูงและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง	
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 2.3 การก�กับดำูแลในเรื่องอื่น ๆ
	 	 	 2.3.1	 รับทราบตามท่ีอธิการบดีซึ่งได้รับมอบอ�านาจจากสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลให ้
ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิา	หวัหน้าส�านกัวชิา	หวัหน้าศนูย์	และต�าแหน่งอืน่ทีเ่ทยีบเท่าหวัหน้าภาควชิา	จ�านวน	
20	ราย	
				 	 	 2.3.2	 ให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	 ซึ่งอธิการบดีหรือคณบดีที่ได้รับมอบอ�านาจได้ลงนามแล้ว	 จ�านวน	 25	 ฉบับ	 และให ้
น�าเสนอส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป
	 	 	 2.3.3	 รับทราบและให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	 (กบม.)	 ในฐานะ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	 ท�าการแทนสภามหาวิทยาลัย	 ได้มีมติอนุมัติในการบริหารงานบุคคลส�าหรับ
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2547	 และฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม	ในกรณีดังนี้
	 	 	 	 -	 แต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน	จ�านวน	3	ราย
	 	 	 	 -	 ตัดโอน/เปลี่ยนต�าแหน่ง	จ�านวน	1	ราย
	 	 	 	 -	 ก�าหนดต�าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น	จ�านวน	24	ราย
	 	 	 	 -	 แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น	จ�านวน	15	ราย
	 	 	 2.3.4	 รับทราบรายงานการเงินของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ	 และรายงานการเงินของ 
ส่วนงานวิชาการภายใน
	 	 	 2.3.5	 รับทราบรายงานสถานภาพทางการเงิน	 การหาผลประโยชน์	 และผลการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ส�าหรับปี	2558
	 	 	 2.3.6	 รับทราบรายงานการเงินประจ�าปี	 2556	 และรายงานประจ�าปี	 2558	 ของศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	(ศูนย์ความเป็นเลิศ)
	 	 	 2.3.7	 รับทรายงานการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 2.3.8	 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 2.3.9	 รับทราบสถานภาพการเงินในภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 2.3.10	 รับทราบรายงานผลการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการบริหารเงินกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 2.3.11	 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของสภาวิชาการในรอบครึ่งปี	และรอบ	1	ปี
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ข้อบังคับที่ออกใหม่และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่โดำยยกเลิกข้อบังคับเดำิม 
จ�นวน 3 ฉบับ ประกอบดำ้วย
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จ�นวน 1 ฉบับ
	 1.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยการก�าหนดระดับต�าแหน่ง	และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น	พ.ศ.	2559
  เหตทุีอ่อกข้อบงัคบั	–	ปรบัปรงุข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ว่าด้วยการก�าหนดระดับต�าแหน่งและ
การแต่งต้ังข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษาสงักดัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ให้ด�ารงต�าแหน่งสงูขึน้	พ.ศ.	2555	
ในส่วนของกระบวนการและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนมากขึ้น

 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ/จัดำการศึกษา จ�นวน 2 ฉบับ
	 2.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2559
  เหตุที่ออกข้อบังคับ	–	ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ	
	 3.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยคุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการคัดเลือกสภาวิชาการ	 
พ.ศ.	2559		
  เหตุที่ออกข้อบังคับ	 –	 ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยคุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	
และวิธีการคัดเลือกสภาวิชาการ	 พ.ศ.	 2551	 โดยก�าหนดจ�านวน	 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ 
สภาวิชาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ระเบียบที่ออกใหม่และระเบียบที่ปรับปรุงใหม่โดำยยกเลิกระเบียบเดำิม 
จ�นวน 5 ฉบับ ประกอบดำ้วย
 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน จ�นวน 1 ฉบับ
	 1.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ	พ.ศ.	2559
  เหตุที่ออกระเบียบ	–	ปรับปรุงระเบียบ	ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ	เพิ่มเติมบัญชีเบี้ยประชุม	และให้
อ�านาจแก่คณะกรรมการนโยบายการเงนิและทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยัทีจ่ะก�าหนดบญัชเีบีย้ประชมุเพิม่เตมิและ
รายงานให้สภามหาวิทยาลยัทราบ	เพือ่ความคล่องตวัในการบรหิารและลดภาระงานประจ�าของสภามหาวทิยาลยั
 

 ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ�นวน 4 ฉบับ
	 2.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส�าหรับทันตแพทย์ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตร	สาขาทันตกรรมจัดฟัน	พ.ศ.	2559

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ที่สภามหาวิทยาลัยไดำ้มีมติอนุมัติ
ในปี พ.ศ. 2559
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  เหตุที่ออกระเบียบ	 –	 ขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมในหลักสูตรดังกล่าว	 ส�าหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา	2558	เป็นต้นไป	ตลอดหลักสูตร	จ�านวนเงิน	900,000	บาท	(ปีละ	300,000	บาท)	
	 3.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส�าหรับทันตแพทย์ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตร	สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	พ.ศ.	2559
  เหตุท่ีออกระเบียบ	 –	 เพื่อจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตร	สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	หลักสูตร	3	ปี	(หลักสูตรใหม่)	ซึ่งได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา	โดย
คณะทนัตแพทยศาสตร์เป็นผู้ด�าเนนิการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏบิตัใินการผลติทนัตแพทย์เฉพาะทาง
เพื่อสร้างมาตรฐานอาชีพ
	 4.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการท่องเที่ยว	และสาขาวิชาภาษาจีน	(ภาคพิเศษ)	คณะมนุษยศาสตร์
  เหตุที่ออกระเบียบ	 –	 เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการท่องเที่ยว	
และสาขาวิชาภาษาจีน	(ภาคพิเศษ)	คณะมนุษยศาสตร์
	 5.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาส�าหรับนักศึกษา
ปรญิญาตรีทีเ่ดนิทางไปศกึษา	หรอืแลกเปลีย่นประสบการณ์	ณ	สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	
พ.ศ.	2559	
  เหตุที่ออกระเบียบ	 –	 มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเดินทางไปศึกษาหรือ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์	ณ	 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 จึงสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียม
รกัษาสถานภาพนกัศึกษาส�าหรบันกัศึกษาปรญิญาตรทีีเ่ดนิทางไปศกึษาหรอืแลกเปลีย่นประสบการณ์	ณ	สถาบนั 
การศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศทกุหลกัสตูร	โดยให้ยกเว้นในภาคการศกึษาท่ีได้รบัอนญุาตไม่เกนิ	2	ภาค
การศึกษาติดต่อกัน	 ซึ่งนักศึกษาที่จะได้รับการยกเว้นจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา	 และส่วนงาน 
ต้นสังกัดก่อนออกเดินทาง

ประกาศที่ออกใหม่ จ�นวน 3 ฉบับ
 ประกาศเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ/การจัดำการศึกษา จ�นวน 1 ฉบับ
	 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
 เหตุท่ีออกประกาศ	 –	 เพื่อก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของทุก
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา	 โดยให้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือรองรับการนโยบายการยกระดับระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา	ซึ่งมีตัวช้ีวัดและการประเมินผล
ที่ชัดเจน

 ประกาศเกี่ยวกับการยุบเลิกส่วนงาน จ�นวน 1 ฉบับ
	 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เรื่อง	ยุบเลิกส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย	เชียงใหม่	และโอน
กิจการบริหาร	อ�านาจหน้าที่	ทรัพย์สิน	และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2559
 เหตุที่ออกประกาศ	–	เพื่อยุบเลิกสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	ซึ่งเป็นส่วนงานวิชาการภายใน	
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	และให้โอนบรรดากิจการ	อ�านาจหน้าที่	สิทธิ	เงินงบประมาณและรายได้	และ 
ผูป้ฏบิตังิานทีอ่ยูใ่นการปกครอง	ดแูลของสถาบนัวจัิยเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วทีถ่กูยบุเลกิ	ไปอยูใ่นการปกครอง
ดูแลของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	คณะเกษตรศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่
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 ประกาศเกี่ยวกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย จ�นวน 1 ฉบับ
	 	 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่สามารถท�าให้การเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐได้ประโยชน์สูงสุด
  เหตุที่ออกประกาศ	–	เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะมหาวิทยาลัยในก�ากับของ
รัฐได้ประโยชน์สูงสุด	 มีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 คล่องตัวมากที่สุด	 โดยใช้สภามหาวิทยาลัยเป็นกลไกขับเคลื่อน	
สนับสนุน	และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ที่แก้ไขเพิ่มเติม จ�นวน 4 ฉบับ
 ข้อบังคับว่าดำ้วยการสรรหาผู้บริหาร จ�นวน 1 ฉบับ
	 1.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559
  เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 –	 เพื่อก�าหนดวิธีการเสนอชื่อของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนงานวิชาการภายใน	 
โดยให้ผู ้ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนงานวิชาการภายในต่าง	 ๆ	 เสนอช่ือบุคคลภายในและหรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับก�าหนด	 แล้วให้คณะกรรมการบริหารส่วนงานวิชาการภายในแต่ละ 
ส่วนงานพิจารณากลั่นกรองให้เหลือจ�านวนไม่เกิน	3	ชื่อ	เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

 ข้อบังคับว่าดำ้วยการบริหารงานบุคคล จ�นวน 1 ฉบับ
	 2.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน	การอุทธรณ์	และกระบวนการ
พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559
  เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 –	 กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยประจ�าเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผลการ
ประเมินของคณะกรรมการโดยได้รับคะแนนผลการประเมินต�่ากว่าร้อยละ	 65	 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจ�า
ผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ	ก.บ.	แต่เนื่องจากหากผู้รับการประเมินได้รับคะแนนผลการประเมินเป็นไปตามภาระงาน
ขั้นต�่าตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	ซึ่งจะได้ระดับปานกลาง	 (ระดับ	3)	ทุกหัวข้อของการประเมินเมื่อรวมกันแล้ว
คะแนนเฉลี่ยจะได้รับเพียงร้อยละ	 60	 แต่ไม่ถึงร้อยละ	 65	 ซึ่งจะไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามที่ก�าหนด	 
ดังนั้น	เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ	จึงแก้ไขเกณฑ์ผลการประเมินจาก	“ได้รับคะแนนผลการประเมินต�่า
กว่าร้อยละ	65	ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจ�าผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ	ก.บ.”	เป็น	“ได้รับคะแนนผลการประเมิน
ต�่ากว่าร้อยละ	60	ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจ�าผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ	ก.บ.”	

 ระเบียบว่าดำ้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา จ�นวน 1 ฉบับ
	 3.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559
  เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	–	เพื่อให้สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมศึกษาได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุอันสมควร		

 ประกาศเกี่ยวกับการแบ่งหน่วยงาน จ�นวน 1 ฉบับ
	 4.	 ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	เรือ่ง	การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวชิาการและส่วนงานอืน่	(ฉบบัที	่3)	
พ.ศ.	2559
  เหตท่ีุแก้ไขเพิม่เตมิ	–	ปรับปรงุการแบ่งหน่วยงานในคณะเกษตรศาสตร์	โดยให้จดัตัง้ศนูย์วิจยัเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว	เป็นหน่วยงานใหม่ในคณะเกษตรศาสตร์
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